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‘สาธิต’ชงสธ.เล� อนเวลา

ปรับ‘โรคโควิด’พนฉุกเฉิน

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 15,882  ราย 

ดับเพิ่ม 24 ราย นายกฯ วอนคนไทยฉลอง

วาเลนไทนปลอดภัยโควิด “สาธิต” ชง “อนุ 

ทิน” เล� อนปลดพนยูเซปเปน 1 เม.ย. ให

เวลาประชาชนปรับตัว สปสช.ยันผูปวยยัง

ไดรักษาฟรีตามสิทธิตัวเอง  กรมอนามัยบี้                                                         

ศาสนสถานเขมมาตรการ COVID Free 

Setting ทําบุญมาฆบูชา

เม� อวันที่ 13 กุมภาพันธ ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานขอมูลสถานการณการแพรระบาดใน                                                  

ประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 15,882 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 15,595 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

15,462 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุม 

ชน 133 ราย, มาจากเรือนจํา 87 ราย เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 200 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 9,482 ราย อยูระหวางรักษา 

84,542 ราย อาการหนัก 641 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 126 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 

ราย เปนชาย 13 ราย หญิง 11 ราย ใน

จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด เปนผูที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 21 ราย คิดเปนรอยละ 88 ทั้งนี้ 

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 2,593,327 ราย ยอดหายปวยสะสม                      

2,446,022 ราย และยอดผูเสียชีวิตสะสม 

ไทยโพสต • “เศรษฐกิจไทย” ไมสนใจ กกต.

เคาะเร� อง 21 ส.ส. มั่นใจไมผิดกฎหมาย ไม

ตองมีแผนสํารอง ปชป.กระอักเลือดไหลอีก 

พรรคการเมืองแหเปดตัววาที่ ส.ส. “กลา” 

เปดตัว “ปรัชญา อึ้งรังษี” สมัคร ส.ส.กทม.

เขต 1 “สรางอนาคตไทย” ลุยขอนแกนเปด

ตัว “วิชัย ราชานนท” อดีตนักมวยเหรียญ

ทองแดงโอลิมปก

เม� อวันที่ 13 กุมภาพันธ มีความ

เคล� อนไหวของพรรคการเมืองตางๆ อยาง

คึกคัก โดยนายบุญสิงห วรินทรรักษ ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคเศรษฐกิจไทย ใหสัม 

ภาษณถึงความคืบหนาภายในพรรควา มีการ

คุยแลกเปลี่ยนกันเปนระยะ  อยางช� อพรรค

จะเปลี่ยนหรือไม โลโกพรรคจะเปลี่ยนเปน

อยางไร ตอนนี้พรรคกําลังทําทุกดาน เชน 

การเพิ่มสมาชิกพรรค การตั้งตัวแทนพรรค

ประจําจังหวัด สวนโครงสรางพรรคยังไม

ไดมีการกําหนด และที่ทําการพรรคยังไมได

ยายจากท่ีทําการเดิมท่ีจดทะเบียนไว แตท่ีทํา     

การพรรคใหมที่เตรียมไวเปนที่อาคารยูทาว 

เวอร ถนนศรีนครินทร สวนวันประชุมใหญ

จะเปนวันใดนั้น ตองทําเร� องสมาชิกพรรค

และตัวแทนพรรคประจําจังหวัดกอน

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแกน 

กลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา แกนนําพรรค

เศรษฐกิจไทย กลาวถึงกรณี

สหรัฐ-พันธมิตร

ตีปบสงคราม

เรงเบิกจาย

อัดฉีดเงินบูม ศก.

สั่งลางบาง

แกงคอลเซ็นเตอร

กรุงเทพฯ • “เศรษฐกิจไทย” รอธรรมนัส

ตัดสินใจจะสงผูสมัครชิงพอเมือง กทม. 

หรือไม “ประเดิมชัย” เผยรับหนาเส� อคุย                                                          

“ดร.เอ” แทนธีรัจชัยแลว มุงเร� องเอื้อประ 

โยชนพวกพองแทน สวนเร� องรวยผิดปกติ

โยนให ป.ป.ช.ตัดสิน “เรืองไกร” ของใจ

ทรัพยสิน “เดชอิศม” 

เม� อวันท่ี 13 ก.พ. นายบุญสิงห วรินทร

รักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเศรษฐกิจไทย                                                    

ใหสัมภาษณถึงการสงผูสมัครชิงผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร (กทม.) วาพรรคยังไม

ไดมีการพูดคุยกันในเร� องน้ี ใหพรรคเขาท่ีเขา

ทางกอน และคิดวา ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา แกนนําพรรคเศรษฐกิจไทย

จะใหรายละเอียดตอไป

ดานนายประเดิมชัย บุญชวยเหลือ                                                  

ส.ส.กทม. พรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะ                                                           

คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบ                                                             

ปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) 

สภาผูแทนราษฎร กลาววา ในการประชุม 

กมธ.สัปดาหที่ผานมา ไดรับมอบหมายจาก

ที่ประชุมใหเปนผูรับผิดชอบการตรวจสอบ

ความรํ่ารวยผิดปกติและการทุจริต ของนาย                                               

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ กทม. 

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ในสมัยที่ดํารง

ตําแหน�งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ 

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

แทนนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคกาวไกล (ก.ก.) ในฐานะโฆษก 

กมธ.ป.ป.ช. ที่ขอถอนตัวจากการเปนผูรับ

ผิดชอบคดี

นายประเดิมชัยกลาวตอวา แนวทาง

หลังจากนี้ กมธ.จะเนนตรวจสอบประเด็น

หลักคือ ขอรองเรียนกรณีการเอื้อประโยชน

ใหบริษัทของบุคคลใกลชิดนายสุชัชวีร

กรุงเทพฯ • “อนุทิน-ภูมิใจไทย” ลั่นกลาง

ทําเนียบฯ “บิ๊กตู” มีทางเลือกเดียวตองอยู

ครบเทอม อาสาอุมนายกฯ ลุยไฟศึกซักฟอก

กลางปนี้ กางโพยตัวเลข ส.ส.รัฐบาล การัน

ตีหาได 260 เสียง รบ.หยามฝายคาน ไม

ต้ังวอรรูมชนศึกอภิปรายท่ัวไปฯ โพลตบหนา                                                           

สภาอับปาง ชี้เปนเกมการเมืองจองลมประ 

ยุทธ จี้ ส.ส.รัฐบาลรับผิดชอบ  

ความเคล� อนไหวทางการเมืองกอนถึง

การประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 17-18 

ก.พ.นี้ ที่จะมีการประชุมสภาฯ ตามญัตติ

ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อซักถามขอเท็จจริง

หรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่ง ส.ส.ฝายคาน 

173 คนเขาช� อกันเพ� ออภิปรายทั่วไปรัฐบาล

ในประเด็นตางๆ เชน ความผิดพลาดในการ

บริหารประเทศดานเศรษฐกิจ เปนตน

โดยเม� อวันที่ 13 ก.พ. นายไพบูลย 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณ

ถึงการรับมือฝายคานไววา ฝายคานไมมีราคา  

ไมมีประเด็นอะไรที่มีราคาพอที่จะตองหวง 

และเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะสามารถตอบ

คําถามไดทุกเร� อง ซึ่งการตอบคําถามจะทํา 

ใหเคลียรและชัดเจน แลวครั้งนี้เปนการอภิ 

ปรายปญหาและขอเสนอแนะ ไมไดมีการลง

มติ จึงไมตองหวงอะไร ทุกอยางไมมีปญหา

ผูส� อขาวถามวา ทางพรรค พปชร.ไม

ไดมีการหารือเร� องต้ังทีมองครักษพิทักษ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีเลยใชหรือไม นายไพบูลยกลาว

วา ใช มันไมจําเปน ไมไดใหราคากับฝาย

คาน

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปตย กลาวเชนกันวา ในสวนของ

พรรคประชาธิปตยจะไมมีการต้ังวอรรูม  เช� อ

วารัฐมนตรีในสวนของพรรคชี้แจงได  โดย

แตละกระทรวงท่ีรับผิดชอบจะมีคณะทํางาน

เพ� อเตรียมขอมูลและติดตามการอภิปราย

ที่น�าสนใจ ผูส� อขาวรายงานจากทํา                                                

เนียบรัฐบาลวา ในการพูดคุยระหวาง พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม, พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายชัยวุฒิ                                                        

ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ                                                               

สังคม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรง  

งาน ภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญเม� อ                                                            

วันท่ี 11 ก.พ.ท่ีผานมา เก่ียวกับการแกปญหา

กรุงเทพฯ • พาณิชยออกโรงดักคอ ชี้

ตนทุนพลังงานแทบไมสงผลกระทบตอตน 

ทุนการผลิต ผูผลิตอยาฉวยโอกาสปรับขึ้น

ราคา ย้ําคากาซตนทุนเพิ่มแคหลักสตางค  

อยามั่วขอโขกอาจโดนเช็กบิล

เม� อวันอาทิตยที่ 13 ก.พ. นายวัฒน

ศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการคาภายใน ให

สัมภาษณวา กรมไดวิเคราะหผลกระทบตน                                    

ทุนนํ้ามันดีเซลตอตนทุนการผลิตสินคา ตาม

ที่ไดรับการสั่งการจากนายจุรินทร ลักษณ

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงพาณิชย โดยไดวิเคราะหตน                                       

ทุนน้ํามันดีเซลที่ 25 บาทตอลิตร เพิ่มเปน 

30 บาทตอลิตร วามีผลกระทบตอตนทุน

การผลิตสินคาไมมาก จึงไมใชเหตุผลท่ีผูผลิต

จะใชในการปรับขึ้นราคา และไดขอความ

รวมมือใหตรึงราคาสินคาไปกอน โดยผล

การวิเคราะห เชน สินคาหมวดอาหารและ

เคร� องด� ม มีตนทุนเพิ่มขึ้น 1.45%, ของใช

ประจําวันเพ่ิม 1.1%, วัสดุกอสรางเพ่ิม 1.2%, 

กระดาษและผลิตภัณฑเพิ่ม 5%, ปจจัยการ 

เกษตร เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืชเพิ่ม 

0.5% เปนตน

นายวัฒนศักยกลาวตอวา กรมไดติด                                                         

ตามดูแลสถานการณราคาน้ํามัน

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  13  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

กมธ.เปลี่ยนเปา

เนนคุย‘สุชัชวีร’

เอ้ือผลประโยชน

พาณิชยดักคอ

ยันราคานํ้ามัน

เพิ่มตนทุนจิ๊บๆ
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‘อนุทิน’มั่นใจมี260เสียง

เมินต้ังวอรรูมศึกซักฟอก

กระเตงอยูครบ4ป

21ส.ส.เช� อไมเกิดอุบัติเหตุ!
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2 ในประเทศ

การใช้สิทธิ..ที่บิดเบี้ยว

งปัญหาของสภาล่มซ้ำาซากติดต่อกันมาถึง 17 ครั้ง 

มาจนถึงการไม่เข้าร่วมประชุม ครม.ของ 7 รัฐมนตรี

สังกัดพรรคภูมิใจไทย ไม่สามารถมองว่าเป็นการใช้                                                                           

สิทธิตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยของฝ่ายนิติ 

บัญญัติและฝ่ายบริหารได้เลย หากทั้งพรรคฝ่ายค้าน พรรค

ร่วมรัฐบาลตระหนักว่า ประชาชนเลือก ส.ส.เข้าไปทำา

หน้าที่กำากับดูแลการใช้อำานาจรัฐและออกกฎหมายที่รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 164 

ระบุว่า รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร ใน

เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของตน รวมทั้งต้องรับผิด

ชอบร่วมกันต่อรัฐสภา ในการกำาหนดและดำาเนินการตาม

นโยบายของ ครม.

เหตุผลของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไปจนถึงท่าทีของการ

รัฐมนตรีที่ส่งหนังสือลาการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

มาจึงส่อแสดงชัดเจนว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองโดยไม่

แยแสต่อความรู้สึกของประชาชนที่อุตส่าห์เลือกพวกท่าน 

และ ฯพณฯ ทั้งหลายมาดูแลบริหารประเทศชาติบ้านเมือง 

ท้ังน้ีผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุท่ี

ทำาให้เกิดเหตุการณ์ “สภาล่ม” โดยนิด้าโพลท่ีพบว่า ตัวอย่าง 

ร้อยละ 49.85 ระบุว่า เป็นเกมการเมืองของกลุ่มท่ีต้องการล้ม

รัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 31.98 ระบุว่า มี ส.ส.จำานวนหน่ึง

ไร้สามัญสำานึกในการทำาหน้าท่ีภายในรัฐสภา ตลอดจนการนำา

เสนอทางแก้ลำา ส.ส.ทำาสภาล่มให้ตัดเงินเดือนจนถึงข้ันไล่ออก

จากการเป็น ส.ส.น้ัน เป็นภาพสะท้อนและหลักฐานท่ีชัดเจน

ตรรกะที่นำามาอวดอ้างว่า กระบวนยุทธ์ในการให้

นับองค์ประชุมเป็นสิทธิพึงกระทำาของฝ่ายค้านที่จะเรียก

ร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตนเองว่าขาดประสิทธิภาพ

ในการบริหารควรจะลาออกหรือว่ายุบสภานั้น กำาลังสร้าง

ความสับสนให้แก่สังคมไทย เพราะรู้ทั้งรู้ว่าการจะให้นายก

รัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาตามอำานาจหน้าที่ของ ส.ส.นั้น

มีอยู่ 2 ลักษณะคือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการเสนอ

ร่างกฎหมายของรัฐบาลไม่สามารถผ่านสภา ส่วนปัญหา

องค์ประชุมไม่ครบนั้น เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

ส.ส.ผู้ทรงเกียรติโดยเฉพาะ 

รวมถึงการใช้สิทธิ “ลาประชุม” ครม.ของ ส.ส.ซีก

รัฐบาล ด้วยเหตุผลว่าไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานรถ 

ไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น ก็เป็นตรรกะของการใช้สิทธิที่บิดเบี้ยว

ไม่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามกลับบ่งชี้ว่าเป็นการเล่น

เกมการเมืองเพื่อเอาชนะคะคานต่อรองผลประโยชน์ส่วน

ตนมากกว่า เพราะ ครม.ต้องร่วมรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ภายใต้หลักการตามระบอบประชาธิปไตย 

นั่นคือ ต้องใช้ที่ประชุม ครม.เป็นเครื่องมือในการอภิปราย

หาทางออก ทางแก้ปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ต้องเคารพเสียง

ส่วนใหญ่ในที่ประชุม ครม.เพื่อตัดสินชี้ขาดในแต่ละเรื่อง 

มิใช่กระทำาตนเป็นกลุ่มอิทธิพลในคณะบริหาร

ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือ ส.ส.ฝ่ายไหนก็ตาม พึงต้อง

ทบทวนตัวเอง โดยเฉพาะตามคำากล่าวของนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา ที่ติเตือนว่า “ประชาชนเลือกเรามา

ทำางาน” ซึ่งไม่ว่าจะทำางานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่าย

นิติบัญญัติ ประชาชนคาดหวังว่าพวกท่านจะดูแลรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกเข้าไปเล่นเกมการเมือง 

กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วอวดอ้างเอกสิทธ์ิตาม

ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่สำานึกว่าท่ีกำาลังย้ือหรือทะเลาะ

กันข้ามหัวประชาชนอยู่น้ัน มิได้แตกต่างจากการเป็นอันธพาล

ที่เลือกสรรหาวิธีการสารพัด เพื่อเอาแพ้เอาชนะหรือต่อรอง

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น

ขอยืนยันว่า ทุกนาทีของการเล่นเกมการเมืองโดยอ้าง

สิทธิหรืออวดว่าเป็นอารยะขัดขืนประเภทหน่ึงน้ัน หมายถึง

ความเสียหายท่ีเกิดกับประเทศชาติประชาชน ท้ังท่ีประเมิน

ค่าไม่ได้และสามารถคำานวณได้เป็นตัวเงิน อย่างกรณีของการ

ต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซ่ึงดอกเบ้ียทบต้นจากปี

ท่ีผ่านมาจนถึงวันน้ีมากเกือบ 3 หมื่นล้านบาทแล้ว โดยท่ีท้ัง                      

คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสากิจ หรือ สคร.ได้พิจารณาข้อตัวบทกฎหมายและให้

ความเห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อด้อยอย่างถ่ีถ้วนมาแล้วถึง 8 คร้ัง 

ท่ีน่าสนใจคือ 3 คร้ังแรกกระทรวงคมนาคมไม่ได้คัดค้านใดๆ                                                                       

ฉะน้ันเหตุปัจจัยของปัญหาท้ังหมดในการเมืองไทยวันน้ีคือ 

มนุษย์ท่ีใช้สิทธิแบบผิดเพ้ียนบิดเบ้ียวเพ่ือรักษาประโยชน์

พรรคและพวกใช่หรือไม่. 

ทั้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. 

“ฝ่ายค้านไม่มีราคา  ไม่มีประเด็นอะไรที่มีราคา

พอที่จะต้องห่วง และเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะสามารถ

ตอบคำาถามได้ทุกเรื่อง ซึ่งการตอบคำาถามจะทำาให้เคลียร์

และชัดเจน แล้วครั้งนี้เป็นการอภิปราย ปัญหาและข้อ

เสนอแนะไม่ได้มีการลงมติจึงไม่ต้องห่วงอะไร ตนเอง

เชื่อว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา”

ว่าด้วย...สายลมแห่งอนาคต!!!
ม่รู้ไปถึงไหน-ต่อถึงไหนกันม่ังแล้ว!!!...สำาหรับฝ่ายรัฐบาล 

ฝ่ายค้านและฝ่ายแค้น แต่ภายใต้สภาพที่ สภาฯ ล่ม 

แล้วดัน ครม.ล่ม ซะอีกด้วยต่างหาก แถมผู้คนใน ภาค

เอกชน อย่างประเภท ประธานสภาอุตสาหกรรม ที่ชัก

ออกอาการเบื่อๆ หน่ายๆ เต็มที ไปจนถึงระดับ เจ้าสัว-คีรี ที่ชัก

หุดๆ หิดๆ เรื่องโครงการ อีอีซี ซึ่งเคยถือเป็นโบเหลือง โบแดง 

ของรัฐบาล โดยสีสัน บรรยากาศ เช่นนี้ โอกาสที่จะหนักไปทาง 

ไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี จึงดูจะสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...


แต่ก็นั่นแหละ...การอยู่-การไป การมา-การไป ของสิ่งที่

เรียกว่า รัฐบาล ก็คงไม่ได้ต่างอะไรไปจาก การขึ้น-การแรม                                                                                    

ของพระจันทร์วันเพ็งน่ันแหละท่านเอ๋ย ไม่ง้ัน...สุภาษิต สันสกฤต 

ท่านคงไม่คิดจะอรรถาธิบายไว้ตั้งแต่โบร่ำาโบราณ ด้วยถ้อยคำาที่

ว่า “สัมปะโท มหะตาเมวะ มหะตาเมวะ จาปะทะ วรัธเต กษี

ยะเต จันโทร นะ ตุ ตาราคณะ กวะจิต” หรือ “Rise and fall 

are properties of the big as wax and wane are of the 

moon; stars, however, suffer no change” ซึ่งถ้าแปลปะกิต

เป็นไทยตามสำานวนของอาจารย์ กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ก็

คงประมาณว่า... “ความเจริญและความเสื่อมเป็นเรื่องของคน

ใหญ่-คนโต อุปมาดั่งพระจันทร์ซึ่งมีขึ้น-มีแรม ส่วนดวงดาวทั้ง

หลายหาได้ผันแปรไม่...”


ด้วยเหตุนี้...บรรดาดวงดาราทั้งหลาย ประเภท เราๆ-

ทั่นๆ ที่ไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้ โต เหมือนรัฐบาลเขา ก็อย่าถึงกับต้องไป

วิตกกังวล มากมายจนเกินไป เพราะสิ่งที่น่าวิตก น่าห่วงใย ยิ่ง

ไปกว่าการขึ้นๆ-ลงๆ ของรัฐบาลนั้น น่าจะยังมีอยู่อีกเยอะแยะ

มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องการทำามา-หารับประแ-ก เรื่องหนี้-เรื่อง

สิน หรือแม้แต่เรื่องแนวโน้มความเป็นไปของโลกและของสังคม

ไทย ที่มันอาจอยู่ในช่วงจังหวะที่ กงล้อแห่งกาลเวลา กำาลัง

ค่อยๆ หมุนลง หรือหมุนไปสู่ความเสื่อม ความทรุด ความโทรม 

เผลอๆ...อาจหนักซะยิ่งกว่า ยุทธ์ โทรม เอาเลยก็ไม่แน่!!!


ยิ่งเมื่อได้ไปอ่านข้อเขียน บทความ ของคุณน้อง สุรวิชช์ วีร

วรรณ แห่งสำานักข่าว ผู้จัดการ เขา ที่เคยเป็นน้อง เป็นนุ่ง กันมา

ต้ังแต่กาลเก่า แต่หลังๆ น้ี...ต้องเรียกว่า ท้ัง คม-ชัด-ลึก กระบ่ีคม 

ปากกาคม จนอาจติดอันดับ มือวาง ในบรรดาคอลัมนิสต์ท้ังหลาย ท่ี

ชักออกอาการ ยุทธ์โทรม ลงไปซะเป็นส่วนใหญ่ คือบทความช้ินล่าสุด

ท่ีใช้ชื่อไว้ว่า... สายลมแห่งอนาคต-ท่ีกำาลังท้าทายสังคมไทย ก็ย่ิงก่อ

ให้เกิดความห่วง ความกังวล หนักข้ึนไปใหญ่ เพราะไม่ว่ายุทธ์โทรม-

ยุทธ์ไม่โทรม ไม่ว่าคิดจะโหยหวน ครวญคราง บทเพลง ขอ...อย่ายอม 

แพ้ หรือ ถอยดีกว่า...ไม่อาวว์ว์ว์ดีกว่า ตามคำาช้ีแนะ ช้ีนำาของคุณ

น้อง อ้อม-สุนิสา เจ้าของบทเพลงออริจินอล มันคงแทบไม่ได้ช่วยให้ 

สายลมแห่งอนาคต ดูดี ดูอบอุ่น ละมุนละไม ข้ึนมาได้เลยแม้แต่น้อย 

มีแต่ย่ิงจะก่อให้เกิด เงื่อนไข เกิดการ ท้าทาย หนักย่ิงข้ึนไปอีก...


หรือแม้แต่หันไปอ่านบทกลอน บทกวี ของผู้ที่น่าจะได้รับ

ยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธ ถึงความเป็น กวี หรือความเป็นพ่อเพลง 

แม่เพลง ทั้งๆ ที่เป็น คนรุ่นใหม่ หรือไม่ถึงกับเก่ามากมายซักเท่าไหร่

นัก อย่างเช่นคุณน้อง เฉินซัน ที่ได้ร่ายบทกวี บทกลอน ลงในหน้า

จดหมายของ ไทยโพสต์ อย่างชนิดเสมอต้น เสมอปลาย แถมยัง

เฉียบขาด เฉียบคม ไม่ว่าในแง่ของ ฉันทลักษณ์ ไปจนถึง อารมณ์

ไ

ขัน-อารมณ์คัน อีกซะด้วย แต่เมื่อช่วงวันศุกร์ (11 ก.พ.) ที่ผ่าน

มา บทกลอนชื่อว่า ฝันร้าย ของคุณน้อง เฉินซัน นั้น ถึงกับ

ทำาเอาแทบฝันร้ายขึ้นมาจริงๆ หรือแทบไม่เหลือฝันดี-ฝันเด่น 

ติดปลายนวมต่อไปอีกเลย...


โดยเฉพาะช่วงท้ายๆ บทกลอน ที่รจนาเอาไว้ว่า... “แตก

เป็น...ไทยภักดี...ศรีสง่า/ เป็นพรรค...กล้า...ราศีไม่มีพ่าย/ เป็น

พรรค...ลุงกำานัน...อันตราย/ ตกสวรรค์ฝันร้ายทุกรายไป/ เมื่อไม่

ยืนหยัดอยู่กู้สำานัก/ ฟื้นฟูพรรคผลักดันสู่วันใหม่/ เลือกแตกแยก

แผกผันทางบรรลัย/ ระยะยาว...ก้าวไกล...ย่อมไชโย!!!” อันนี้...

ต้องเรียกว่าไม่เพียงแต่แทงใจดำา กะซวกลงไปในใจแดง ของ

บรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลาย แต่ยังไม่ต่าง

อะไรไปจากการเตือนสติ การส่งสัญญาณ การแสดงออกถึง

ความเป็นห่วง เป็นใย ต่อการมาถึงของ สายลมแห่งอนาคต 

แบบเดียวกับคุณน้อง สุรวิชช์ วีรวรรณ นั่นเอง...


คือขณะที่บรรดาประเภท มือวาง หรือ อดีตมือวาง ทั้ง

หลาย...ท่านมักหันไปด่า หันไปเชียร์ หรือหันไปสมัครเป็น 

องครักษ์เสื้อแพร กันไปเป็นรายๆ ชุลมุน-ชุลเกอยู่กับเรื่องความ

เป็นรัฐบาล เรื่องความเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายแค้น วิเคราะห์

เจาะลึกกันถึงเรื่อง ลุงป้อม-ลุงป๊อก-ลุงประยุทธ์ ไปจนถึงคุณ

พี่ โทนี่-โทนาฟ ชนิดวนไป-วนมาแบบไม่คิดจะไปไหน หรือไม่

คิดจะไปไกลยิ่งไปกว่านี้ การมาถึงของ สายลมแห่งอนาคต มัน

เลยก่อให้เกิดการ ท้าทาย และอาจนำาไปสู่ เงื่อนไข ต่างๆ นานา 

โดยเฉพาะถ้าหากท่านนายกฯ คุณลุง บิ๊กตู่ ท่านยังดำารงตนเป็น 

ยุทธ์ โทรม อยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Victor Hugo (อีกครั้ง)... 

“An invasion of armies can be resisted, but not an 

idea whose time has come.- การบุกของกองทัพนั้น...พอ

จะต้านทานได้ แต่การบุกรุกของความคิด เมื่อกาลเวลามาถึง 

ย่อมแทบไม่อาจต้านทานได้...”.



ารเมืองสัปดาห์นี้ต้องติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ช่วงวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 17-18 ก.พ.นี้ ที่จะมีการประชุม

สภาตามญัตติ ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ 

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่ ส.ส.                                                                                              

ฝ่ายค้าน 173 คน เข้าชื่อกันเพื่ออภิปรายทั่วไปรัฐบาลในประเด็นต่างๆ 

เช่น ความผิดพลาดในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

โดยแม้การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายทั่วไป ไม่มีการลง

มติไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ อีกทั้งไม่ใช่ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ดังนั้นดีกรีความเข้มข้นในห้องประชุมและการเคลื่อนไหวนอกห้อง

ประชุมสภาจึงยังเทียบกับศึกซักฟอกไม่ได้ แต่ก็คาดว่าคงเข้มข้นระดับ

หนึ่ง โดยฝ่ายค้านมีเวลาในการอภิปราย 22 ชั่วโมง ส่วนรัฐบาลมีเวลา

ในการชี้แจง-หักล้างการอภิปรายของฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง รวมเวลาทั้ง

สิ้น 30 ชั่วโมง ถือเป็นไฮไลต์สำาคัญการเมืองในสภาอีกหนึ่งฉาก ก่อน

ปิดสมัยประชุมสภา 28 ก.พ.นี้ 

ซึ่งสัปดาห์นี้ สภาจะงดการประชุมในวันพุธที่ 16 ก.พ. เพื่อมา                                                                                           

ประชุมพฤหัสบดีกับศุกร์สองวันติด ทำาให้ฝ่ายค้านและรัฐมนตรีในกระ 

ทรวงต่างๆ ก็จะได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องข้อมูล-เอกสาร

การอภิปรายต่างๆ 

อย่างในส่วนของ พรรคเพื่อไทย พบว่ามี ส.ส.เข้าชื่อขออภิปราย

ร่วม 50 คน และได้เวลาในการอภิปรายทั้งสิ้นประมาณ 12 ชั่วโมง

เศษ ขณะที่ พรรคก้าวไกล มีข่าวว่ามีการเปิดห้องติวเข้ม ส.ส.ของ

พรรคที่จะอภิปรายกันอย่างเข้มข้น หลังพรรคได้เวลาในการอภิปราย 

5 ชั่วโมง และมี ส.ส.ก้าวไกลขออภิปรายร่วม 18 คน 

สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย-ประธานวิปฝ่ายค้าน                                                                     

กล่าวไว้ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมเต็มที่ 

เรื่องเวลาได้จัดสรรปันส่วนลงตัวแล้วทั้งใน

ส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านและภายในพรรค

เพื่อไทย โดยพรรคเพื่อไทยได้เวลาอภิปราย 

760 นาที เรื่องเนื้อหาพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ประชุมและแบ่งเนื้อหาให้แต่ละพรรคไปแล้ว

ว่าใครจะพูดเรื่องอะไร มุมใด ในพรรคเพื่อ

ไทยก็มีการแบ่งแล้วเช่นเดียวกัน เหลือเพียง

การขัดเกลาและฝึกซ้อมเพื่อให้แม่นยำาใน

เนื้อหาของตัวเอง

“เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของรัฐบาลที่

เสื่อมลงทุกอย่าง คนจะได้เห็นข้อบกพร่อง

ของรัฐบาลอย่างชัดเจน แม้เขาจะทำางานต่อ

ได้ แต่เข้าสู่การนับถอยหลัง เพราะประชาชน

หมดศรัทธาแล้ว คิดว่าหากอยู่ต่อได้ก็คงอยู่

ต่อได้อีกไม่นาน” ประธานวิปฝ่ายค้านโหมโรง

เรียกน้ำาย่อย ก่อนลงทำาศึกลับฝีปากกับรัฐบาล 

ขณะท่ี ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ย้ำา                                                                  

ว่า ประเด็นในการอภิปรายจะช้ีให้เห็นว่า รัฐบาล                                                             

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปต่อไม่ไหวแล้ว                                                             

ถ้ายังบริหารประเทศอยู่ มันเดินหน้าไม่ได้ เช่น                                                                      

ในเรื่องเศรษฐกิจ และย้ำาว่ากรอบการอภิปราย                                                                        

จะเทน้ำาหนักไปท่ีเน้ือหา 4 เรื่องคือ  1.เศรษฐกิจ                                                                                

ท่ีเก่ียวกับปากท้องประชาชน 2.โรคระบาด ท้ัง                                                                                     

โควิดและอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 3.การทุจริต 

คอร์รัปชัน และ 4.การบริหารราชการแผ่นดิน 

17-18 ก.พ.อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ 

ฝ่ายค้านรอ ‘หวด-ลงดาบ’ รัฐบาล

ก

จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด และกรรมการบริหารพรรคเพื่อ

ไทย ที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเหมืองทองอัครา ตอนศึกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจปีที่แล้วจนได้รับการพูดถึงอย่างมาก บอกไว้เช่นกันว่า จะ

เป็น ส.ส.เพื่อไทยคนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายรอบนี้ โดยที่ผ่านมาเพื่อไทย

มีการเตรียมการมานานพอสมควร เช่นในเรื่องของการ เตรียมข้อมูลที่

จะใช้ในการอภิปราย มีการตั้งคณะทำางานขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในเรื่อง

ของข้อมูลที่จะให้ ส.ส.ของพรรคนำาไปใช้ในการอภิปราย ส่วนประเด็น

เรื่อง การทุจริต จะเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง ปิดลับ สักเล็กน้อย เพราะ

พรรคเพื่อไทยจะมีคณะทำางานในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

“คิดว่าจะเป็นการเปิดแผลด้วยการนำาเสนอข้อมูลท่ีประชาชน

อยากรับรู้รับทราบ อะไรท่ีรัฐบาลซุกไว้ใต้พรมก็อาจจะสามารถนำามา

เปิดเผยในคร้ังน้ี และอาจจะส่ันคลอนรัฐบาลได้ในระดับหน่ึงเหมือนกัน 

เพราะขณะน้ีรัฐบาลเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหาความขัดแย้งภายใน”

โดย จิราพร-ส.ส.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย ย้ำาว่า อภิปรายรอบน้ีจะมี

การอภิปรายประเด็นเรื่องเหมืองทองอัคราด้วยแน่นอน หลังเมื่อวันท่ี 31 

ม.ค.ท่ีผ่านมา คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเลื่อนการช้ีขาดคดี

ข้อพิพาทระหว่างบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ดฯ กับรัฐบาลไทยออก

ไปโดยไม่มีกำาหนด ซ่ึงฝ่ายค้านพบความผิดปกติตรงท่ีว่า คดีดังกล่าวยัง

ไม่จบ แต่ทางรัฐบาลไทยกับบริษัท คิงส์เกตฯ ได้มีการเจรจาระหว่าง

กัน และระหว่างท่ีข้อพิพาทอยู่ในช้ันอนุญาโตตุลาการ ก็พบว่ามีการนำา

พ้ืนท่ี 4 แสนไร่ให้กับบริษัท คิงส์เกตฯ เพื่อท่ีจะเข้ามาสำารวจแร่ทองคำา

เพ่ิมเติม ท้ังท่ียังไม่มีคำาช้ีขาดออกมาว่าการท่ีออกคำาส่ังปิดเหมืองดังกล่าว

ถูกหรือผิด ใครเป็นฝ่ายถูก ใครเป็นฝ่ายผิด แต่มีการเร่ิมให้สัมปทานเพ่ิม 

มีการให้สิทธิพิเศษในการสำารวจเพ่ิม และจากการตรวจสอบข้อมูลพบ

ว่ายังเหลือท่ีดินอีกประมาณ 6 แสนไร่ในอีกหลายจังหวัด ท่ีทางบริษัท             

คิงส์เกตฯ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทว่า เขาได้ขอมายังประเทศไทย

ว่าจะอนุญาตให้บริษัทสำารวจเพ่ิมเติม ซ่ึงบริษัท คิงส์เกตฯ ระบุด้วยว่าผล

การเจรจาเป็นไปในทางบวก น่าจะได้ตามท่ีขอท้ังหมด โดยหากรวม 4 

แสนไร่กับ 6 แสนไร่ ก็เท่ากับจะได้รวมประมาณเกือบ 1 ล้านไร่ในการ

ได้สิทธิพิเศษเข้ามาสำารวจแร่ในประเทศไทย 

“เรื่องเหมืองทองอัครา การอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้นจะมีการ

อภิปรายย้ำาอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยตอบคำาถามกับประชาชน

เลย และจะมีการเปิดประเด็นใหม่ที่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประ 

ชาชนด้วย” จิราพรระบุไว้ 

ขณะที่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ นายกฯ ก็มีการให้ทีมงานในตึก

ไทยคู่ฟ้าเตรียมประเด็นในการชี้แจงและประสานข้อมูลกับกระทรวง

ต่างๆ เพื่อขอข้อมูลไว้เตรียมพร้อมชนกับฝ่ายค้านไว้แล้ว และคาดว่า

ประชุม ครม.อังคารที่ 15 ก.พ.นี้ คงมีการหารือพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการ เพื่อเช็กความพร้อมของแต่ละกระทรวงก่อนขึ้นเวทีดวลกับ

ฝ่ายค้านต่อไป.  
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3บทความ-ในประเทศ

การเมืองเรื่อง ‘ราคาน้ำามัน’

ารเมืองเรื่อง “ล้มรัฐบาล” วนอยู่กับตัณหา-โมหะของพวก 

“ปิศาจกระสัน” ล่มชาติ

ที่ไม่วนอยู่กับที่ ตอนนี้ คือ “ราคาน้ำามัน”

“น้ำามันดิบ” ตลาดโลก วนขึ้นสู่หลัก ๑๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล ประเทศที่ “นำาเข้า” สุทธิ อย่างไทย กำาสรวล

แต่ประเทศ “ส่งออก” สุทธิ อย่างมาเลย์ สรวลสันหรรษา!

ผมเห็น ดร.โสภณ พรโชคชัย โพสต์เฟซวันก่อน ด้วยข้อความ

สื่อสารทำานองว่า

ดีเซลตามปั๊มของไทยลิตรละ ๒๙-๓๐ บาท แพง 

ไปนำาเข้าดีเซลมาเลเซียดีกว่า ลิตรละ ๑๗ บาท มาขายลิตรละ 

๒๐-๒๑ บาท

คนดีกรี “ดอกเตอร์” นำาหน้าโพสต์อย่างนี้ พวกร้องเอาแต่ น้ำามัน

ถูก..น้ำามันถูก อาจทึกทัก เออ..จริงด้วย ชนิดไม่สนเหตุปัจจัย อันเป็นที่มา

ของการถูก-แพง!

ก่อนจะคุย ผมจะยก “ราคาเปรียบเทียบ” น้ำามันหน้าปั๊มในประเทศ

กลุ่มอาเซียนมาให้ดูก่อน

ราคาน้ำามัน ณ วันที่ ๗ กุมภา ๖๕ หน้าปั๊มแต่ละประเทศ

-ไทย ดีเซล ๒๙.๙๔ บาท/ลิตร เบนซิน ๓๔.๕๕ 

-สิงคโปร์ ดีเซล ๕๖.๐๗ บาท/ลิตร เบนซิน ๖๖.๘๙ 

-ลาว ดีเซล ๓๔.๗๕ บาท/ลิตร เบนซิน ๔๔.๖๗

-ฟิลิปปินส์ ดีเซล ๓๒.๐๒ บาท/ลิตร เบนซิน ๓๘.๙๕

-เมียนมา ดีเซล ๓๑.๗๐ บาท/ลิตร เบนซิน ๓๒.๕๒

-กัมพูชา ดีเซล ๓๐.๘๘ บาท/ลิตร เบนซิน ๓๘.๑๙

-อินโดนีเซีย ดีเซล ๓๐.๕๗ บาท/ลิตร เบนซิน ๒๘.๙๓

-เวียดนาม ดีเซล ๒๗.๕๘ บาท/ลิตร เบนซิน ๓๔.๕๔ 

-มาเลเซีย ดีเซล ๑๗ บาท/ลิตร เบนซิน ๑๖.๒๑ 

-บรูไน ดีเซล ๗ บาท/ลิตร เบนซิน ๑๓.๐๓ 

จะเห็นว่า ที่ร้องกัน ถ้ามองตัวเลขประเทศอื่นด้วย จะไม่ร้อง เว้น

แต่เจตนาหาเหตุด่ารัฐบาล มองแค่ตัวเลขบ้านเรา 

ที่ถูกกว่าเรา มีแค่เวียดนาม มาเลย์ฯ และบรูไน เมื่อรู้แล้ว ก็อยาก

บอก ดร.โสภณว่า 

ที่ว่าไปนำาเข้าจากบรูไน ลิตรละ ๗ บาท มาขายซัก ๑๕  บาท ไม่

ถูกกว่านำาเข้าจากมาเลย์ที่ลิตรละ ๑๗ บาทหรือ นั้น

ถ้าอยากกระแทกแดกดัน อยากสร้างความขัดแย้งซ้ำาเติมบ้านเมือง

ตามสันดานละก็

หาเรื่องฉลาดๆ กว่านี้มาโพสต์ จะทำาให้คำาว่าดอกเตอร์ดูไม่สถุลนะ

ใครๆ ก็อยากใช้น้ำามันราคาถูกทั้่งนั้น แต่อย่างที่บอก การถูก-การ

แพง มันต้องดูเหตุปัจจัยและดูเขา-ดูเรา ที่เป็น “ต้นทุนประเทศ” ประกอบ

ด้วย 

วันนี้ จะคุยกันประเด็นนี้ ก่อนอื่น ต้องเข้าใจให้ตรงข้อเท็จจริง

ก่อน คือ อย่าง ปตท., บางจาก, เชลล์, เอสโซ่, คาลเท็กซ์ แค่ผู้จัดหา-นำา

เข้า-ผลิต เท่านั้น 

ผลิตออกมาแล้ว จะตั้งราคาขายเอง “หน้าโรงกลั่น” ตามใจชอบ

ไม่ได้

นี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ในการประเมิน?

ไหนๆ คุยแล้ว ก็คุยให้สิ้นกระบวนความ ถึงโครงสร้างราคาน้ำามัน

ระหว่างไทยกับมาเลย์

ไม่ใช่มาอุ้มบริษัทน้ำามันหรืออุ้มรัฐบาล ใครอยากด่า อยากวิจารณ์ ด่า

ไปเลยตามใจชอบ

แต่เมื่อจะด่า เพื่อไม่เป็นการด้อยค่าตัวเอง......

ควรด่าบนฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่ตะแบงด่าแบบงี่เง่าหรือจงใจใช้ “ความ

จริงครึ่งเดียว” ปั้นประเด็นด่า ด้วยจุดมุ่งหมายซ่อนเร้น

ประเด็นแรก ไทยเรามีน้ำามันไม่พอใช้ ซ้ำาที่มี กำามะถันมาก ไม่เหมาะ

กลั่นใช้กับเครื่องยนต์บ้านเรา จึงต้องนำาเข้าน้ำามันดิบมากลั่นเอง ถึงขั้น “นำา

เข้าสุทธิ”

เงินจำานวนมากหมดไปกับการนำาเข้าน้ำามันดิบ

การจูงใจให้ประหยัดพลังงาน จูงใจใช้พลังงานทางเลือก  เช่น ก๊าซ 

การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

ที่สำาคัญ การพัฒนาประเทศชาติจะหยุดนิ่งไม่ได้ การเอาเงินทุ่มไปเพื่อ

ทำาให้มีน้ำามันใช้ถูกๆ กัน โดยไม่คำานึงถึงด้านพัฒนา ประเทศก็จะย่ำาอยู่กับที่

ดังนั้น ราคาน้ำามันบ้านเรา นอกจาก “ต้นทุนเนื้อน้ำามัน

+ราคาหน้าโรงกลั่น” แล้ว

ในน้ำามัน ๑ ลิตร ตามปั๊มในบ้านเรา จึงประกอบด้วย

-ราคาหน้าโรงกลั่น “ราคาเนื้อน้ำามัน” (อ้างอิงสิงคโปร์)

-ภาษี ส่วนที่รัฐบาลเรียกเก็บเพิ่มเติมจากราคาน้ำามันเพื่อนำาไปเป็นราย

ได้พัฒนาประเทศ

ประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิต, ภาษีเทศบาลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

“ภาษีเทศบาล” เก็บเป็นเงินอุดหนุน, ดูแลพื้นที่ที่โรงกลั่นตั้งอยู่

VAT “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ๗% คิดเพิ่มจากราคาขายส่งและขายปลีก 

เหมือนสินค้าทั่วไป

-เงินกองทุน ประกอบด้วย

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เก็บสำารองไว้ตอนราคาน้ำามันผันผวน คือเมื่อ

ราคาน้ำามันตลาดโลกสูงเกินไป ก็ใช้เงินส่วนนี้พยุงราคาขายปลีก อย่างตอน

นี้ เป็นต้น

กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ใช้ส่งเสริมพลังงานทดแทนในประเทศ 

น้ำามันทุกชนิด เก็บเท่ากัน ๐.๑๐ บาท/ลิตร

และค่าการตลาด เป็นส่วนกำาไรของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกน้ำามัน ใครขาย

ถูก-ขายแพง กำาหนดกันเองได้ ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกใช้ตามใจชอบ 

ทีนี้ มาดู ราคาน้ำามันตามปั๊มของมาเลเซีย ใน ๑ ลิตร จะประกอบด้วย 

๒ ส่วนเท่านั้น คือ

๑.ราคาหน้าโรงกลั่น (อ้างอิงสิงคโปร์)

๒.ค่าการตลาด

ค่าการตลาดน้ำามันมาเลย์เป็นดังนี้่

-ไม่มีค่าการตลาด

-ไม่เก็บภาษี

-ไม่เก็บเงินสมทบกองทุน ทั้งหมดนั้น “รัฐบาลอุดหนุนราคา” จึงขาย

ได้ราคาถูก

เหตุที่ขายได้ถูก เพราะมาเลย์เป็นประเทศส่งออกทั้งน้ำามัน ทั้งก๊าซ

ธรรมชาติ “สุทธิ”

รายได้มหาศาล ใช้พัฒนาประเทศได้สบาย ไม่ต้องเก็บภาษี ไม่ต้อง

เก็บเข้ากองทุน ยังเหลือเฟือ ไปอุดหนุนให้ “ขายปลีก” ราคาต่ำากว่าเป็นจริง

อีกตะหาก

แต่ที่สำาคัญ น้ำามันมาเลย์ มาตรฐานแค่ ยูโร ๒ ซึ่งต่างกับไทย เกรด 

“มาตรฐานโลก” ยูโร ๔-๕ 

ดร.โสภณ พอจะเข้าใจบ้างหรือยังล่ะ ถ้าเข้าใจแล้ว จะโพสต์ด่าหรือ

กระแนะ-กระแหนอะไรอีก ก็โพสต์ให้มันอยู่ในกรอบข้อมูลก็แล้วกัน

สรุป ที่คุยมาทั้่งหมด ก็คือว่า ในความเป็นจริง ราคาน้ำามัน “ในภาพ

รวม” ของไทย ไม่ได้แพงกว่าประเทศอื่น แม้กระทั่งในยุโรปและเอเชีย

ที่บางประเทศถูกกว่า เพราะเขาเป็นประเทศ “ส่งออกน้ำามันสุทธิ” 

อุดหนุนราคา และที่สำาคัญ “เกรดน้ำามัน” ต่ำากว่ามาตรฐาน ยูโร ๔ ของไทย

ที่ว่าเราบวกค่าอะไรต่อมิอะไรลงไปนั้น ก็ลองดูประเทศอื่นบ้างซิ 

ว่าเขาเก็บภาษีกันขนาดไหน และรัฐบาลประเทศนั้นๆ เขาให้บริการอะไร

ประชาชน

ตรงนี้ ผมอ่านที่คุณ “แหลมา แฉกลับ” เขาโพสต์เฟซ ลองอ่านดูนะ

...................................

แหลมา แฉกลับ!!!

Tuksin B. Shinkrubwat  

เทียบให้ดูอัตราภาษีและสวัสดิการแบบคร่าวๆ ของแต่ละประเทศ 

กับประเทศไทย ที่พวกชังชาติรังเกียจ ด้อยค่า บอกว่า “สวัสดิการรัฐโคตร

ห่วย” 

เรื่องจริงๆ ที่เราปฏิเสธไม่ได้ คือ ของฟรีไม่มีในโลกนะครับ 

สวัสดิการที่ว่าดีๆ มันแลกมากับภาษีที่สูงขึ้นแค่ไหน ลองใช้สมองดูครับ

• สวีเดน ภาษีเงินได้บุคคลสูงสุด ๖๑% แวต ๒๕%

-สวัสดิการที่น่าสนใจ คือ

-บริการสุขภาพ ๓๐๐-๙๐๐ บาท, ลาหยุดดูแลลูกได้  ๔๘๐ วัน

• ญี่ปุ่น ภาษีเงินได้สูงสุด ๕๖% แวต ๑๐%

-ประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษา ๓๐%, ระบบการประกัน การดูแล

ระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ

• ออสเตรีย ภาษีเงินได้สูงสุด ๕๕% แวต ๒๐% 

-เงินสงเคราะห์การเลี้่ยงดูบุตร, การดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ

• ออสเตรเลีย ภาษีเงินได้สูงสุด ๔๕% ภาษี GST  ๑๐%

-ช่วยอุดหนุนค่ายา, สวัสดิการทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ

• จีน ภาษีเงินได้สูงสุด ๔๕% แวต ๑๓%

-เบี้ยผู้สูงวัย ๕,๐๐๐ บาท, เงินบำานาญ ๙๕% ของเงินเดือน

• นอร์เวย์ ภาษีเงินได้สูงสุด ๓๘% แวต ๒๕%

-รักษาพยาบาลฟรี มีค่าเดินทางให้, เรียนฟรีถึงมัธยมปลาย

• ไทย ภาษีเงินได้สูงสุด ๓๕% แวต ๗%

-เรียนฟรี ๑๒ ปี, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รักษาฟรี, เบี้ยคนชราสูงสุด 

๑,๐๐๐ บาท/เดือน

...................................

เท่านี้แหละ ใครจะชัง จะเชียร์ จะด่า ให้อยู่ในฐานข้อมูล “ความ

เป็นคน” นี้นะ.

ต้องให้ “กระทรวงพลังงาน” โดย “สำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน” เป็นผู้กำาหนดราคา “หน้าโรงกลั่น” ซึ่งเท่ากันหมด

ส่วนที่ขายปลีกตามปั๊ม......

ยี่ห้อไหนขายถูก-ขายแพง “ตามสบาย” กลไกตลาดเสรีจะเป็นตัว

ควบคุมเอง 

ตัวอย่าง ณ ๑๓ กุมภา ราคาหน้าปั๊ม เป็นดังนี้

ดีเซล...

ปตท.-บางจาก ตามปั๊ม จะราคา ๒๙.๙๔ บาท/ลิตร

เชลล์ ตามปั๊ม ราคา ๓๑.๑๔ บาท/ลิตร 

เอสโซ่ ตามปั๊ม ๓๐.๓๔ บาท/ลิตร เป็นต้น 

เห็นมั้ย ราคาไม่เท่ากัน ใครอยากเติมยี่ห้อไหน เลือกได้ตามกลไกตลาด

เสรี

น้ำามันของไทยนั้น กลั่นได้ “มาตรฐานโลก” โรงกลั่นปรับลดกำามะถันใน

น้ำามัน เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษภาวะ “มาตรฐาน ยูโร ๔-๕” โน่นแล้ว 

ที่น้ำามันเราแพงกว่าบางประเทศ เช่นมาเลย์ เวียดนาม  ส่วนหนึ่ง ก็

เพราะ การกลั่นให้ได้มาตรฐาน ยูโร ๔-๕ 

“ต้นทุนการผลิต” ย่อมสูงกว่า การผลิตมาตรฐาน ยูโร  ๒ ของมาเลย์

หรือของเวียดนาม 

ฉะนั้น รถในบ้านเรา ปล่อยสารมลพิษไอเสียต่ำามาก

ส่วนรถประเทศที่มาตรฐานยูโร ๒.......

จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ และ

ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งสร้างมลพิษภาวะและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมออก

มามาก

นั่นคือ ในเมื่อเราต้องการให้บ้านเมืองปลอดมลพิษภาวะ ฝุ่นละออง

ต้องไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 

ก็ต้องเข้าใจในหลักการ “ราคาสะท้อนคุณภาพ”!

จะยึดแค่ “ราคาหน้าปั๊ม” ประเทศใด-ประเทศหนึ่ง มาสรุปว่า ที่เขาถูก 

แสดงว่าเขาดีกว่า ของเราที่แพง คือแย่กว่าเขา มันไม่ใช่อย่างนั้นไปทุกเรื่อง

หรือในอาชีพตีราคาอสังหาริมทรัพย์ของ ดร.โสภณ ใช้หลักการสุนัขเห่า

ร่ิมลุยงานทันที สำาหรับสาวเก่งมากความสามารถ

อย่าง ดร.กานต์-รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ได้รับแต่งตั้งจาก

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นกรรมการผู้แทนพิเศษ

ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ด้านประสานการมีส่วนร่วมเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนใน

การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ เจ้าตัวมีประสบการณ์ทำางานร่วมกับเครือข่าย

ภาคประชาสังคม ด้านสตรี เยาวชน ต่อต้านการค้ามนุษย์

กับเครือข่ายต่างประเทศมาก่อน อาทิ รองประธานกลุ่ม

การเมืองงานด้านสตรี สภาเสรีภาพและประชาธิปไตยแห่ง

เอเชีย, กรรมการสิทธิมนุษยชนองค์กรเสรีนิยมสากล รวม

ถึงยังมีตำาแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาชาติ

มุสลิม

โดยล่าสุด ดร.กานต์ บินลงชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมา ในตำาบลบ้านนอก อำาเภอปะนาเระ จังหวัด

ปัตตานี เพื่อรับฟังความคิด                                                  

เห็นและข้อเสนอแนะจาก                                     

ประชาชน ผู้นำ าในพื้นที่                   

ทั้งผู้ ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร                                      

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน                                         

(อสม.) ผู้ช่วยองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล (อบต.) และ

บัณฑิตจิตอาสา 

พร้ อมทั้ ง ได้พู ดคุ ย                                                    

กับคณะอาจารย์และนัก                                                     

วิชาการจากมหาวิทยาลัย                                                                

สงขลานครินทร์  (ม .อ . )  

วิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับฟัง

ข้อมูลที่หลากหลายและนำามากำาหนดนโยบายเพื่อรัฐบาลจะ

ได้แก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ได้ตรงจุด 

งานนี้เจ้าตัวบอกว่า “ได้พูดคุยแบบใจถึงใจ เรื่อง

บทบาทผู้หญิงในการดูแลประชาชน และสภาพปัญหาที่พบ

ในพื้นที่ ในภาพรวม ข้อห่วงใหญ่หลักจะเป็นเรื่องปัญหายา

เสพติด ความรุนแรงในครอบครัว คนที่นี่อยากให้มีผู้หญิงใน

ตำาแหน่งที่ ได้ตัดสินใจมากกว่านี้ ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น วัน

นี้เรามีผู้หญิงที่เป็นคนทำางาน แต่ยังไม่ถึงระดับนโยบายหรือ

ตัดสินใจ”

นอกจากจะได้รับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่

แล้ว นานๆ ได้ไปภาคใต้ที มีชาวบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่น แถม

ยังได้เห็นวิวสวยๆ ในหลายพื้นที่ ได้ลิ้มรสชาติอาหารอร่อย

ของภาคใต้ ทำาให้ ดร.กานต์ ถึงกับเอ่ยปากชมจังหวัดปัตตานี

ว่า “วิวสวย อาหารอร่อย ผู้คนน่ารัก” พร้อมกับแชร์ภาพ

สวยๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ทุกคนได้ชมกันอีกด้วย

เรียกว่าได้ทั้งงาน และได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม

ของเมืองใต้ไปในตัวด้วย อิอิ. 

บรรจง

ลุยงานภาคใต้

เ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

ก

สั่งล้างบางแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ศก.แย่วาเลนไทน์กร่อยคนเมินกุหลาบ 

พอใจแก้หน้ีนอกระบบ 

ขอรัฐเข้าถึงแหล่งทุน  

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์                                                  

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจาก

รายงานพบว่ายังมีการลักลอบ

เข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย

อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 11-                                                         

12 ก.พ.65 กองกำาลังสุรสีห์

สามารถจับกุมบุคคลต่างด้าว

สัญชาติ เมียนมาลักลอบข้าม

แดนโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับ

ผิดชอบของจังหวัดกาญจนบุรี

จำานวน 8 ครั้ง ผู้หลบหนีเข้า

เมืองจำานวน 264 คน เป็นชาย 

156 คน  หญิง 108 คน และ

ผู้ ให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำาพา

เป็นชายจำานวน 4 คน 

นายกรัฐมนตรี ได้กำาชับ

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ เพิ่ม

ความเข้มงวด สกัดกั้นขบวนการ

ขนย้ายและค้าแรงงานต่างด้าว

ที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทย

ตามแนวชายแดนและจุดเสี่ยง

ช่องทางธรรมชาติรอบด้านทุก

ช่องทางมากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้น

ย้ำาให้ดำาเนินการตามกฎหมาย

อย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง

กับขบวนการลักลอบเข้าเมือง

ผิดกฎหมายตั้ งแต่ต้นตอของ

ขบวนการ ห้ามละเว้นโทษทุก

กรณี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่หากพบเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ดำาเนินการทั้งอาญาและวินัย

ให้ถึงที่สุด

นายธนกรกล่าวว่า นอก 

จากปัญหาการลักลอบเข้าเมือง

ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

แล้ว นายกรัฐมนตรีได้ส่ังการ

ให้เร่งระดมกวาดล้างแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ และอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีสร้างความเดือดร้อน

ให้คนไทย พร้อมเตือนประชาชน

ท่ีเข้าร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมี

ความผิดและต้องถูกดำาเนินคดีใน

ข้อหาฉ้อโกงประชาชน พร้อมกับ

ฝากให้ประชาชนระมัดระวัง ซ่ึง

ขณะน้ีมีกลุ่มลักษณะของแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ท่ีมีการโทรศัพท์ไปข่มขู่ 

อ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีหลอกให้ โอน

เงิน หลอกให้ลงทุน รวมท้ังหลอก

ในรูปแบบอื่นๆ ขอให้ประชาชน

อย่าไปหลงเชื่อ อย่าโอนเงินให้

คนท่ีเรายังไม่เคยรู้จัก ขอให้ต้ัง

สติรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด 

นำาข้อมูลมาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐในพ้ืนท่ี หรือแจ้งข้อมูลได้ท่ี 

ศูนย์ PCT 08-1866-3000 เวลา

ราชการ หรือสายด่วน บช.สอท. 

1441 ตลอด 24 ชม. รวมถึงแจ้ง

มายังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์

ของรัฐบาล โทร.1111

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก                                                       

รองโฆษกประจำาสำานักนายก                                                      

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศบค.ได้ส่ังการ

ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. และ

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านท่องเท่ียวและกีฬา 

(ศปก.กก.) ร่วมกันเร่งพิจารณา

แนวทางดำาเนินการเปิดด่านชาย 

แดนทางบกรับนักท่องเท่ียวพ้ืนท่ี

จังหวัดสงขลา, ยะลา, นราธิวาส  

และสตูล คาดว่าน่าจะเปิดดำาเนิน

การได้ประมาณ มี.ค.65 โดย 

เบ้ืองต้นทราบว่าประเทศมาเลเซีย

มีความพร้อมดำาเนินการเช่นกัน 

ซ่ึงนายกฯ ได้ส่ังการให้กระทรวง

การต่างประเทศสนับสนุนการ

ประสานงานในเรื่องดังกล่าวด้วย 

เพื่อนำาไปสู่การเห็นชอบอย่างเป็น

ทางการของท้ังสองฝ่าย สำาหรับ

การพิจารณาเปิดด่านชายแดน

จังหวัดชายแดนใต้ เดิมคาดว่า

จะเกิดข้ึนในช่วงเดือน ม.ค. แต่

ด้วยโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน

ทำาให้ต้องเลื่อนออกไป แต่ขณะน้ี 

ทุกอย่างอยู่ในระดับท่ีไม่น่ากังวล 

รัฐบาลจึงเร่งดำาเนินการเพ่ือเปิด

ด่านรับนักท่องเท่ียวซ่ึงจะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจ.

กรุงเทพฯ • นายนพดล กรรณิกา 

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์

โพล (SUPER POLL) เสนอผล

สำารวจเรื่อง “หนี้นอกระบบ” มุม                                                       

มองและเสียงสะท้อนจากประชา 

ชน กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพทั่วประเทศ จำานวน 

1,156  ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 77.9 ระบุหนี้นอก

ระบบเป็นปัญหารากเหง้าความ

ยากจนและเหลื่อมล้ำา ในขณะ

ที่ร้อยละ 22.1 ระบุปัญหาอื่นๆ 

เช่น การศึกษา อาชีพ รูปแบบ

การใช้ชีวิต และธุรกิจ เป็นต้น

เมื่อถามถึงสภาพปัญหา

เหลื่อมล้ำาของหนี้นอกระบบ พบ

ว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 

ด้านคุณภาพชีวิต ถูกข่มขู่คุกคาม 

ใช้ความรุนแรง และทำาให้อับอาย 

รองลงมาคือ  ร้อยละ 94.8 ด้าน

รายได้ ถูกเก็บดอกเบี้ยสูงรายวัน 

ส่งผลต้นทุนทำากินสูงจนไม่เหลือ

เก็บ ร้อยละ 94.6 ด้านกฎหมาย

และเสรีภาพ ถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากนายทุน ไม่มีที่พึ่งไกล่เกลี่ย

ช่วยเหลือตามกฎหมาย ร้อยละ 

94.3 ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน 

ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนตาม

กฎหมาย และร้อยละ  90.6 เจอ

ความไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำา 

เป็นปัญหาความยากจนซ้ำาซาก

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 69.5 พอใจรัฐบาลปัจจุบัน ที่

ให้ความสำาคัญลงมาแก้หนี้นอก

ระบบต่อเนื่องที่ผ่านมา ช่วยไกล่

เกลี่ย หยุดการข่มขู่คุกคาม ช่วย

จัดหาแหล่งทุน และได้รับมอบ

คืนที่ดินทำากิน ที่อยู่อาศัย และมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ในขณะที่ร้อย

ละ 30.5 ไม่พอใจ เพราะไม่ต่อ

เนื่อง ไม่ครอบคลุมทั่วถึง และยัง

พบการฉวยโอกาสที่เป็นปัญหา

เรื้อรังเกี่ยวข้องหลายฝ่าย

เมื่อถามถึงความคาดหวัง 

ความต้องการต่อแนวทางแก้หนี้

นอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 95.5 อยากให้มีแหล่ง                 

ทุนดอกเบี้ยต่ำ า ในระบบที่ เข้า

ถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.3 

อยากให้รัฐบาลโดยหน่วยงาน

ภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบและ

ดำาเนินการตามกฎหมาย จัดการ

นายทุนผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบ

และขบวนการขูดรีดที่ยังมีอยู่  

ร้อยละ 94.6 อยากให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกภาคส่วนเข้ามาช่วย

เหลือ ประคับประคองผู้มีราย

ได้น้อยจากหนี้นอกระบบให้เดิน                                                

ต่อไปได้อย่างแท้จริง ร้อยละ 

92.7 อยากให้รัฐบาลช่วยสร้าง

ความเสมอภาคเท่าเทียมและ

เป็นที่พึ่งทางกฎหมาย และร้อย

ละ 88.4 ใช้หลักเศรษฐกิจพอ

เพียง มีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน 

ด้วยความรอบรู้ อดทน ขยันหมั่น

เพียร เป็นต้น.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่  13 

กุมภาพันธ์  กรุ ง เทพโพลล์  

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ได้เปิดเผยผลสำารวจความคิด

เห็นประชาชนเรื่อง “กุหลาบ 

ความรัก วันวาเลนไทน์” โดย

เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่ว

ประเทศ จำานวน 1,114 คน พบ

ว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 79.5 ระบุว่า ปัจจุบันการให้

ดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์นั้น

ไม่จำาเป็นแล้ว เพราะสามารถ

แสดงความรักด้วยวิธีอื่นได้  

ขณะที่ร้อยละ 20.5 ระบุว่า ยัง

จำาเป็นอยู่ เพราะกุหลาบเป็น

สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์

เมื่อถามว่า ราคากุหลาบ/

ดอกไม้ที่ขยับตัวสูงขึ้นในช่วงวัน

วาเลนไทน์ มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 59.7 ระบุว่า มีผลทำาให้

งดซื้อและหาอย่างอื่นทดแทน 

รองลงมาร้อยละ 15.5 ระบุว่า 

มีผลทำาให้ซื้อน้อยลงกว่าที่เคย 

และร้อยละ 12.8 ระบุว่า ไม่มี

ผลเพราะเตรียมใจไว้ล่วงหน้า

แล้วเรื่องราคา ส่วนประเด็นที่

ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ

การวางแผนทำากิจกรรมพิเศษ

ต่างๆ ในวันวาเลนไทน์หรือไม่

นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 

51.7 ระบุว่าส่งผล ขณะที่ร้อย

ละ 48.3 ระบุว่าไม่ส่งผล

สำาหรับรูปแบบการแสดง 

ออกถึงความรักท่ีอยากเห็นจาก

คนรักในวันวาเลนไทน์มากท่ีสุด 

ร้อยละ 56.7 ระบุว่า ไม่ต้องมี

อะไรพิเศษ แค่เอาใจใส่กันและมี

ความซื่อสัตย์ก็พอ รองลงมาร้อย

ละ 27.0 ระบุว่า ได้ทำากิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว ไป

เท่ียว และร้อยละ 8.0 ระบุว่า 

บอกว่า “รักนะ” ก็พอ

เมื่อถามว่า วาเลนไทน์ปี

นี้อยากมอบดอกกุหลาบให้ดารา

คนใด พบว่าดาราชายอันดับ 1                                               

คือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 22.9 

รองลงมาคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ 

ร้อยละ 12.3 และ โป๊ป ธนวรรธน์                                                   

ร้อยละ 8.5 ส่วนดาราหญิงที่

อยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่                                               

สุด คือ อั้ม พัชราภา ร้อยละ 

29.9 รองลงมาคือ เบลล่า ราณี 

ร้อยละ 21.4 และญาญ่า อุรัสยา 

ร้อยละ  10.7.

ไทยโพสต์ • นายกฯ สั่งเข้มงวดสกัดกั้นขบวนการลักลอบแรงงาน

เถื่อน กำาชับกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์  ย้ำาดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด

ห้ามละเว้นโทษทุกกรณี และยังเตรียมพร้อมเปิดด่านชายแดนใต้รับ

นักท่องเที่ยว คาด มี.ค.นี้

นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย ร่วมกับคุณ

อุ๊บ วิริยะ นักปั้น

มือทอง ร่วมกัน

ไลฟ์สดเพื่อการ

กุศล จำาหน่าย

กล่องสุ่ม 499 บาท 

นำารายได้ไปซื้อรถ

พยาบาลถวายวัด

ประสิทธิเวช คลอง 

15 จ.นครนายก
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost สวัสดีวันวาเลนไทน 14 

กุมภา. ทามกลางบรรยากาศอึมครึมทางการเมืองใน

บานเรา เพราะท้ังพรรคฝายคานและพรรครวมรัฐบาลยังคง

เลนเกม “ดอยคา” ประชาธิปไตยท่ีปวงชนชาวไทยมอบความ

ไววางใจใหดวยปฏิบัติการ “ลมสภา” ...• ตางฝายตางอาง

เหตุผลเขาขางตัวเอง แต “นิดาโพล” ถามใจชาวบานแลวสวน

ใหญเห็นวา..เลนการเมืองไรจิตสํานึกแบบน้ีควรจะใชมาตรการ

ลงโทษ “ตัดเงินเดือน” สวัสดิการ ส.ส. ท่ีขาดประชุมสภาเกิน

กวาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุจําเปน และไลไปจนถึง “การขับออก” 

จากการเปน ส.ส.ไปเสียเลย ...• ตองบอกวาเห็นดวยนะจะ!! โดย

เฉพาะเม� อเห็นภาพขาวบรรดาทาน

ผูทรงเกียรติย้ิมระร� นเซลฟกันคึกคัก

เปนท่ีระลึกหลังทําสภาลมคร้ังท่ี 17 

เม� อวันท่ี 10 ก.พ.ท่ีผานมา นอกจาก

น้ันบางพรรคยังชูสัญลักษณ I Love 

You สูกลองของชางภาพส� อมวลชน

ราวกับวาเปนเร� องเก เท ระเบิด 

ท้ังๆ ท่ีสรางปรากฏการณอัปยศสภา

สถานแทๆ  นะ ...• ในฐานะประธาน

รัฐสภา ชวน หลีกภัย ออกอาการ

เซ็ง!! แตก็ทําอะไรไมได นอกจาก

สะกิดเตือนวา “หากใชสิทธิอะไร

พรํ่าเพร� อเกินไป ก็เสียหายตอภาพพจนของสภา” ฉะน้ัน ก็ตอง

ดูกันตอไปกับ ศึกอภิปรายท่ัวไปโดยไมลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 152 ของฝายคาน ท่ีกําหนดเวลากันไวแลววา 17-18 

ก.พ.ศกน้ี วาจะมีอะไรมา ..เขยาเกาอ้ีลุงตู ..ไดหรือไม?!? ...• สวน

ไทมไลนท่ีบอกวา “ลุนระทึก” กกต.นัดประชุมเพ� อลงมติรับรอง

หรือไม กับกระบวนการขับ ส.ส.กลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

พนจากสมาชิก พปชร. ในวันน้ี 14 ก.พ. ขอบันทึกไวเลยวา ..ไมมี

อะไรในกอไผ!! คนกลุมน้ีเดินหนาพรรคเศรษฐกิจไทยไปตอได

แน�นอน ท้ังน้ีสัญญาณท่ีรัฐสภา “จัด

ท่ีน่ัง” พรอมปายพรรคใหเปนการ

เรียบรอยมันบงบอกน่ันเอง ...• 

ในสภาวารอนผาวแลว นอกสภาก็

กดดัน พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

บนเกาอ้ีนายกรัฐมนตรีไมแพกัน..

ลาสุด สุพันธุ มงคลสุธี ประธาน

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ถึงกับสงเสียงสะทอน “ลางไพ” ยุบ

สภาเลือกต้ังใหมเถิดจะเกิดผล ถือ

เปนนัยท่ีมองขามประเด็นปญหาไม

ได ย่ิงตอกยํ้ากับทาทีของพรรคภูมิใจไทยของ อนุทิน ชาญวีร

กูล กับการบอยคอตไมเขารวมประชุม ครม.ในวาระพิจารณา

ตออายุสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียวใหกับบีทีเอส มันดูเหมือน

รัฐบาล “เปดงอย” เขาไปทุกที ถึงแมจะมีรายการโชวจูบปาก

กันเรียบรอยแลวก็ตาม แตดูออกวา “แคซ้ือเวลา” ช่ัวคราว

เทาน้ัน ตราบเทาท่ีผลประโยชนระหวางกลุมนายทุนทางการ

เมืองยังไมน่ิง ...• ซีรีสยาวยืดยวยเร� องรถไฟฟารอเกอมา 8 

คร้ัง 8 ครา ยอมตองมีอะไรเบ้ืองลึก

เบ้ืองหลังอยูแลว.. แตท่ีรออยูเบ้ือง

หนาไมตองลวงใหลึกเลย  คือหน้ีสิน

ท่ี กทม.คงคางบีทีเอสอยู 3.7 หม� น

ลาน..น�าจะไดเวลาท่ีจะตองเคาะ

หาทางเลือกทางออกกันแลวไมใช

หรือ?!?  หาก ครม.สํานึกวา ตอง

รักษาผลประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง 

...• ปญหาปากทองของประชาชน

ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยเขยาเสถียรภาพ

ของรัฐบาล คาดเดากันวาประชุม 

ครม.พรุงน้ี 15 ก.พ. อาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะเสนอทางออกของการพยุงราคานํ้ามัน

ดีเซลดวยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลลงไมเกิน 

3 บาทตอลิตร เพราะมาตรการอ� นๆ ใชมาหมด ถึงข้ันกองทุน

นํ้ามันกระเปาฉีก จําเปนตองหาเงินกูเงินกอนอยางนอย 2 หม� น

ลานบาทมาเจือจุน ...• สวนราคา FT ของไฟฟาก็ปลอยขยับ

ลอยตัวแลวต้ังแตตนป ทามกลางขาวยากหมากแพง พอเดือน

เมษา.ก็จะเปนวาระของการ “เลิกอุม” กาซหุงตม  บันทึก

ทักทายไวลวงหนาไดเลยวา ดรามาลมกระดานรัฐบาลจะเกิด

ข้ึนแบบหนักหน�วงอีกระลอก เพราะประชาชน “หัวรอน” คง

ไมยอมฟงคําอธิบายความเปนมาวา มาตรการอุมกาซหุงตมน้ัน

ทํากันมาต้ังแตมีนา. 2563 แลว จนกองทุนนํ้ามันหมดหนาตักไป 

2.6 หม� นลานบาท เพราะตรึงราคา 318 บาทตอ 15 กิโลมาโดย

ตลอด ในขณะท่ีราคาจริงวันน้ีคือ 432 บาท ...• ชีวิตจริงกับขอ

เท็จจริง เดินสวนทางกัน เม� อถึงวันอภิปรายไมไววางใจในเดือน

พฤษภา.ศกน้ี จึงกลาวกันวา “ลุงตู” มีหนาว ...• 

ปยสาร

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ชวน หลีกภัย

w

สุพันธุ มงคลสุธี 

ม� อวันที่ 19 มกราคม 2565 ขบวนการประชาชนเพ� อสังคม

ที่เปนธรรม (ขปส.) หรือ P-Move ไดออกแถลงการณ เร� อง 

“พีมูฟ ทวงสิทธิ สรางอํานาจกําหนดชีวิตประชาชน” ตอ

สาธารณะ เพ� อแสดงจุดยืนทางสังคม  ความวา “เปนเวลา

เกือบหนึ่งปที่พวกเราให โอกาสรัฐบาลประยุทธ จันทร โอชา ไดแกไข

ปญหาของเราผานระบบออนไลน ภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 อยางไรก็ตาม การละเมิดสิทธิยังคงปรากฏ

อยูทั่วทุกหัวระแหง พวกเรายังคงเผชิญความลําบากยากแคน ถูกทิ้ง

ไวขางหลัง ในขณะที่รัฐบาลและขาราชการยังคงใชลมปากหลอกลวง

หลอเลี้ยงเราใหอยูไดดวยความหวังไปวันๆ  สถานการณทางนโยบาย

ยังคงเดินหนากดทับ ลดทอนสิทธิอันพึงมีของพวกเราอยางตอเน� อง 

กฎหมายหลายฉบับกําลังเรียงแถวออกมามีผลบังคับใช ทามกลาง

เสียงเรียกรองของพวกเราวา “เราไมตองการ” ในขณะที่กฎหมาย

และนโยบายที่พวกเราลงแรงผลักดันกลับไมไดรับการเหลียวแลจนถึง

วันนี้ เราไมอาจทนรอใหรัฐบาลแกไขปญหาดวยระบบออนไลนอีกตอ

ไป เราจึงขอประกาศปกหลักชุมนุม ณ หนาองคการสหประชาชาติ 

ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 20 

มกราคม 2565 เปนตนไป โดยไมมีกําหนดกลับ พรอมเสนอขอเรียก

รองเชิงนโยบายที่ตองไดรับความชัดเจนและมีหลักประกัน ทั้งนี้ โดย 

ขปส.ยืนวาขอเรียกรองทั้งสิ้น 15 ขอ จะตองไดรับคําตอบที่ชัดเจน 

และตองนําเร� องเขาสูการประชุมของคณะรัฐมนตรีใหมีมติเห็นชอบ

ทั้งหมด ในการเคล� อนไหวของ ขปส.ครั้งนี้ พวกเราจะเช� อมโยงเครือ

ขายขบวนการเคล� อนไหวเพ� อสิทธิมนุษยชนและประชาชนทุกกลุม ให

พื้นที่ปกหลักหนาองคการสหประชาชาติเปนพื้นที่ศูนยรวมผูทุกขรอน

และผูไดรับผลกระทบจากรัฐบาลเผด็จการ หวังสรางแนวรวมการ

เคล� อนไหวเพ� อทวงคืนสิทธิความเปนคนในทุกมิติ”

15 วัน ภายใตการเคล� อนไหวตามหลักการประชาธิปไตยทางตรง

หรือการเมืองบนทองถนนอยางสันติ ดวยการปกหลักสรางหมูบานของ 

P-Move หนายูเอ็น มีการแสดงนิทรรศการปญหาของแตละเครือขาย 

กิจกรรมย� นหนังสือถึงรัฐบาลใหเรงแกปญหาเชิงนโยบาย การเดินทาง

ไปย� นหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ

แกไขปญหาของ P-Move ท่ีบานแถวลาดพราว การยายหมูบานมาปก

หลักใกลเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ เพ� อเรงรัดใหผูมีอํานาจเปดโตะเจรจา

นําขอเรียกรองทําบันทึกขอตกลง จนนํามาสูการประชุมนําเสนอปญหา

กับตัวแทนรัฐบาลคร้ังแรก เม� อวันท่ี 25 มกราคม และประชุมกับหน�วย

งานหาขอตกลงตามกรอบขอเสนอเชิงนโยบาย 15 ขอ อีกคร้ังเม� อวันท่ี 

27 มกราคม เพ� อเตรียมความพรอมกอนจะมีการประชุมคณะกรรมการ

แกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ� อสังคมท่ีเปนธรรม คร้ังท่ี 

1/2565 เม� อวันท่ี 31 มกราคม 2565 ณ หองประชุมอาคารสํานักงาน 

ก.พ. (เดิม) มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัดและหองประชุมทําเนียบ

รัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธาน ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ ขปส. และเขาสูการรับทราบ

และเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเม� อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ท้ัง 15 ขอ

น้ัน

การขับเคล� อนเพ� อทวงสิทธิ สรางอํานาจกําหนดชีวิตประชาชน

ของ P-Move ในครั้งนี้ กลาวไดวา

ประการแรก มติ ครม.เม� อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 วาดวย

แนวทางการแกไขของ P-Move คือ กรอบแนวทางการแกปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนเชิงนโยบาย ลดความเหล� อมล้ํา สราง

ความเปนธรรมที่จับตองได มีกรอบเวลาและกลไกกํากับติดตามในทุก

ระดับ อันจะมาซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจน ดังนี้

1.แนวทางสรางความมั่นคงและยั่งยืนในการเขาถึงสิทธิในการ                                                                         

จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนเพ� อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี อาทิ การยกระดับการจัดการที่ดิน

ในรูปแบบโฉนดชุมชน, การแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนผูมี

รายไดนอยในที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ, การปฏิรูปที่ดินตาม

กลไกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.), การเขาถึงระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและปรับปรุงที่อยูอาศัย, การเรงรัดแกไข

ปญหาดานสิทธิและสถานะบุคคลของ ขปส. แลวเสร็จภายในป 2566, 

การผลักดันใหระบบสวัสดิการถวนหนา เชน ระบบบํานาญประชาชน

และเงินอุดหนุนเด็ก, การสนับสนุนและใหคํารับรอง “รางพระราช

บัญญัติคุมครองสิทธิและสงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุและชุมชนเผา

พื้นเมือง พ.ศ. ...” (ฉบับประชาชนเขาช� อเสนอกฎหมาย), การชวย

เหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนารัฐ เชน อางเก็บ

น้ําตางๆ และการออกกฎหมายวาดวยการนิรโทษกรรมแกราษฎรซึ่ง

ไดรับความเสียหายหรือผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของ

รัฐ ดานการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติฯ เชน คดีทวงคืนผืน

ปา เปนตน

2.แนวทางการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย

ที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิของชุมชนในการจัดการที่ดินและ 

ทรัพยากรอยางมีสวนรวม เพ� อใหชุมชนที่อยูเขตปาสามารถดํารง

อยูอยางมีศักดิ์ศรี เชน การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายปาไม 3 

ฉบับ ประกอบดวย พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562, พ.ร.บ.สงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562, พ.ร.บ.ปาชุมชน พ.ศ.2562 และราง

กฎหมายลําดับรองตามกฎหมายดังกลาว 

3.หลักวาดวยกลไกติดตามการแกปญหาทั้งระดับเชิงนโยบาย

และการเรงรัดติดตามรายกรณี เชน แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพ� อ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย, คณะ

กรรมการแกไขปญหาผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ, คณะกรรมการกํากับขับเคล� อนการฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ

ชาวเลและกะเหรี่ยง, การปรับปรุงคณะอนุกรรมการประสานงาน

เรงรัดติดตามการแกไขปญหาและขับเคล� อนนโยบาย 9 ดาน เปนตน 

อันจะมาซึ่งการแกปญหาของ P-Move ใหเกิดรูปธรรม

ดังกรณีคณะอนุกรรมการประสานงานเรงรัดติดตามการแกไข

ปญหาและขับเคล� อนนโยบาย 9 ดาน คร้ังท่ี 1/2565 เม� อวันท่ี 8 

กุมภาพันธ 2565 กรอบแนวทางการแกไขปญหากรณีเรงดวนเพ� อใหมี

ความคืบหนา

1.ส่ังการใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของเรงแกไขปญหาตามกรอบอํานาจ                                                                          

หนาท่ีให

2.กรณีเร� องเรงดวนที่กระทบตอสิทธิสถานะของบุคคลและที่ดิน

ใหมีหนังสือหรือคําสั่งคุมครองชั่วคราว

3.กรณีปญหาใหมที่ประชุมรับรองรวมใหคณะอนุกรรมการ/

คณะทํางานที่มีอยูดําเนินการตอไป

4.กรณีเร� องใหมที่มีความเฉพาะเจาะจงใหมีการแตงตั้งคณะทํา

งานขึ้นมาเพ� อพิจารณาดําเนินการ

5.กรณตีองการขอมลูเพิม่และไกลเกลีย่ในชมุชนใหลงพืน้ทีต่รวจ                                                                                  

สอบขอเท็จจริงและแกปญหารวมกัน

ประการที่สอง นี่เปนการยกระดับการเคล� อนไหวของชุมชน

ที่ไรความมั่นคงในที่ดินในนาม P-Move วาดวยการสรางอํานาจการ

ตอรองใหมีการเปดโตะเจรจาแกปญหาเชิงนโยบาย 15 ขอ ระหวาง

ตัวแทนรัฐบาล โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา 

นาคาศัย) และคณะ กับตัวแทนของ P-Move ดวยการประสานของ

ทีมเลขานุการหรือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่เชิญหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของมาหารือแนวทางและจัดทําแผนงานแกไขปญหาเพ� อให

มีหน�วยงานแตละสวนมารวมรับผิดชอบ แลวนําผลการประชุมไป

นําเสนอตอพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานคณะกรรมการแกไขปญหา ขปส. แลวผลักดันเขาสูการ

พิจารณาใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใตการขับเคล� อนทางนโยบาย 

ประสานเครือขายสรางอํานาจการตอรอง คือ 

(1) สรางการต� นรูหรือชุมชนเขมแข็ง สรางรูปธรรมการจัดการ

ทรัพยากรโดยการมีสวนรวมของชุมชน

(2) สรางประชาธิปไตยทางตรง การเมืองทองถนน เพ� อสราง

อํานาจการตอรองในการกําหนดนโยบาย

(3) สรางการส� อสารสมัยใหม แบบ On Ground, On Street, 

Online ที่หลายหลากและเขาถึงงาย

นี่คือการเคล� อนไหวของภาคประชาชนหลังสมัยใหม นํามา

ซึ่งการแกปญหาประชาชนในระดับชาติ คณะอนุกรรมการระดับ

กระทรวง, คณะทํางานตางๆ และผลการดําเนินงาน ถูกยกระดับ

ใหเปนแนวการดําเนินงาน กรอบขอตกลง หรือ MOU และหลาย

ประเด็นถูกยกระดับเปนแผนแมบท นโยบายและกฎหมายของคนจน

ประการที่สาม 15 วันการเคล� อนไหวบนทองถนนของ P-Move 

นี่เปนการยกระดับการเมืองภาคประชาชน จากการเมืองบนทองถนน

สูการขับเคล� อนเชิงนโยบาย สรางสังคมที่เปนธรรมที่จับตองไดอยาง

แทจริง 

ประการสําคัญ หากรัฐบาลซึ่งมีอํานาจบริหารประเทศ ณ ขณะ

นี้ ไดนําเอาปญหาคนจนทั่วประเทศ มาสํารวจจัดทําขอมูล กําหนด

แนวทาง แผนงาน และวางกรอบงบประมาณขึ้นมารองรับ ก็จะทําให

การแกปญหาของคนจนทั้งระบบ เพ� อลดความเหล� อมล้ํา สรางความ

เปนธรรม มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลเชิงปฏิบัติโดยเร็ว.

รณี นองแพรพลอย ถูก “ชายไทยถอย” ใชเบียรราดหัว ใน

รานขาวตมกลางคืน เม� อ วันท่ี 8 กุมภา. เวลาประมาณ 

05.00 น. พ้ืนท่ี สน.หวยขวาง

สาเหตุเน� องจากไมพอใจเพียงเธอไมยอมชนแกวดวย!

ทําใหนองเกิดโทสะและความเดือดดาลข้ึนทันที ลุกข้ึนเดิน

ปร่ีตามผูชายคนน้ันไป เตะดวยแขงขวาสังหาร! จนหายแคนพอ

ประมาณ ท่ีบริเวณหนารานตามสัญชาตญาณนักมวย

หญิงซ่ึงฝกซอมอยูเปนประจํา

แตหลังจากน้ันเธอก็ยังไมหายแคน เน� องจากถูก

เพ� อนหามปรามไว ไมทันไดลงแขงอยางเต็มรูป ใหสาสม

กับการกระทําผิด!

จึงได ใชสิทธิในฐานะท่ีเปนผูเสียหายตาม

กฎหมาย ไปแจงความกับตํารวจ สน.หวยขวาง ให

ดําเนินคดีกับชายคนดังกลาว หวังใหเข็ดหลาบ ไมใหไป

รังแกคนอ� นอีกดวย

รวมท้ังคลิปการเตะถีบดวยแมไมมวยไทยท่ีน�า

ประทับใจก็ถูกเผยแพรออกไปใหประชาชนดูจนเกิดความ 

ช� นชมและสนใจในตัวนองแพรพลอย กันอยางมาก!

แตตอมาเหตุการณกลับกลายเปนวาเธอถูกตํารวจ

ดําเนินคดีอาญาขอหา ใชกําลังทํารายผูอ� นโดยไมถึงกับ

เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตามกฎหมายอาญามาตรา 

391 มีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม� นบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

รวมท้ังขอหา ทะเลาะกันอยางอ้ืออึง หรือกระทําโดย

ประการอ� นใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะตาม

มาตรา 372 มีโทษปรับอีกไมเกินหาพัน!

สวนชายถอยคนน้ัน หลังเปนขาวก็ไดเขามอบตัวและถูกแจง

ขอหา กระทําดวยประการใดๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอนตัวบุคคล

หรือทรัพย ตามมาตรา 389 มีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับ

ไมเกินหน่ึงหม� นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

รวมท้ังขอหา ทะเลาะกันอยางอ้ืออึงในทางสาธารณะ ตาม

มาตรา 372 ดวยเชนเดียวกันกับนองแพรพลอย

สวนผลการดําเนินคดีใน ทุกขอหา น้ัน ท้ังสองถูกพนักงาน

สอบสวนเปรียบเทียบปรับรวม คนละหน่ึงพัน ซ่ึงตามขาวบอกวา ผู

ตองหาชายเปนคนจายให!

ทําใหคนสวนใหญเขาใจวา คดีอาญาเปนอันเลิกกันตาม

กฎหมายท่ี ป.วิ อาญา มาตรา 37 บัญญัติไว

แตไดสรางความกังขาใหกับประชาชนอยางมากวาเหตุใด

นองแพรพลอยจึงกลายเปนผูตองหาถูกดําเนินคดีหนักกวาผูชายท่ี

รังแกเธอเชนน้ี!

ตอมาโฆษก บช.น.ก็ไดแถลง ยืนยันวา เปนการแจงขอหาท่ีถูก

ตองและสอดคลองกับขอเท็จจริงแหงการกระทําผิดของท้ังสองคนรวม

ท้ังตัวบทกฎหมายแลวทุกประการ?

แตเหตุใด ความยุติธรรมตามกฎหมาย จึงคานสายตาและความ

รูสึกของประชาชนท่ีเปนวิญูชน จนตํารวจถูกกนดากันขรมในโลก

ออนไลนอยางมากมาย!

บางคนถึงขนาดไดต้ังคําถามวา ถาประชาชนเอาเบียรราดหัว

นายพลตํารวจหรือเมียบาง จะเสียคาปรับเทาไหร!

 ปญหาคือ กฎหมายอาญาไทยไมไดมีบทบัญญัติท่ีสามารถ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของสุจริตชนไดอยางมีประสิทธิภาพจริงหรือไม?

ประเด็นเร� องการกระทําในการเตะถีบของนองแพรพลอยไมใช

การปองกันตัวตามกฎหมายอาญามาตรา 68 ท่ีจะทําให ไมมีความผิด 

น้ัน  ไมมีใครโตแยง

รวมท้ังการแจงขอหาวาทํารายรางกายผูอ� นก็ถูกตอง

แตประเด็นอยูท่ีวา ขอเท็จจริงแหงการกระทําเขาลักษณะ 

“บันดาลโทสะ” เน� องจากถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปน

ธรรมและไดกระทําผิดตอผูขมเหงไปในขณะน้ัน

ซ่ึงเปนอํานาจของศาลในการท่ีจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมาย

กําหนดไวเพียงใดก็ได โดยท่ี พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจเปรียบเทียบ

ปรับเธอเลยมิใชหรือ?

ตํารวจมีหนาท่ีเพียงดําเนินการสอบสวนเสนอสํานวนใหอัยการ

ส่ังฟองตอศาลพิจารณาวา เธอควรถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว

อยางไร?

ซ่ึงศาลจะพิพากษาใหปรับเธอนอยเพียงใดหรือ “อาจสราง

บรรทัดฐานใหม” โดยไมปรับเลยก็ยังได

เน� องจาก เปนการกระทําความผิดลหุโทษดวยเหตุบันดาลโทสะ 

เชนเดียวกับการพยายามกระทําความผิดลหุโทษ กฎหมายก็บัญญัติให 

ไมตองรับโทษ ตามมาตรา 105

นอกจากน้ัน การกระทําในการไลเตะคนท่ีรังแกเธอดังกลาว ก็ 

ไมใชพฤติกรรมการทะเลาะกันกับใครแตอยางใด รวมท้ังผูชายถอยคน

น้ันดวย

อีกท้ังการใชเบียรราดหัว ก็ไมใชการกระทําใหของโสโครกเปรอะ

เปอนตัวบุคคลหรือทรัพยแตอยางใด

เน� องจาก “เบียร ไมใชของโสโครก” ท้ังตามขอเท็จจริงและ

กฎหมาย

แตเขาขายเปนความผิดตามมาตรา 397 คือ “กระทําดวย

ประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ� น หรือกระทําใหผูอ� นได

รับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ  มีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน 

หรือปรับไมเกินหน่ึงหม� นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ตางหาก

 นอกจากน้ัน ในการดําเนินคดีความผิดลหุโทษ ก็ไดมีมาตรา 

38 บัญญัติวา “ถาเจาพนักงาน (พนักงานสอบสวน) เห็นวา ผูตองหา

ไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ก็ใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  

คําถามก็คือ พนักงานสอบสวนใชดุลยพินิจอยางไรท่ีจะ

อธิบายตอสาธารณชนวาผูตองหาท่ีรังแกหญิงดวยการใชเบียรราด

หัวขณะน่ังอยูโดยไมไดมีเหตุสืบเน� องมาจากการทะเลาะวิวาทกันมา

กอนเลยอะไร “ไมเปนการกระทําท่ีควรไดรับโทษถึงจําคุก” ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว

เชนเดียวกับการดําเนินคดีความผิดลหุโทษ

ท่ี  “ตํารวจปรับกันม่ัวๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย” สราง

ความคับแคนใจใหกับผูคนมากมาย!

ถาอธิบายไมได ก็มีหนาท่ีตองสอบสวนสรุปสํานวน

สงใหอัยการส่ังฟองตอศาลใหพิพากษาเทาน้ัน

ซ่ึงศาลอาจลงโทษ จําคุกสิบหรือสิบหาวัน แตใหรอ

ลงอาญาไวเปนเวลานานเทาท่ีกําหนดก็ได

หรืออาจจะปรับในอัตราสูงไมเกินหน่ึงหม� น ทําใหผู

กระทํารูสึกวาไมคุมกับความคึกคะนอง ซํ้ายังตองมีประวัติ

อาชญากรรมรังแกผูหญิงติดตัวไปตลอดชีวิตอีกดวย

ถือเปน “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” ท่ีจะทําให

ประชาชนสวนใหญยอมรับไดและไมกลากระทําผิด

กฎหมายเกิดความสงบสุข อยางแทจริง

ปญหาอาชญากรรมและความไมสงบเรียบรอยในสังคมไทย

น้ัน สวนใหญเกิดจากเหตุท่ีตํารวจผูรักษากฎหมายไมไดปฏิบัติตาม

อํานาจหนาท่ีอยางเครงครัดและจริงจังตางหาก หาใชกฎหมายมี

ปญหาอยางท่ีหลายคนดาวากันอยางเสียหายแตอยางใด

ไมวาจะดวยเหตุจากการทุจริตประพฤติมิชอบของตํารวจ

ผูใหญในการ “รับสวยสินบน” จากผูกระทําผิดกฎหมายหลายรูป

แบบท่ัวประเทศมากมาย

เชนกรณีน้ี ตํารวจนครบาลปลอยใหมีการ “จําหน�ายสุรา 

ประชาชนถือแกวเหลาเบียรกินกันถึงตีส่ีตีหา” ไดอยางไร ท้ังท่ี

กฎหมายกําหนดใหจําหน�ายไดแคเท่ียงคืน และ 01.00 น. สําหรับ

สถานบริการท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐเทาน้ัน?

มีการดําเนินคดีอะไรกับผูจําหน�ายท่ีฝาฝนกฎหมาย รวมท้ัง 

“ลงโทษทางวินัย” กับตํารวจผูรับผิดชอบท่ีไมปฏิบัติหนาท่ีของตน

หรือไม?

นอกจากน้ี ตํารวจประเทศไทยโดยเฉพาะท่ีเรียกกันวา ตํารวจ

ช้ันผูใหญ จํานวนมากก็ไมมีความรูความเขาใจตอ หลักกฎหมาย

อาญา เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการ ดําเนินคดีตางๆ ตามกฎหมาย เพ� อ

ใหสังคมเกิดความเปนธรรมและความสงบสุขอยางแทจริง!.

สุริยันต ทองหนูเอียด 

ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพ� อสังคมที่เปนธรรม

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘นองแพรพลอย’ถูกแจงขอหาหนักกวา‘ผูชายถอย’

‘กฎหมายไทยมีปญหา’หรือวา‘ตํารวจผูใหญความรูไมพอ!’

เ

เปนที่รับรูกันทั่วโลกวาวันที่ 14 กุมภาพันธ เปน “วัน

แหงความรัก” หรือ Valentine’s Day และวันนี้ยังมีคิวปดหรือ 

กามเทพซึ่งถือเปนสัญลักษณของวันวาเลนไทนที่มีช� อเสียง

มากที่สุด คิวปดเปนบุตรของวีนัสและมารส แตชาวกรีกเรียก

คิวปดวาอีรอส ภาพของคิวปดที่มนุษย โลกปจจุบันไดรูจักก็คือ 

ภาพเด็กนอยที่ถือคันธนูและลูกศร มีหนาที่ยิงศรรักใหปกใจ

คน ปจจุบันคิวปดและธนูของเขากลายมาเปนเคร� องหมาย

แหงความรักที่เปนที่รูจักมากที่สุด ภาพจําของคิวปดคือการยิง

ศรรักระหวางหัวใจสองดวงใหรักกัน เรียกกันวา ศรรักคิวปด.

วันวาเลนไทน

การเปลี่ยนผานอํานาจการตอรองบนทองถนน

สูการขับเคล� อนเชิงนโยบายเพ� อสรางสังคมที่เปนธรรม

ก
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ผ่านมาภาพลักษณ์ของ มงคลกิตต์ิ สุขสินธารา

นนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ใน

ทางการเมือง หลายคนก็มองว่าเป็นพวกไม่มี

ราคาให้พูดถึงอยู่แล้ว เพราะเป็น ส.ส.มาสองปี                                                                             

กว่า ก็ไม่ได้ทำาอะไรเป็นช้ินเป็นอัน เล่นการเมืองกลับไปกลับ

มา ไม่มีจุดยืนอะไร ชอบแต่สร้างราคาให้ตัวเองด้วยการตก

เป็นข่าว ทำานองพวก “หิวแสง” ในทางการเมืองก็อย่างท่ี

เห็น พรรคไทยศรีวิไลย์ส่งคนลงเลือกต้ังซ่อมท่ีหลักสี่-จตุจักร 

ได้มา 244 คะแนน! ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ประชาชนไม่

ได้เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชอบทำาตัวเองให้

เป็นข่าว 

ล่าสุด เจ้าตัวทำาขึงขัง

เปิดตัวกลุ่ม ส.ส.พรรคเล็ก 

รวมถึง ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน

บางส่วน รวม 16 คน เรียก

ตัวเองว่ากลุ่ม 16 โดยจะ

ให้ลูกพี่ใหญ่ พิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ เป็น

หัวหน้า แต่ปรากฏว่ายัง

ไม่ทันตั้งไข่ก็ถูก ส.ส.หลาย

พรรคหลายคนเรียงหน้า

ออกมาปฏิเสธหมด ทำาเอา

ทั้งมงคลกิตติ์และพิเชษฐ

เสียหายทางการเมืองทันที                   

โดนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. 

ปรามาสว่า “พิเชษฐ” อยากเป็น “แต่ไม่มีใครเอา” แถม

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทำาให้ประชาชนมองว่า นักการเมือง-ส.ส.เป็นพวก                                                                          

ชอบเคลมการเมือง แถลงข่าวให้ข่าวแบบไม่มีความจริงอะไร

ก็มาพูดเป็นตุเป็นตะ  เลยย่ิงทำาให้ภาพลักษณ์สภากลายเป็น

ฟาร์มเลี้ยงแกะมากขึ้นๆ  

อย่าง นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังธรรมใหม่ บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นที่

ปรึกษาของกลุ่มนี้แต่อย่างใด เพราะการเป็นนักการเมือง

ต้องทำาประโยชน์ให้ประชาชน ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือเพื่อต่อ

รอง

ส่วน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล ก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันหลังมีชื่อถูกแอบอ้าง โดย                                                                           

บอกว่าเป็นการใช้วิธีการพยายามรวมตัวเพื่อต่อรอง เป็น 

การเมืองแบบเก่าซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้จะมีอุบัติเหตุ

ทางการเมือง ซ่ึงการมาสร้างมูลค่าให้ตนเองเพื่อการต่อรอง                                                                              

แบบนี้ เป็นการด้อยค่าของนักการเมือง เป็นการด้อยค่า                                                                               

ส.ส. ทำาให้ประชาชนรู้สึกว่าการเป็นนักการเมืองและ ส.ส. 

คือการเอาแต่น่ังจับกลุ่มคุยอะไรกันก็ไม่รู้ น่ังจับกลุ่มเพื่อต่อ

รองผลประโยชน์ แบบนี้รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีกับ

ประชาชน ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริง 

ไม่น่าเชื่อว่า แม้วันนี้สภาพการเมืองจะเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมมาก แต่สภาไทยก็ยังมีนักการเมืองท่ีเล่นการเมือง

แบบเก่าๆ ทั้งที่เป็น ส.ส.สมัยแรก แต่คุณภาพดูแล้วยัง

เทียบกับ ส.ส.ยุคเก่าๆ หลายคนไม่ได้เลย การให้ข่าว พูด 

จาแบบเลื่อนลอย เคลมการเมืองเพื่อปั่นราคาให้ตัวเอง

แบบนี้ ไปเรื่อยๆ สุดท้าย การกระทำาของคนคนเดียวจะทำา 

ให้ภาพรวมการเมืองในสภาอาจเสียไปด้วย.

Yellow River หล่อหลอมชาวจีน เชื่อกันว่าเป็นสายน้ำาที่มาจากสรวง

สวรรค์ ถ้าหากเราย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 

ที่เมืองชาโมนิกซ์ ประเทศฝรั่งเศส ปี ๑๙๒๔ ในอดีตโอลิมปิกฤดูร้อน 

ฤดูหนาวจัดในปีเดียวกัน ถอยหลังห่างกัน ๒ ปี ในปี ๒๐๒๐  เกิดโรค

โควิด-๑๙ จึงได้ย้ายมาจัดเมื่อปีที่แล้ว ส่วนโอลิมปิกฤดูหนาวจัดในปี 

๒๐๒๒ ส่วนปารีส ฝรั่งเศส จัดในปี ๒๐๒๔ 

สำาหรับขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินลงสนามเริ่มต้นจากประเทศ

กรีซ ตุรกี มอลตา มาดากัสการ์ มาเลเซีย  เอกวาดอร์ จาเมกา 

เบลเยียม ญี่ปุ่น ไชนีสไทเป ไชน่าฮ่องกง เดนมาร์ก ฯลฯ เป็นการ

เรียงลำาดับตามตัวอักษรของจีน สำาหรับนักกีฬาจากประเทศไทยมอบ

หมายให้นิโกลา ซาโนน กับ คาเรน จันเหลือง ถือธงไตรรงค์คู่กัน 

เข้าสู่สนามเป็นลำาดับที่ ๕๙ กล้องซูมไปที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่ง

ประเทศไทย ทรงโบกพระหัตถ์ส่งกำาลังใจให้นักกีฬาไทย สำาหรับประ 

เทศไทยจัดส่งนักกีฬา ๔ คนเข้าสู่การแข่งขัน ได้แก่ มรรค จันเหลือง, 

คาเรน จันเหลือง, นิโกลา  ซาโนน, มิดา ใจมั่น หรือฟ้า ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว 

๒๐๒๒ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๔-๒๐ ก.พ.๖๕ โดย

ประเทศสหรัฐฯ ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ ประเทศ

แคนาดาอันดับ ๒

เป็นท่ีสังเกตว่าผู้ท่ีถือป้ายท้ัง ๙๑ ชาติท่ีเข้าร่วมแข่งขันจะเป็น 

การต่อยอดการแสดง เกล็ดหิมะทุกเกล็ดมีความแตกต่างกัน สะท้อน

ให้เห็นว่าทุกประเทศทั้ง ๙๑ ชาติย่อมมีความแตกต่างกัน แต่สามารถ

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ เป็นเกล็ดหิมะที่ยิ่งใหญ่ ด้วยสัญลักษณ์ช่อ

มะกอกคือสัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสันติภาพ  

ด้วย Costume ลายเสือเข้ากับปีเสือ สังเกตลวดลายบนหมวกมณฑล

หูเป่ย์ เป็นรายละเอียดทางพ้ืนบ้านของศิลปวัฒนธรรมชาวหูเป่ย์ ด้วย

โทนสีฟ้าขาว การบรรเลงเพลงคลาสสิก

ผู้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นการเชื่อมระหว่างวัฒน 

ธรรมแต่ละชาติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พารา

ลิมปิกฤดูหนาว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับเกียรติเมื่อปี                                                                                     

๒๐๐๘ คือเมื่อ ๑๔ ปีก่อน และยังได้รับเกียรติจากการแข่งขันอีกครั้ง

ในปีนี้ เป็นประสบการณ์การแข่งขัน ปักกิ่งเป็นเมืองแรกที่จัดการแข่ง 

ขันโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวในสถานที่แห่งเดียวกัน  เป็นการ                                                                                                   

สร้างประวัติศาสตร์ โอลิมปิกครั้งใหม่ ภายใต้การนำาของประธานา   

ธิบดีสี จิ้นผิงและรัฐบาลจีน จีนจัดการแข่งขันด้วยความใสสะอาด

ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตามหลักสากล แม้จะมีการระบาด

ของโควิด-๑๙ แต่ทุกอย่างก็เป็นจริงได้ในวันนี้ นี่คือชัยชนะของการ

กีฬาที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยสปิริตอย่างแท้จริง เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรค

โควิด-๑๙ แต่สิ่งสำาคัญผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็พร้อมที่จะยืนหยัดเป็น

หนึ่งเดียว เน้นในเรื่องความปลอดภัย การแข่งขันที่ยอดเยี่ยม “เรา

5บทความ

ข้าสู่วันแห่งความรัก

แต่บรรยากาศทางการเมืองของนักการเมือง ดูเจี๊ยว 

จ๊าว แย่งกันพูด แย่งกันทำา คิดกันไปคนละทาง ยังหาความ

รักแทบจะไม่ได้  

ความขัดแย้งยังคงเดิม เพิ่มเติมคือพกความแค้นมาด้วย 

หลายพรรคการเมืองเคลื่อนไหวกันคึกคัก มาจากการประเมิน

ว่าอาจมีการยุบสภาในอีกไม่นาน 

ถึงจะไม่มียุบสภา รัฐบาลอยู่ครบวาระ ก็เหลือเวลาแค่  ๑ ปี

จะมีการเลือกตั้งใหม่ ฉะนั้นหลายพรรคจึงเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ 

เปิดนโยบายพรรค

เปิดตัวผู้สมัคร

เสร็จแล้วก็แบ่งข้างด่ากันรายวัน 

ทำาให้อดคิดถึงคำาว่า “ปฏิรูปการเมือง” ไม่ได้ 

เคยได้ยินบ่อย ชาวสามนิ้่วบอกว่า ถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะ

ดีหมด 

การเมืองดีในความหมายของชาวสามนิ้ว ไม่มีอะไรซับซ้อน

นัก แค่ฝ่ายตัวเองได้เป็นรัฐบาลก็ถือว่าการเมืองดีแล้ว 

นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง 

การเมืองไม่ได้หมายความถึงรัฐบาล

แต่การเมืองคือ รัฐบาล ฝ่ายค้าน ประชาชน ฉะนั้นการเมือง

ที่ดี อย่างน้อยๆ ประชาชนต้องมีความรับผิดชอบต่อการเลือกผู้แทน

ราษฎรด้วย 

เมื่อประชาชนรับผิดชอบน้อย เราจะได้ ส.ส.ที่มีคุณภาพต่ำา

เข้าสภา 

การเมืองไม่มีทางดีขึ้นมาได้

วานนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์) “ท่านใหม่” ม.จ.จุลเจิม ยุคล  โพสต์ 

เฟซบุ๊กไว้ สะเทือนการเมืองไปพอสมควรเลยทีเดียว

...อยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่า ทุกคนพร้อมที่ปกป้อง

สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถูก

ต้องและสมควร หรือยัง

ทางออกประเทศไทยมีทางเดียว ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

ด้วยการสร้างการปกครองเสียใหม่ ตามแนวทางรัชกาลที่ ๗ ที่ได้

ทรงวางแนวทางไว้เท่านั้น จึงจะเกิดสมดุลอำานาจในทางปกครอง

การเมืองท่ียึดติดระบอบเผด็จการต่อเนื่องยาวนานมา ๘๘ ปี 

ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่ีผ่านมาทำาให้ประชาชนโง่เขลา ตกอยู่ในภาวะ

หวาดกลัวอำานาจกฎหมายปิดปากและอำานาจกองทัพ จึงทำาให้ปวงชน

ชาวไทยตกอยู่ในอำานาจเผด็จการทุกรูปแบบ ท่ีบังคับให้คนหลงเชื่อว่า

ศูนย์รวมของชาติ

ประเทศไทยมีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ท้ังๆ ท่ีลิดรอนพระราชอำานาจพระมหากษัตริย์จนหมดส้ิน

คณะกบฏที่ยึดอำานาจพระมหากษัตริย์ วางแผนระยะยาวเพื่อให้

หมดสิ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ให้

ผู้สืบทอดอำานาจทำาหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์ เมื่อราชวงศ์ว่างลง

นั่นก็หมายความว่า คณะเผด็จการต้องการให้สถาบันพระมหา

กษัตริย์สิ้นสุดลงไปโดยปริยาย เพื่อนำาพาประเทศไทยไปสู่การปกครอง

ระบอบคอมมิวนิสต์ที่ไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือต้องการที่

จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกา ซึ่งไม่มี

สถาบันพระมหากษัตริย์

คนไทยที่เคารพครับ ประเทศไทยแต่เดิมมานั้น พระมหากษัตริย์

หาแผ่นดินให้เราอยู่ รวมตัวกันเข้ามาเป็นชาวแผ่นดินสยาม

เมื่อเราคิดจะที่ทำาการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ทำาไมไม่              

เปล่ียนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แบบ

ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๗

แต่ปัจจุบันนี้คณะบุคคลที่บริหารประเทศได้พยายามทำาทุกวิถี                                                                                      

ทาง เพื่อท่ีจะตัดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปจากการปกครองประเทศ 

ตามหลักการเดิมของกบฏคณะราษฎร ๒๔๗๕

เรื่องนี้ประชาชนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคณะบุคคลที่สืบทอด

อำานาจกันต่อๆ มา ปิดบังข้อเท็จจริงมาโดยตลอด  พยายามกีดกัน

ประชาชนให้ห่างสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยเอามาตรา ๑๑๒ มาเป็น

เครื่องมือ ทั้งๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ไม่ทรง

เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้

ในทางตรงกันข้ามผู้นำารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย พยายามที่จะสร้าง

ภาพความจงรักภักดี ด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองอลังการให้ชาวโลกและ                                                                                         

ชาวไทยเห็นว่าผู้นำาประเทศจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อแสดงให้สังคมโลกยอมรับคบค้าสมาคมด้วย ว่าประเทศไทย

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตบตาชาวโลกและชาวไทยมาโดยตลอด ๘๘ ปี จึงเป็นที่มาของคำาว่า 

“ลิงหลอกเจ้า”

เสียดายครับ ที่คนในประเทศมีการศึกษาสูงจนทำาให้  “ต่อมแห่ง

ความกตัญญูเสื่อม” ยังจะมีหน้าบังอาจประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าประ 

เทศไทย ด้วยนโยบายเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ จนลืมคำาทัดทานร้อง                                                                                                  

ขอ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๗ หรืออย่างไร..?

จึงอยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่า ทุกคนพร้อมที่ปกป้องสถา 

บันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องและ

สมควรที่จะเป็นดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือยังครับพี่น้องไทย....??

หากทุกท่านพร้อมที่จะรวบรวมความกล้า ด้วยพลังแห่งความ

กตัญญู ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอจงได้ โปรดรีบ

สลัดความเขลา ความกลัว ลุกขึ้นมาพร้อมใจกันบอกกับผู้ถืออำานาจใน

ขณะนี้ ให้รีบเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ให้เป็นไปตามแนวทาง

ของรัชกาลที่ ๗ กันเถอะครับก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ ไปอย่างมีคุณ 

ค่าของความเป็นไทย...

ครับ...ก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นแย้งครับ 

การสร้างการปกครอง ตามแนวทางรัชกาลที่ ๗ ที่ได้ทรงวาง

แนวทางไว้ อาจเป็นข้อถกเถียงไม่จบไม่สิ้น  

แล้วจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน? 

ถ้ายึดจาก พระราชหัตถเลขา ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

ข้อความย่อหน้าที่ ๒ หน้า ๕ ที่ว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะ                                                                            

สละอำานาจเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยท่ัวไป แต่ข้าพเจ้า

ไม่ยินยอมยกอำานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ ใดคณะใดโดยเฉพาะ 

เพื่อใช้อำานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา 

ราษฎร”

ตรงนี้จะชัดเจนที่สุด

ทั้งรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลจากการรัฐ 

ประหาร โดนหมด 

แต่การเมืองไทยยังมีปัญหาให้ต้องขบคิดเพิ่มเติม

ยกตัวอย่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่ม

ทลายคือรัฐบาลทักษิณ กลับกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภา เกิด

การคอร์รัปชันกันอย่างมโหฬาร

ขณะที่รัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน มาจากการแต่งตั้งของ

คณะรัฐประหาร กลับเป็นรัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตย ได้รับ

การยอมรับสูงทั้งในและต่างประเทศ 

ฉะนั้นความผิดพลาดตลอด ๘๘ ปีที่ประชาธิปไตยไทยไปไม่ถึง

ไหนมาจากอะไรกันแน่  

เพราะคณะราษฎรมิได้มีเจตนาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่แรก 

แต่สถานการณ์บีบบังคับให้ทำาใช่หรือไม่ 

คณะราษฎร รู้ดีว่า พระมหากษัตริย์ยังเป็นที่เคารพรักของ

ประชาชนคนไทยตลอดมา หลังการยึดอำานาจ จึงส่งคนไปกราบบัง 

คมทูลให้ ร.๗ เสด็จฯ กลับมาประทับที่กรุงเทพฯ หลังเสด็จฯ ไปทรง

รักษาพระเนตรที่อังกฤษ 

ส่ิงท่ีคณะราษฎรทำาไม่ต่างจากใช้พระมหากษัตริย์ เป็นตัวประกัน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข จึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีการปกครองของตะวันตกมาตั้ง 

แต่แรก 

ความผิดเพี้ยนจึงเกิดขึ้นเรื่อยมา 

ก่อนปี ๒๕๐๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ถูกจ้องทำาลาย และ

ใช้เป็นเหตุผลในการช่วงชิงอำานาจกันเองระหว่างคณะราษฎร ดัง

ปรากฏหลักฐาน ยุคจอมพล ป. พยายามบีบมิให้  ร.๙. เสด็จฯ ไปทรง

พบประชาชน ด้วยการสั่งตัดงบประมาณ เพราะเหตุผลประชาชนรัก

ในหลวง

หรือแม้กระทั่งการรื้อฟื้นคดีสวรรคต ร.๘ ก็ยังโยงไปถึงการ 

ชิงอำานาจกันเองของ คณะราษฎร ๒ ขั้ว 

ฉะนั้นประเทศไทยจึงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบไม่ตั้งใจมาตั้งแต่แรก 

แล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไร  

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แบบประ 

เทศอังกฤษ เป็นแบบไหน? 

ทั้งไทยและอังกฤษใช้หลัก “the king can do no  wrong” 

เหมือนกัน  

แต่สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษเป็นเพียง  “สัญลักษณ์” ของ

ชาติเท่านั้น 

ขณะไทยเป็นมากกว่านั้น 

เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น “ศูนย์รวมของชาติ”.

ธรรมเนียมปฏิบัติ

ทอดผ้าบังสุกุลงานศพ

ทำาครบครั้งเดียวดีกว่า

ประกาศชื่อโชว์หน้าตา

งานศพเสียเวลาอารมณ์

ปฏิรูป งานศพ กันเถอะ

อย่าเยอะย่อยยับทับถม

จัดงานศพจบง่ายมิโง่งม

ปลูกป่า อุดม ผืนแผ่นดิน

ชื่นชมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังท่ี ๒๔

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อวันก่อนดิฉันได้ดูสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (HD) 

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวครั้งที่ ๒๔ 

(ปักกิ่งเกมส์ ๒๐๒๒) อย่างเป็นทางการ นับเป็นความสวยงามที่ตื่นตา

ตื่นใจในความยิ่งใหญ่อลังการ เมื่อคนไทยที่อยู่ทางบ้านรับชมได้ในวัน

ศุกร์ท่ี ๔ ก.พ. ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง ๕ (HD), Sports7 และแอปพลิเคชัน AISplay ถ่ายทอดสดพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวคร้ังท่ี ๒๔ (ปักก่ิงเกมส์ ๒๐๒๒) 

อย่างเป็นทางการ นักกีฬาจาก ๙๑ ประเทศมารวมตัวกันท่ีสนามกีฬา

แห่งชาติกรุงปักก่ิง หรือสนามกีฬารังนก กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยมีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เป็นประธานในพิธีเปิด 

โดยมีประมุขของรัฐบาล หัวหน้าคณะรัฐบาลได้รับเชิญ และสมาชิก

ราชวงศ์ได้รับคำากราบบังคมทูลเชิญให้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดคร้ังน้ี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             

สยามบรมราชกุมารี แห่งประเทศไทย, เจ้าชายอัลเบิร์ตท่ี ๒ แห่ง

โมนาโก, มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะ

อูด แห่งซาอุดีอาระเบีย, พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี 

แห่งประเทศกัมพูชา, วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย, ฮาลิมาห์ 

ยาค็อบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์, อัลแบร์โต เฟอร์นันเดซ ประธานาธิบดี

อาร์เจนตินา, โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอ

ซี), ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก, พิพัฒน์ รัช

กิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, คุณหญิงปัทมา ลี

สวัสด์ิตระกูล ฯลฯ เป็นการแข่งขันกีฬาท่ีย่ิงใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ใน              

ช่วงน้ีเป็นการเร่ิมต้นวันปีใหม่ของชาวจีนหรือตรุษจีน ชาวจีนเชื่อว่าเป็น 

การเปล่ียนถ่ายจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลิ เป็นการสื่อสารผ่านชุดการ

แสดง จีนแผ่นดินใหญ่มีประชากรมากท่ีสุดในโลกกว่า ๑,๔๐๒ ล้านคน 

มี ๒๒ มณฑล ๕ เขตการปกครองตนเอง ๔ นครปกครองโดยตรง ๒ 

เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงและมาเก๊า 

การแสดงในพิธีเปิดกำากับการแสดงโดยจาง อี้โหมว ผู้กำากับ

ภาพยนตร์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  ช่างเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่

สร้างความประทับใจให้ผู้ชมในสนามและที่ชมการแสดงผ่านการ

ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ โดยมีพรพรหม จุลกทัพพะ และกฤษฎิน 

สุวรรณบุปผา ทำาหน้าที่พิธีกรบรรยาย 

เปิดฉากแรกของการแสดงด้วยลำาแสงสีเขียวเป็นต้นข้าวพลิ้ว

โบกไสวผ่านมือนักแสดง สะท้อนว่าชาวจีนโพ้นทะเลส่งธงต่อเนื่อง

นับจนถึงปัจจุบันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ ๒๔ ด้วย

ธงสัญลักษณ์ ๕ ห่วงโอลิมปิกเกมส์ ฮอกกี้น้ำาแข็งเป็นสัญลักษณ์ ๕ 

ห่วงโอลิมปิกเกมส์ เป็นตัวแทน ๕ ทวีปกอดกันจากนักกีฬา ๙๑ ชาติ 

๒,๘๐๖ คน ต้นกำาเนิดกีฬาโอลิมปิกชาติแรกคือประเทศกรีซ 

ด้วยแนวคิดที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการนำาสันติภาพ

สู่ชาวโลก Stronger Together เร็วขึ้น สูงขึ้น แข็งแรงขึ้นไปด้วยกัน 

รวมพลังสู่ความแข็งแกร่ง และด้วยคำาขวัญของการแข่งขัน “ก้าว

สู่อนาคตไปด้วยกัน” ด้วยการใช้นักแสดงมากกว่า ๓,๐๐๐ คนเพื่อ

สื่อสารศิลปวัฒนธรรมได้อย่างล้ำาลึก ด้วยการนำาศิลปวัฒนธรรมดั้ง 

เดิมมาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนลงตัว

ปรากฏสู่สายตาของชาวโลก

การแสดงแสงสีเสียงมาสู่ธงโอลิมปิก กระจายสู่แม่น้ำาฮวงโห 

เสียเลย

แข่งขันไปด้วยกัน” โอลิมปิกฤดูหนาวแสดงให้เห็นว่าชาวโลกยืนหยัด

ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ และพวกเราจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันระหว่าง

มนุษยชาติ

โลกได้เห็นแล้วว่าบนสังเวียนของการแข่งขันเป็นการต่อสู้กัน

อย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ วัตถุประสงค์

ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าจะมี                                                                               

ความแตกต่างในเรื่องเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ มีตัวแทนจากองค์การสหประ 

ชาชาติ อดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง กล่าวเปิดงานตอนหน่ึงว่า  ปักก่ิงเป็น

สถานท่ีจัดงานโอลิมปิกท้ังฤดูร้อนและฤดูหนาว สนามกีฬารังนกถูกใช้

เป็นสถานท่ีจัดงานในปี ๒๐๐๘ และ ๒๐๒๒ การก่อสร้างสาธารณูปโภค 

การคมนาคม ส่ิงอำานวยความสะดวกเกิดข้ึนจากกีฬาโอลิมปิกอย่างแท้                                                                                 

จริง การแสดงสื่อผ่านชาวโลก มวลมนุษยชาติ คนรุ่นใหม่ ท่ีต่างเช้ือ

ชาติ ต่างผิวพรรณ ให้เดินหน้าพร้อมท่ีจะเคียงบ่าเคียงไหล่ Stronger 

Together เส้นทางท่ีพวกเราก้าวข้ามได้ผ่านอุปสรรคไม่ต่างไปจากนัก 

กีฬาท่ีต้องมีความมุมานะ ฝึกฝนเพื่อเดินทางไปสู่ฝ่ังฝันอย่างแท้จริง ไม่

ต่างไปจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีลำาบาก การจุดไฟในกระถาง

คบเพลิงเป็นการจุดไฟในใจ สร้างแรงบันดาลใจ Together share for 

future เป็นการรวมพลังสู่อนาคตท่ีสดใสร่วมกัน 

ในงานพิธีเปิดมีการเปิดเพลง Imagine ของ John Lennon 

ประกอบการแสดง เพื่อให้เห็นพัฒนาการของมวลมนุษยชาติ ในพิธี                                                                                    

เชิญธงโอลิมปิกข้ึนสู่ยอดเสาในสนามกีฬารังนก เจ้า เหว่ินชาง นักกีฬา

ชาวจีนที่เป็นแชมป์โลกในกีฬาฤดูหนาวคนแรกของจีน และนักกีฬา

ชาวจีนที่เป็นแชมป์โลก ๖ ทศวรรษที่แตกต่างกัน ได้ร่วมกันเชิญธง

ผืนเดียวกันขึ้นสู่ยอดเสา เป็นการสร้างกำาลังใจในโอลิมปิกเกมส์ เป็น

ตำานานของจีน ธงโอลิมปิกข้ึนสู่เสาคู่กับธงชาติของจีนในฐานะเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 

จากนั้นมีการนำาเสนอภาพการฝึกซ้อมนักกีฬาวัยเยาว์ หรือจะ

เรียกว่าฝึกกันตั้งแต่ยังเป็นทารกเพื่อจะเป็น Champion of Tomorrow 

บนเวทีการแสดงยังมีการนำา AI หุ่นยนต์นักแสดงเป็นเกล็ดหิมะกว่า 

๖๐๐ คน และยังนำาเสนอลายเครื่องปั้นดินเผาแห่งมณฑลหูเป่ย์ การ

แสดงเกล็ดหิมะเพื่อถ่ายทอดถึงความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอบอกเล่าสู่กันฟังถึงคุณอัตถ์ อัตนัย ใครท่ีพลาดชมการถ่าย 

ทอดสดคร้ังน้ีคงต้องไปหาดูย้อนหลัง ซ่ึงเราจะได้เห็นรากเหง้าทางศิลป

วัฒนธรรมผ่านการแสดง ท่ีผู้กำากับการแสดงอย่างจาง อ้ีโหมว ได้เก็บ

เรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดให้เห็นความย่ิงใหญ่และอารยธรรม

เก่าแก่ของจีนมาให้รับชมกันอย่างท่ีเรียกว่าลืมไม่ลงกันเลยค่ะ. 

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง”

 

ผมไม่ได้ดูเลยครับ เห็นแต่ภาพนิ่งและอ่านผ่านตา จีนเขาจัด

ได้อลังการงานสร้างจริงๆ ครับ แต่ภาพที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ 

China Report ASEAN-Thailand โพสต์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี กับภาพนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พร้อมระบุข้อความว่า

“จีนขอแสดงความต้อนรับ และยินดียิ่งที่พระองค์จะทรงเข้า

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง” ครับ.

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

เ

ที่



พลังงานทั้งระบบ รวมถึงกระทรวงจะยังคงมีมาตรการดูแลผู้มีราย

ได้น้อยในช่วงที่ราคาก๊าซหุงต้มทยอยขึ้นแบบขั้นบันได โดยกระทรวง

การคลังยังคงอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มสำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของ            

รัฐ 13.5 ล้านคน เป็นเงิน 45 บาท/3 เดือนตามเดิม และเพิ่มเติมใน

ส่วนของกระทรวงพลังงานมีแนวทางอุดหนุนอีก 55 บาท/3 เดือน รวม

เป็นรัฐอุดหนุน 100 บาท/3 เดือน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระทรวง

พลังงานจะหาเงินจากแหล่งใดเพื่อใช้ในการอุดหนุนส่วนนี้ คาดว่าจะมี

ความชัดเจนช่วงกลาง-ปลายเดือน ก.พ.นี้ 

“กระทรวงการคลังเตรียมเงินช่วยเหลือแอลพีจีผ่านบัตรสวัสดิการ

ไว้แค่เพียง 45 บาท/3 เดือน ดังนั้นหากกระทรวงพลังงานจะให้ความ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมต้องหาแหล่งเงินอื่นมาช่วย น่าจะมาจาก

แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงินงบประมาณ จะใช้ดูแลทั้งราคา

แอลพีจีและน้ำามันด้วย เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน

ให้กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงกู้ 20,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.

ให้ไว้ 30,000 ล้านบาท ที่คาดว่าแค่ใช้ดูแลราคาน้ำามันก็หมดแล้ว”

สำาหรับ แนวโน้มราคาน้ำามันดิบตลาดโลกช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 

คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 88-93 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากกลุ่ม

โอเปกพลัสยังคงกำาลังการผลิตน้ำามันดิบที่ 400,000 บาร์เรล/วัน ขณะ

ที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 ผ่อนคลาย ทำาให้ความต้องการ

งแต่เปิดปีใหม่มา การบริโภคของภาคครัวเรือนก็ยังมีปัจจัยที่

ทำาให้ติดขัดอยู่เสมอ ทั้งค่าไฟฟ้าที่ขยับขึ้น สินค้าราคาแพง เนื้อ

หมูขาดตลาดทำาให้ราคาพุ่งสูงทะลุ 200 บาทต่อกิโลกรัม ขณะ

ที่ค่าพลังงานอย่างเช่นราคาน้ำามันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

ปีก่อน แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาควบคุมและดูแลราคาดีเซลไม่ให้

เกิน 30 บาทต่อลิตรแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันราคากลุ่มน้ำามันเบนซินขยับ

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ส่งผลให้ราคาขายปลีก

แพงจนผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดความกังวลมากขึ้น 

และล่าสุดที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มี

ทีท่าว่าจะอนุมัติให้มีการขยับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ขึ้นอีกหลังจาก

ที่จะหมดโควตาการตรึงราคาในวันที่ 31 มี.ค.2565 เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือนแน่นอน และอาจจะ

กระทบไปยังกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กๆ แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยด้วย

ในอนาคต โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลไปถึงภาคเอกชนที่ต้องได้รับ

ผลกระทบกันถ้วนหน้าจนต้องออกมาแสดงจุดยืน... 

“อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง” ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมขนส่งสินค้านำาเข้าและส่งออก เครือข่าย

สมาชิก และสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยกว่า 100 คัน เข้าร่วมการ

ชุมนุมเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานปรับโครงสร้างราคา

น้ำามันเชื้อเพลิงอย่างเป็นธรรม ตามที่เครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอไว้ตั้งแต่

ปลายปี 2564 ต้องการให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำามันดีเซลอยู่ที่ 25-27 บาท/

ลิตร และลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลลง จากปัจจุบันเรียกเก็บอยู่ที่ 

5.99 บาท/ลิตร พร้อมยกเลิกการนำาไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำามันดีเซลด้วย

ซ่ึงการชุมนุมถือ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ย้ำาถึงจุดยืนท่ี

ต้องการให้รัฐบาลตอบรับข้อเรียกร้องและออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคา

น้ำามันแพงอย่างเป็นรูปธรรม หากรัฐบาลยังน่ิงเฉยไม่ดำาเนินการใดๆ สมาชิก

และเครือข่ายจะยกระดับการชุมนุม เร่ิมจากการปรับข้ึนค่าขนส่ง 15-20% 

แต่ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละเครือข่ายสมาคมขนส่งว่าจะปรับข้ึนมากน้อยแค่ไหน

จากข้อเรียกร้องและการแสดงจุดยืนดังกล่าวทำาให้เกิดความกังวล

อย่างมากมาย โดย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยอมรับว่า หากมีการปรับขึ้นของค่าขนส่งก็จะส่ง

ผลกระทบต่อภาพรวมในระบบเศรษฐกิจแน่นอน เพราะราคาสินค้าก็จะ

ปรับขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะผู้ประกอบการ

อั้นไม่ไหว หากผู้ประกอบการภาคการผลิตมีภาระต้นทุนด้านการขนส่ง

ประมาณ 10% ราคาของสินค้าก็จะปรับขึ้นและกระทบต่อทุกภาคส่วน

เป็นลูกโซ่ ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้น สุดท้ายผู้บริโภคซื้อไม่ไหว ผู้ประกอบ

การขายไม่ได้ ขนส่งก็ส่งไม่ได้เช่นกัน  

“เชื่อว่าตอนนี้ภาคขนส่งจะยังไม่ปรับขึ้นค่าขนส่ง เพราะภาค

ขนส่งมีหลายกลุ่ม แต่ถ้าปรับจริงจะกระทบแน่นอน ซึ่งเรื่องราคาน้ำามัน

และราคาสินค้าแพงเกี่ยวเนื่องกันเป็นห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน ภาระค่า

ใช้จ่ายไปตกอยู่ที่ผู้บริโภค ภาครัฐต้องลงมาดูเรื่องราคาสินค้าว่าจะแก้

ปัญหาอย่างไร จะแก้ด้วยภาษี หรือเงินอุดหนุน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชน ซึ่งสิ่งที่ ส.อ.ท.พูดมาตลอดคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนกลับ

มามีรายได้ ทำาให้มีกำาลังซื้อ ดังนั้นการเปิดประเทศเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะ

ทำาเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด”

ซึ่งเรื่องนี้เอง ด้านกระทรวงพลังงาน หน่วยงานหลักที่ดูแลก็ได้

ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย...

โดย “สมภพ พัฒนอริยางกูล” โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผย

ว่า จากการที่ราคาก๊าซหุงต้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านกระทรวง

พลังงานก็ได้ใช้กลไกเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยเหลือโดยการ

อุดหนุนราคาขายให้อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง

และค่าบริการของแต่ละร้านค้า) โดยเริ่มอุดหนุนตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 

เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนร้านอาหารและค่าครองชีพ

ของประชาชน ซึ่งหากไม่มีการช่วยเหลือ ณ ปัจจุบัน ราคาขายที่แท้จริง

จะสูงถึง 434 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

ทั้งนี้ โครงสร้างราคาแอลพีจีของไทยจะอ้างอิงตามการปรับขึ้นลง

ราคาตลาดโลกในส่วนของราคา ณ โรงกลั่น โดยกำาหนดให้เปลี่ยนแปลง

ทุก 2 สัปดาห์เพื่อลดความผันผวน โดยมีสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) และกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด แต่ด้วยสถานะเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่เป็นกลไกสำาคัญใน

การเข้าไปอุดหนุนราคาเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน อยู่ในภาวะ

ติดลบค่อนข้างมาก ทำาให้มีแนวโน้มว่าต้องมีการปรับขึ้นราคา

แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานจะต้องพิจารณาถึงบริบท

แวดล้อมด้านค่าครองชีพในขณะนั้น หากมีสถานการณ์ที่ภาพรวมราคา

สินค้าและบริการในช่วงดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการพิจารณาความ

เหมาะสมต่อไป อย่างเช่นสถานการณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กบง.ก็ได้มีมติ

ขยายการตรึงราคาที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) ซึ่ง

เดิมสิ้นสุด 31 ม.ค.2565 ก็ได้ขยายถึง 31 มี.ค.2565

รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ทางบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร โดย

ให้ส่วนลดค่าก๊าซแอลพีจี ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปจนถึง 31 มี.ค.

2565 เช่นกัน  

ด้าน “กุลิศ สมบัติศิริ” ปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า 

กระทรวงเตรียมหารือสำานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ หรือ สศช.) 

เพื่อจัดหาแหล่งเงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องในการดูแลโครงสร้าง

ใช้เพิ่มขึ้น ประกอบกับความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ปัญหารัสเซีย-

ยูเครน ค่าเงินบาทอ่อนค่า จะส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ขณะที่ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำามันกลุ่ม ปตท. ประเมินว่าราคาน้ำามัน

ดิบตลาดดูไบทั้งปี 2565 นี้เฉลี่ยอยู่ที่ 78-80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

ขณะเดียวกัน กุลิศ กล่าวถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์การขนส่ง

ทางบกแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ภาครัฐปรับลดราคาขายปลีกน้ำามัน

ดีเซลลงเหลือ 25-27 บาท/ลิตร รวมถึงขอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิต 

และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ พร้อมกดดันให้นายสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงานและรองนายกรัฐมนตรีออกจากตำาแหน่ง 

ว่าเรื่องนี้ขอความเห็นใจกระทรวงพลังงานด้วย เพราะรัฐคงไม่สามารถ

หาแหล่งเงินมาอุดหนุนราคาดีเซลให้อยู่ที่ 25 บาท/ลิตรได้

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้กลไกกองทุนเข้าไปตรึงราคาดีเซล

ให้อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร ไม่เกิน 30 บาท/ลิตรไปแล้ว 3.79 บาท/ลิตร 

คิดเป็นเงินไหลออกสะสมกว่า 7,000 ล้านบาท หากรัฐไม่มีมาตรการ

อุดหนุน ราคาดีเซลจริงจะขึ้นไป 34 บาท/ลิตร ดังนั้นหากรัฐเข้าไป

อุดหนุนราคาดีเซลให้อยู่ที่ 25 บาท/ลิตรตามข้อเรียกร้อง กองทุนต้องใช้

เงินอุดหนุนถึงเดือนละ 17,000 ล้านบาท/เดือน ปัจจุบันสถานะกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 ก.พ.2565 ติดลบ 16,052 ล้านบาท แบ่งเป็น

บัญชีน้ำามัน 9,166 ล้านบาท บัญชีแอลพีจีติดลบ 25,218 ล้านบาท 

ขณะที่ เรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิตเป็นเรื่องของกระทรวง

การคลัง ซึ่งปกติการปรับเพิ่มภาษีจะไม่มีการประกาศล่วงหน้า เพราะ

เป็นเรื่องของนโยบาย อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยืนยันจะทำาใน

ส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

ด้าน “สมบูรณ์ หน่อแก้ว” รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

ว่า หลังจากได้รับหนังสือจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

กระทรวงขอชี้แจงว่า ราคาน้ำามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจาก

เศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ โควิด ทำาให้ใน

หลายๆ ประเทศมีการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคา

พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการสำารองมีไม่เพียงพอกับความต้องการที่

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกิดความตึงเครียดทางการเมืองในหลายพื้นที่ในโลก

ที่หนุนให้ราคาน้ำามันขยับขึ้นอีก

รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงก็เป็นอีกสาเหตุ

ที่ทำาให้ราคาน้ำามันสูงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา และอีกสาเหตุสำาคัญคือ 

ประเทศไทยเป็นประเทศนำาเข้าน้ำามันดิบกว่า 80-90% ของความต้องการ 

ทำาให้ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปในไทยจึงขึ้นลงสอดคลัองกับราคาตลาดโลก 

“ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ประเทศไทยเจอหลายสถานการณ์เกิดขึ้น

พร้อมๆ กัน จึงทำาให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปด้วยความยากลำาบาก 

แต่ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานก็ได้ดำาเนินหลายมาตรการในการช่วยเหลือ

ประชาชน ทั้งลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำามันที่ปรับ

ตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กระทรวงพลังงานก็ได้ตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่

ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร มีการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำามันให้ลดค่าการตลาด 

มีการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้

ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่กระทรวงพลังงานก็

ขอยืนยันว่าจะดำาเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และจะยังคงเตรียม

หามาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด”. 

เหมือนว่ารูปแบบการท�างานแบบไ�บริดจะกลายเป�น หมือนว่ารูปแบบการท�างานแบบไ�บริดจะกลายเป�น 

เทรนด์การทำางานรูปแบบใหม่ขององค์กรไทยในปี

นี้ แต่การมีระบบการวัดผลงานที่โปร่งใส บนพื้นฐาน

ของความไว้วางใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งยังคงเป็น

ความท้าทายหลัก ขณะเดียวกันผู้บริหารนำาเทคโนโลยีมา

ช่วยวางแผนจัดการกำาลังคน รวมทั้งต้องอัปสกิลทักษะของ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทำางานร่วมกับเทคโนโลยีได้

อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

จากประเด็นดังกล่าว ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วน

สายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย ได้ให้ข้อมูล

เอาไว้ว่า ปัจจุบันธุรกิจไทยหลายรายกำาลังใช้รูปแบบการทำา                                                              

งานแบบไฮบริด หรือการทำางานท่ีพนักงานไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติ 

งาน ณ สถานที่ทำางานทุกวันอย่างแพร่หลาย โดยอาจผสม

ผสานการทำางานจากที่บ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้ กับการทำา 

งานในออฟฟิศเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยลดความแออัด

ของพ้ืนท่ีได้ถึง 25-50% และยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจยังสามารถ                                                                          

ดำาเนินกิจการต่อไปได้ แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แน่นอนว่าการทำางานแบบ Hybrid ค่อนข้างได้ผล โดย

ธุรกิจส่วนใหญ่เน้นการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์

ของการทำางานที่คาดหวังอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

องค์กรและลักษณะของงาน เช่น กลุ่มแบงก์ ที่บางแผนก

สามารถทำางานจากที่บ้านได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น risk 

management แต่บางแผนก อย่างคอลเซ็นเตอร์ ก็อาจยัง

จำาเป็นต้องเข้าออฟฟิศอยู่ ซึ่งรูปแบบการทำางานประเภทนี้

ช่วยลดความแออัดลงได้ถึง 25-50% เพราะมีการเปลี่ยนเวร

กันเข้าออฟฟิศโดยที่ผลงานไม่ได้ตกลงไปนั่นเอง

ขณะเดียวกัน แนวโน้มดังกล่าวยังสอดคล้องกับราย 

งาน Future of Work and Skills Survey ของ PwC พบว่า 

57% ของผู้ตอบแบบสำารวจกล่าวว่า องค์กรมีประสิทธิภาพ

ของแรงงานและเป้าหมายผลผลิตที่ดีขึ้นในช่วง 12 เดือนที่                                                                                  

ผ่านมา หลังเปลี่ยนรูปแบบการทำางานมาเป็นแบบไฮบริด ใน                                                                                    

ขณะที่มีเพียงแค่ 4% ที่กล่าวว่า องค์กรของตนมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงานที่ด้อยลง

หลายองค์กรยังได้หันมาใช้วิธีการประเมินผลงานของ

พนักงานที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น มีการนัดประชุมเพื่อทัก                                                                            

ทายและติดตามผลงานบ่อยครั้งขึ้น เช่น จัดให้มี stand up                                                                          

meeting ทุกวัน หรือหากเกิดปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษา

หัวหน้างานได้ทันที ซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรม

ของคนทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเจนวาย ซึ่งถือเป็น

แรงงานส่วนใหญ่ของหลายองค์กรในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีการ

ประเมินผลงานของพนักงานยังคงเป็นความท้าทายที่สำาคัญ

สำาหรับองค์กรและพนักงาน เนื่องจากต้องมีระบบการวัดผล

ที่โปร่งใส บนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้าง  

การวางแผนกำาลังคนกำาลังได้รับความนิยมในช่วงที่

ผ่านมา โดยหลายองค์กรนำาเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน

การวางแผนจัดการกำาลังคน ซึ่งสามารถทำาได้หลากหลาย

วิธีตั้งแต่การสร้างคน จ้างภายนอก ยืม และระบบอัตโนมัติ 

ซึ่งองค์กรจะต้องเข้าใจก่อนว่าต้องการบุคลากรเท่าไหร่ต่อ

ประเภทของงานน้ันๆ หรือใช้เทคโนโลยีทดแทนได้หรือไม่ หรือ

งานไหนที่สามารถเอาต์ซอร์สได้บ้างเพื่อเพิ่มความคล่องตัว

ให้กับแรงงานขององค์กร

แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญและ

ส่งผลกระทบต่อระบบการทำางานของธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด 

แต่องค์กรจำาเป็นที่จะต้องยกระดับทักษะของพนักงานที่มีอยู่

อย่างต่อเนื่อง โดยหลายๆ องค์กรในไทยไม่ได้เน้นที่จะเอา

เทคโนโลยีมาทดแทนคน เนื่องจากต้นทุนแรงงานคนยังไม่สูง

มาก แต่ในอีกไม่เกิน 3-5 ปีคงได้เห็นแน่ๆ ว่าความต้องการ

บุคลากรจะเปลี่ยนไป คือจะต้องเน้นทักษะด้านการวิเคราะห์ 

หรือทักษะเฉพาะทางด้านดิจิทัลมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ปี 2565 ยังคงเป็นปีที่ธุรกิจไทยต้องเผชิญ

กับความท้าทายอย่างมาก เพราะอุตสาหกรรมทุกกลุ่มต้องปรับ

ตัวด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำานโยบายการทำางานแบบ

ไฮบริดมาใช้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้ และการ

ยกระดับทักษะของพนักงาน ดังนั้นการเตรียมความพร้อม

ควรเริ่มทำาตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้องค์กรรักษาข้อได้เปรียบทาง 

การแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน. 

กาะติดงบ Q4/64 ของ บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ผู้พัฒนา

อสังหาฯ ที่เป็นผู้นำาด้านไลฟ์สไตล์  ด้วยแนวคิด “ความ

สุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We build Happiness” 

อย่าให้คลาดสายตา ...เป็นอีกหนึ่ง

ไตรมาสที่ส่งสัญญาณเติบโตโดดเด่น 

แม้ช่วงโควิดระบาด! แต่ยอดขาย

โครงการยังคึกคัก นักวิเคราะห์ชี้เป้า

อนาคตสดใส - Valuation ต่ำา ปันผล

สูง เติบโตต่อเนื่อง แถมในอนาคตมี

มองธุรกิจใหม่ๆ พร้อมเติมเข้าพอร์ต

อีกเพียบ! คุณภาพคับจอจริงๆ ....งบ

จะพุ่งแรงโดนใจผู้ถือหุ้นแค่ไหนคง

ต้องรอ CEO กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 

คอนเฟิร์มอีกที บอกเลยว่า สตรอง!.
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เทรนด์ของโลกการท�างานปี 65

CEO คอนเฟิร์ม

เศรษฐกิจ

เ

ดู

รุ่งนภา สารพิน

กรมเชษฐ์ 

วิพันธ์พงษ์

ตั้

ไไทยทนไ

วีระพล จิรประดิษฐกุล

นโอกาสวันวาเลนไทน์ ไทยทนเห็นเรื่องการคืนใบอนุญาตของ

อาคเนย์ประกันภัย (และไทยประกันภัย) ในสถานการณ์ที่จัดการ

ยาก ทำาให้เห็น “ทางสว่าง” ของทางออก

ในบรรยากาศที่โควิดระบาดหนัก บริษัทประกันภัยที่ออก

กรมธรรม์ โควิดต้องจ่ายค่าสินไหมชดเชยกรมธรรม์ โควิดกันหนักมาก

ถ้วนหน้า

และที่เผชิญปัญหาหนักรายแรกๆ ซึ่งถูกเคลมประกันภัยโควิดที่

พุ่งแรงจนสินทรัพย์ไม่เพียงพอ จนทำาให้เกิดปัญหาถึงขั้นต้องคืน หยุด

ดำาเนินการไป ดังในกรณีของเอเชียประกันภัย และเดอะวันประกันภัย 

โดยมีผลกระทบหนักที่เกินความคาดหมาย คือ นอกจากสินทรัพย์ถูกใช้

จ่ายสินไหมทดแทนผู้เคลมประกันโควิดจะไม่พอแล้ว บริษัททั้งสองยัง

ต้องใช้สินทรัพย์ซึ่งลงทุนไว้รองรับกรมธรรม์ปรกติประเภทอื่นมาจ่ายผู้

เคลมกรมธรรม์ โควิดจนเหลือไม่เพียงพอ

ในที่สุด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก็ต้องเข้าดำาเนินการ จะ

หาเงินมาให้เคลมโควิดต่อก็คงไม่สิ้นสุด และหากจะต้องใช้เงินภาษี

ประชาชนเข้ามาใช้ก็ไม่เป็นธรรม ในที่สุดจึงต้องคืนเบี้ยประกันให้กับผู้ถือ

กรมธรรม์ โควิดไป

ในสถานการณ์ที่ยากอย่างนี้ การ “ไม่คิดทำาอะไร” คือ “การตัดสิน

ใจที่ผิดพลาด”

การที่อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ได้เดินเรื่องคืนใบ

อนุญาต จึงถือว่าเป็นการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และถ้ามองลึกพอ ใน

บรรยากาศวันวาเลนไทน์ จะเห็น “ความรัก” และ “ความห่วงใย” ต่อทุก

ฝ่ายอย่างรอบคอบ

ผู้ถือกรมธรรม์ โควิด-19 จำานวน 1,135,808 ฉบับ สำาหรับผู้เอา

มองเรื่องขอคืนใบอนุญาตอาคเนย์ประกันภัย...เห็นจดหมายรักวันวาเลนไทน์

ประกันภัยตามกรมธรรม์ จำานวน 1,851,921 ราย ผู้ที่ยังไม่ได้เคลม จะ

ได้รับข้อเสนอ “คืนเบี้ย” เต็มจำานวน เท่ากับว่า ได้รับความคุ้มครอง

มากกว่าครึ่งปี แต่ยังได้รับคืนเบี้ยเต็มในช่วงที่เหลือ และแม้ว่าเวลายัง

เหลือไม่ถึงครึ่ง แต่ยังได้รับข้อเสนอเบี้ยคืนทั้งจำานวนอีกด้วย

โดยที่ผ่านมา อาคเนย์ประกันภัยก็ได้คุ้มครองลูกค้าทุกรายอย่าง

จริงใจ และรับผิดชอบอย่างเต็มกำาลัง ในช่วงที่ผ่านมาใครติด เจอ-ก็

จ่าย-ก็จบ อย่างเต็มที่ แม้จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องรับผิดชอบประมาณ 

1.6-1.8 พันล้านบาท แต่กลุ่มอาคเนย์ประกันภัยก็ได้จัดการอย่างเต็ม

ความสามารถ จนได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ

โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นจำานวนโดยประมาณทั้งสิ้น ถึง 8,245 

ล้านบาท เป็นที่ประจักษ์ในความทุ่มเทเต็มความสามารถเกินภาระตาม

กฎหมายอีกด้วย

ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติประเภทอื่น ซึ่งมีถึง 6,707,760 ฉบับ 

สำาหรับผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ จำานวน 

8,614,703 ราย ก็จะได้รับการโอนไปบริษัทประกันภัยอื่น เพื่อคุ้มครอง

ตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดิมต่อไป

ผู้ถือกรมธรรม์ โควิดรายที่ยังไม่คืน ก็จะได้รับความคุ้มครองต่อ 

ด้วยกองทุนที่เหลือนั้น ยังมีเพียงพอ

โดยที่ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของ ได้พร้อมจะเสียสละทุนส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่มาเคลมจนถึงที่สุด

นับเป็นความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

และ ความกล้าตัดสินใจที่ควรต่อการสรรเสริญจริงๆ

ถึงจุดหนึ่ง เมื่อผู้เคลมกรมธรรม์ โควิดเคลมจนถึงที่สุด ไทยทนก็

หวังว่าการเคลมกรมธรรม์ โควิดซึ่งเป็นเหมือน “รางวัลของการติดโควิด” 

จะหมดไป

เพราะ แม้มีบางคนที่ยินดีจะติด พยายามจะติด หรือผ่อนคลาย

ไม่กังวลที่จะติด ก็อาจจะติดเชื้อ ด้วยมีการเคลมโควิดเป็นแรงจูงใจได้ 

แต่ผลไม่ใช่เพียงแค่ผู้เคลม แต่จะเป็นผู้เริ่มกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ใหม่ๆ ให้         

ระบาดต่อๆ ไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว การจับจ่ายของประชาชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หากคนไทยติดกันมาก อาจต้องยกระดับมาตรการความเข้มงวด 

และการจับจ่ายหมุนเวียนก็จะน้อยลง ทำาให้กิจการต่างๆ ยากที่ฟื้นตัวได้

หากยอดการติดประเทศไทยสูง นักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจไม่

กล้ากลับเข้ามาเที่ยวเมืองไทย เศรษฐกิจไทยก็ยากจะฟื้นตัว ยังติดหล่ม 

“วิกฤตโควิด” ต่อไป

เมื่อดูยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลกในรอบของโอมิครอนนี้ ยอดพีก

สูงสุด ในวันที่ 20 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา สูงถึง 3,800,000 ราย สูง

กว่ายอดพีกสูงสุด 2 ยอดที่ผ่านมา คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2021 จำานวน 

730,000 ราย คิดเป็น 5.2 เท่า และวันที่ 23 เมษายน 2021 จำานวน 

900,000 ราย คิดเป็นถึง 4.2 เท่า!

ไทยทนจึงถือว่าการขอคืนใบอนุญาตอาคเนย์ประกันภัย...เป็นดัง

จดหมายรักวันวาเลนไทน์ที่รักผู้ถือกรมธรรม์ทุกประเภท ผู้ถือกรมธรรม์

โควิดก็ได้รับการดูแลมาอย่างเต็มที่ ผู้ที่ยินดีรับเบี้ยคืน ก็ได้คืนเต็มจำานวน 

ผู้ที่ไม่ยินดีรับเบี้ยคืน ก็ได้รับการดูแลต่อจนถึงที่สุด ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติ

อื่น ก็จะได้รับการดูแลโดยบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ถูกผู้ถือกรมธรรม์ โค

วิดชิงเคลมตัดหน้าด้วยทรัพย์สินสำาหรับรองรับกรมธรรม์ปรกติได้อีก ซึ่ง

ต้องใช้ความเสียสละของผู้ถือหุ้นที่จะดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกรายจนถึง

ที่สุดต่อไป 

นอกจากนั้น ยังเป็นความรักประเทศไทย โดยที่บริษัทประกันภัย

ไม่มีใครออกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ กันอีก ก็หวังว่าจะไม่มีกรมธรรม์ที่

ให้แรงจูงใจให้ติดโควิดกันอีกต่อไป เศรษฐกิจก็จะได้ฟื้นฟู และท่องเที่ยว

ไทยก็จะได้กลับมาคึกคักกันต่อไป.

ไทยทน

ใ

‘‘เชื่อว่าตอนนี้ภาคขนส่งจะยังไม่ปรับขึ้นค่าขนส่ง 

เพราะภาคขนส่งมีหลายกลุ่ม แต่ถ้าปรับจริงจะกระทบ

แน่นอน ซึ่งเรื่องราคาน้ำามันและราคาสินค้าแพงเกี่ยว

เนื่องกันเป็นห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน ภาระค่าใช้จ่ายไปตก

อยู่ที่ผู้บริโภค ภาครัฐต้องลงมาดูเรื่องราคาสินค้าว่า

จะแก้ปัญหาอย่างไร จะแก้ด้วยภาษี หรือเงินอุดหนุน  

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสิ่งที่ ส.อ.ท.พูด

มาตลอดคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนกลับมามีราย

ได้ ทำาให้มีกำาลังซื้อ ดังนั้นการเปิดประเทศเป็นเรื่อง

สำาคัญ เพราะทำาเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ                      

กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด’’

มหากาพย์วิกฤตพลังงาน

เอกชนพล่านเร่งรัฐแก้ไข!



ตลาดหุ้นอาจจะผันผวนจากอิทธิพลกดดันทางจิตวิทยาจาก

ปัจจัยภายนอก เพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ถูกกดดัน

จากความหวาดวิตกและกังวลจากการที่เฟดส่งสัญญาณที่จะปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิด เนื่องจากยังพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโต

สูง จากการที่ภาวะเงินเฟ้อทะยานสูงสุดในรอบ 40 ปี ดูแค่นี้ก็

ทำาให้นักลงทุนเกิดความหวาดวิตกมาก ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นความ

วิตกทางจิตวิทยามากกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการโหม

กระแสภาวะเงินเฟ้อให้ดูน่าตกใจมาก และการที่เฟดจะต้องรีบปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยก็อ้างว่าจะเป็นการสกัดเงินเฟ้อ ในจุดนี้คนทั่วไปยาก

ที่จะเข้าใจ จึงมีแต่ความตื่นตกใจเป็นหลัก หากพิจารณาไตร่ตรอง

จากความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะได้ความว่า ที่ผ่านมาของโลกเสรี

ทางตะวันตก หากเกิดเงินเฟ้อสูงก็จะใช้ดอกเบี้ยมาสกัดกั้น ก็มีทั้ง

ความหมายในทางบวกและลบอยู่พร้อมกัน เพราะการใช้ดอกเบี้ย

มาสกัดกั้นเงินเฟ้อในทางวิชาการมองด้วยเหตุผลที่ว่าจะทำาให้ผู้

บริโภคหันไปสนใจกับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ทำาให้ความต้องการ

บริโภคหรือใช้จ่ายจะลดลง เมื่อคนซื้อน้อย ราคาสินค้าก็จะขึ้นไม่

ได้ แต่ขณะเดียวกัน การที่ดอกเบี้ยสูง คนที่เคยกู้เงินมาใช้จ่ายก็จะ

ลดการกู้ไปด้วย จึงเชื่อกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะชะลอกำาลังซื้อลง 

ทำาให้ราคาสินค้าจะขึ้นต่อไปไม่ได้ ก็ดูจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง แต่ใน

ทางกลับกัน การที่ดอกเบี้ยสูงเท่ากับทำาให้ผู้ผลิตสินค้ามีต้นทุนที่สูง

ไปด้วย ทำาให้ยากที่จะลดราคาสินค้า ทำาให้ภาวะเงินเฟ้อลดลงไม่

ได้มากนัก จึงไม่ใช่มาตรการที่จะสกัดเงินเฟ้อได้ 100% ผลจากการ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจมีผลให้เงินไหลเข้าตลาดลดลง 

ยิ่งดอกเบี้ยสูงมากขึ้นจะจูงใจให้มีการนำาเงินออก

จากตลาดได้ จุดนี้ที่ทำาให้นักลงทุนมองว่าตลาดหุ้น

จะขยับขึ้นได้น้อย จึงตัดสินใจขายหุ้นออก แต่เมื่อ

ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเกิดจากการที่เศรษฐกิจเติบโต

ดี กลับมีผลดีกับธุรกิจและการลงทุน ยิ่งมีการจ้าง

งานมากก็ยิ่งดีกับเศรษฐกิจ เท่ากับตลาดสหรัฐจะ

เติบโตมากขึ้น จะมีผลดีกับบรรดาประเทศที่ส่ง

สินค้ามาสหรัฐ เพราะจะมีความต้องการในสหรัฐ

มากขึ้น จึงดีกับการส่งออกของประเทศต่างๆ ซึ่งจะ

รวมถึงไทยไปด้วย ไม่น่าแปลกใจที่การส่งออกของ

ไทยจึงมีการเติบโตที่สูงมาก กลับจะทำาให้ธุรกิจและ

เศรษฐกิจในไทยมีการเติบโตสูงไปด้วย ดังนั้น การที่

ดาวโจนส์อ่อนตัวลงจึงเป็นผลทางจิตวิทยามากกว่า 

และน่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ เมื่อมีการไตร่ตรองกันให้
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7เศรษฐกิจ

พาณิชย์เตรียมนำาทัพบุกตลาดซาอุฯ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้า

ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วม                                                                    

กันว่าจะกำาหนดมาตรการ 5 มาตรการ ในการบุกตลาดซาอุดี                                                                            

อาระเบียให้เป็นรูปธรรม มั่นใจในปี 2565 ส่งออกไปซาอุดี                                                                      

อาระเบีย จะมีการขยายตัว 6.2% จากปี 2564 ไทยส่งออก                                                                        

ไปซาอุดีอาระเบีย 51,500 ล้านบาท และนำาเข้าจากซาอุดี  

อาระเบีย 181,500 ล้านบาท ซึ่งมีสินค้าที่ไทยนำาเข้าที่สำาคัญ

คือ น้ำามัน ทำาให้ไทยขาดดุลกับซาอุดีอาระเบีย 130,000 ล้านบาท 

นครชัยแอร์ชูมาตรฐานปลอดภัย

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัท 

นครชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทมีการเพิ่มบริการโดยการ

ปรับโฉมรถมาตรฐาน VIP ขนาด 21 ที่นั่ง รุ่น NCA Gold 

Class แยกเบาะเดี่ยว เบาะคู่ มาให้บริการในราคาค่าโดยสาร

เดิม เริ่มให้บริการในวันที่ 14 ก.พ.65 เส้นทางทางกรุงเทพฯ-

เชียงราย และวันที่ 15 ก.พ.65 เส้นทางเชียงราย-กรุงเทพฯ 

ค่าโดยสารราคาเดิม นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนนำารถโฉมใหม่

ขนาด 21 ที่นั่ง รุ่น NCA Gold Class มาให้บริการเพิ่มในเส้น

ทางกรุงเทพฯ-น่าน ในเร็วๆ นี้อีกด้วย ด้วยการบริหารจัดการ

เดินรถเน้นความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสาธารณสุข 

โดยได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus ซึ่งเป็นมาตรฐานจากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

อพท.จัดกิจกรรมหนุน 9 ชุมชน จ.สุโขทัย

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

หรือ อพท. กล่าวว่า เพื่อยกระดับเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้วย

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ของ

องค์การยูเนสโก (UNESCO) และตอกย้ำาการเป็นสมาชิกเครือ

ข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ UCCN ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน สำานักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท. 4) และ

จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “Sukhojai 

Lifelong Learning” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-

28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเชิญปราชญ์ชุมชนมาร่วมสาธิตงาน

ศิลปะพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ รวม 9 ชุมชน พร้อมเปิดให้ผู้

สนใจในทุกช่วงวัยเข้าชมได้เห็นและเรียนรู้การทำาผลิตภัณฑ์

ต่างๆ จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปี

GPSC ฟุ้งปี 64 รายได้ โต 8% 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์

ยี่  หรือ GPSC เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานปี 2564 มีราย

ได้รวม 74,874 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 

2563 ส่วนกำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 7,319 ล้านบาท ลดลง 3% 

โดยปัจจัยหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม 

ทำาให้กำาไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

ลดลง แม้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำารวมจะเพิ่มสูงขึ้น

ก็ตาม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดซ่อมแซมโรงไฟฟ้าโกลว์ 

พลังงาน ระยะที่ 5 แม้จะได้รับชดเชยจากการประกันภัยบาง

ส่วนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ โรงไฟฟ้า

จะกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ.

เร่งเบิกจ่ายอัดฉีดเงินบูมศก.	

‘บัญชีกลาง’เข็นเกณฑ์ใหม่หนุนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100ล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                              

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย                                              

ว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ได้กำาหนดแนวทาง

สำาหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อเป็น                                             

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประ 

มาณให้เกิดความคล่องตัว รวด 

เร็วและสอดคล้องกับมติคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทำาให้เม็ด

เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติ

สำาหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่เกิน 100 ล้านบาทนั้น มี

สาระสำาคัญ ดังนี้ การเผยแพร่

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ                           

หรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน                       

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 

10,000,000 บาท ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้

ประกอบการหรือไม่ก็ได้

สำาหรับการเผยแพร่ประ                         

กาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 

โดยการซื้อการจ้างด้วยวิธี e- 

bidding วงเงินเกิน 500,000 

บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 

บาท ให้หน่วยงานของรัฐเผย

แพร่ประกาศและเอกสารซื้อ

หรือจ้างสำาหรับการซื้อหรือจ้าง

ครั้งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำา                            

การ และการซื้อการจ้างด้วยวิธี                                       

e-bidding วงเงินเกิน 100,000,000 

บาท ให้หน่วยงานของรัฐเผย

แพร่ประกาศ และเอกสารซื้อ

หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 

ทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 20 วัน

ทำาการ ส่วนการจ้างที่ปรึกษา 

และการจ้างออกแบบหรือควบ 

คุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงาน

ของรัฐเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารการจ้าง เป็นเวลาติดต่อ

กันไม่น้อยกว่า 3 วันทำาการ

“การกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติสำาหรับวงเงินการจัดซื้อ

จัดจ้างไม่เกิน 100 ล้านบาทนั้น 

กำาหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของ

รัฐสามารถดำาเนินการจัดซื้อจัด

จ้างในปีงบประมาณ 2565 ได้

อย่างคล่องตัว และรวดเร็วมาก

ย่ิงข้ึน สอดคล้องกับนโยบายของ                 

รัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ หลังจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาด            

ของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น” นางสาวกุลยา

กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้                                          

ครม.ได้มีการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและ

การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำาปี                                                  

งบประมาณ 2565 และกำาหนด                                           

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประ 

มาณรายจ่ายในภาพรวมไม่

น้อยกว่า 93% การเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำาไม่

น้อยกว่า 98% การเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่

น้อยกว่า 75% และการใช้จ่าย

ลุยทางคู่นครปฐม-ชุมพร

ปักหมุดเปิดให้บริการปี66 

ดีๆ แล้ว ก็จะมีคำาตอบว่าทุกอย่างกำาลังดี เพียงต้องการให้เวลาใน

การปรับตัวปรับสมดุล

ตลาดหุ้นจึงยังจะผันผวนจากอิทธิพลทางจิตวิทยาอยู่มาก แต่

เมื่อรู้ว่าผลจริงออกมามีผลดีกับตลาด เท่ากับการอ่อนตัวของตลาด 

คือจังหวะที่ดีในการเลือกลงทุน อย่าปล่อยให้นักลงทุนต่างชาติเก็บ

หุ้นดีราคาต่ำาไปทั้งหมด ควรทยอยลงทุนด้วย.  

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BBL การที่ราคาหุ้นธนาคารมีการขยับปรับสูงขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง คงจะทำาให้นักเก็งกำาไรคิดว่าราคาขึ้นมามากเกินไปแล้ว 

ทำาให้ราคาจะต้องมีการอ่อนตัวลง นั่นเป็นการคิดในแง่ของการเก็ง

กำาไรโดยตรง เพราะการเก็งกำาไรจะมองแค่ส่วนต่างราคาเท่านั้น 

เมื่อราคาปรับขึ้นมาก็จะคิดว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะมีกำาไรมาก ทำาให้คิดว่า

จะมีการทำากำาไรออกมามาก ก็คงเป็นจริงอย่างที่กล่าวมา เพราะนัก

เก็งกำาไรจะคิดในลักษณะนั้นทั้งหมด จึงจะมีแรงขายทำากำาไรออก

มาอย่างที่กล่าวมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นธนาคารอยู่

สูงเกินจริง ตรงกันข้ามยังคงพบว่าราคาหุ้นธนาคารส่วนใหญ่ยังมี

ราคาต่ำากว่าความเป็นจริง แม้ราคาจะปรับขึ้นมาแล้วก็ตาม เพราะ

ราคาก่อนหน้าก็อยู่ต่ำาเกินจริงอยู่แล้ว มาปัจจุบันที่ธุรกิจธนาคาร

กลับมามีกำาไรสูงขึ้นมาก ก็ยิ่งทำาให้มูลค่าธุรกิจสูงขึ้น และผลกำาไร

จะสูงไปด้วย จนมองว่าราคาที่ปรับขึ้นมายังตามพื้นฐานที่ดีขึ้น

ไม่ทัน ทำาให้ราคายังคงอยู่ต่ำาเกินจริง จึงเป็นจังหวะที่ยังสามารถ

พิจารณาเลือกลงทุนได้ ดูอย่าง BBL ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีกำาไร

เพิ่มมาอยู่ระดับ 26,507.04 ล้านบาท ทำาให้มีกำาไรต่อหุ้นเพิ่มมาอยู่

ระดับ 13.89 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยค่าพีอีแค่ 12 เท่า 

ยังได้ราคาที่ 166.68 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดที่ปรับ

ขึ้นมาแล้วอยู่ระดับแค่ 148 บาท แสดงว่าราคายังต่ำากว่าราคาที่

เหมาะสมอยู่มาก เท่ากับยังมี up side ได้อีกอย่างน้อยๆ 

12.62% โดยจะได้เงินปันผลในระดับ 3.37% ด้วย ดู

แค่นี้ก็ยังน่าลงทุนแล้ว เพราะมองในด้านราคาหุ้นที่ยัง

ต่ำา ทำาให้สามารถลุ้นทำากำาไรได้มาก ขณะเดียวกันมอง

ที่เงินปันผลก็ยังได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

ของธนาคารเสียอีก ทำาให้ยังลงทุนได้ความคุ้มค่ามาก 

แต่ที่ไม่ควรมองข้ามคือ การดูที่มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ

ธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่สูงที่ 225.08 บาท สูงกว่าราคา

หุ้นในตลาดกว่า 52% เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาด

ยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก ทำาให้การลงทุนแทบไม่มีความ

เสี่ยงเลย จึงควรลงทุน

PTTGC ธุรกิจปิโตรเคมีผลประกอบการผันผวน

ไปตามราคาน้ำามันในตลาดโลกค่อนข้างมาก แต่หลาย

คนคิดว่าการที่ราคาน้ำามันปรับสูงขึ้นจะมีผลให้ธุรกิจมี

กำาไรลดลง เพราะมองในแง่ต้นทุนที่ธุรกิจนี้จะรับมาจาก

ราคาน้ำามันที่สูงขึ้นด้าน

เดียว แต่คงไม่ได้ดูเรื่อง

ราคาผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจ

ผลิตออกมา และขายได้

ในราคาที่สูงด้วย ทำาให้

ประเมินคลาดเคลื่อน

มากว่าธุรกิจจะมีกำาไรลด

ลง เพราะแท้จริงแล้ว

แม้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์

จากปิโตรเคมีจะสูงขึ้น 

แต่ก็นับว่าน้อยมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาและ

รายได้ที่ได้รับจากการ

ขายผลิตภัณฑ์ ทำาให้ผลจริงออกมาธุรกิจกลับมีกำาไรเพิ่มสูงมาก จึง

เหมาะที่จะพิจารณาลงทุน ดูอย่าง PTTGC ในปี 2563 ที่ราคา

น้ำามันตกต่ำาลงมาก แม้ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะลดลง แต่ราคาขาย

ผลิตภัณฑ์กลับลดลงมากกว่ามาก ทำาให้ธุรกิจในปีนั้นมีกำาไรตกต่ำา

มาก จนแทบไม่มีกำาไร  จากปกติที่ธุรกิจจะมีกำาไรหลายหมื่นล้าน

บาท ปี 2563 กำาไรเหลือแค่ 199.61 ล้านบาท มาปีกลาย 2564 ที่

ราคาน้ำามันปรับขึ้นมาก ธุรกิจจึงกลับมามีกำาไรสูงมาก แค่ 9 เดือน

ก็ทำากำาไรได้มากถึง 41,734.81 ล้านบาทแล้ว คาดว่าตลอดปีคงจะ

มีกำาไรกว่า 5 หมื่นล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 11.089 บาท เมื่อ

มาคำานวณราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 110.89 บาท 

แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 57.75 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 

92.02% ส่วนเงินปันผลจะได้ประมาณ 5.63% น่าลงทุนมาก 

TTA ธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2564 ที่ผ่านมา นับว่าดีมาก 

หลายๆ ธุรกิจสามารถทำากำาไรได้มากเกินคาด เพราะส่งออกดี ดู

อย่าง TTA พบว่าในปีกลาย 2564 แค่ 9 เดือนแรกก็ทำากำาไรได้ถึง 

2,333.84 ล้านบาทแล้ว จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยังขาดทุนอยู่

กว่า 2 พันล้านบาท เรียกว่าสถานะต่างกันราวฟ้ากับดิน คาดว่า

ตลอดปี 2564 คงจะทำากำาไรได้ถึง 3,300 ล้านบาทได้ เพราะผลออก        

มาไตรมาส 4 ของปี 2564 การส่งออกเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ 

เมื่อมาดูผลกำาไรต่อหุ้นจากกำาไรปี 2564 จะได้ที่ 1.811 บาท และ

เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยค่าพีอี 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 

18.11 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นซื้อขายในตลาดยังอยู่แค่ 10.20 

บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 77.55% โดยจะได้เงินปันผล

ประมาณ 4.41% ด้วย ดูแค่นี้ก็น่าลงทุนแล้ว เพราะดูแค่เงินปันผล

ก็เกินความคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว ดีกว่าดอกเบี้ยจากธนาคารมาก 

และที่ควรดูคือ มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TTA ปัจจุบันอยู่ที่ 10.98 

บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดด้วย เป็นการยืนยันว่าการลงทุนใน

หุ้น TTA ยังมีความเสี่ยงต่ำามาก จึงเหมาะที่จะเลือกลงทุน.

ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” ออกแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หวังเพิ่มความ

คล่องตัว รวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 เร่งอัดฉีด

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19

ผันผวนจากปัจจัยภายนอก

เอกชนวอนรัฐ

คลอดนโยบาย

อุ้มตลาดรถอีวี 

กุลยา ตันติเตมิท

11/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,614.26 11,156.51 -5,542.26
 8,868.69 8,852.25 16.44
 46,845.38 41,014.65 5,830.73
 34,105.41 34,410.33 -304.92

95,433.74
-3.80

 1,699.20
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.25 32.97
ยูโร 36.62 37.61
ปอนดสเตอรลิง 43.40 44.59
เยน (100 เยน) 27.59 28.40
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,679 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ลงนามร่วมมือ • นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

กลุ่มมิตรผล และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วม

ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้แห่งนวัตกรรม ด้านพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานสะอาด ประเภทชีวมวล และอื่นๆ สู่การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องสุขุมวิท วิว ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา.

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

100%.

ไทยโพสต์ • นายสุวัชร์ ศุภ

กาญจน์เดชากุล นายกสมาคม                              

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิด

เผยว่า สถานการณ์รถยนต์                                           

ระบบไฟฟ้า (อีวี) ยังคงต้อง

ติดตามอย่างต่อเนื่องถึงนโยบาย                        

การสนับสนุนของรั ฐบาลที่

เตรียมออกมาว่าจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้มากน้อยเพียงใด แต่

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันรถไฟฟ้า

ในประเทศแม้จะได้รับความ

สนใจมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถ

ทำ าตลาดขายได้อย่ าง เต็มที่  

เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็

ยังรอความชัดเจนของนโยบาย

สนับสนุนอยู่ จากการประเมิน

เบื้องต้นว่าจะมีการช่วยเหลือ

ทั้งลดภาษี หรือการอุดหนุนใน

ด้านต่างๆ 

“ต้องการให้ทางภาครัฐ

กำาหนดและออกใช้นโยบายให้

เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกอย่างเกิด

ความชัดเจนและสามารถเป็น

แรงขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโต

ของตลาดได้ ไม่ใช่แค่เรื่องการ

ซื้อขายเท่านั้น แต่รวมถึงการ

ผลิตด้วย ที่ปัจจุบันจากการ

หารือกับหลายๆ ค่ายรถยนต์ก็

มีความพร้อมที่จะเพิ่มกำาลังการ

ผลิตรถอีวีในประเทศไทยมาก

ขึ้น ขณะที่ด้านราคาของรถอีวี                                         

ผมมองว่าก็ต้องมีราคาที่ไม่แพง

เกินไปเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบ

กับรถยนต์สันดาป” นายสุวัชร์

กล่าว

นายสุวัชร์กล่าวว่า การ  

นำานโยบายเดิม อาทิ รถเก่า

แลกรถใหม่มาใช้ก็อาจจะเป็น

แนวทางที่ดีที่จะสนับสนุนให้

ความต้องการใช้งานรถอีวีมี

เพิ่มมากขึ้นในประเทศ รวมถึง

ยังเป็นแนวทางสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหามลภาวะ อย่างเช่น 

PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่ง แต่การ

กำาหนดนโยบายรถเก่าแลกรถ

ใหม่ครั้งนี้ ก็ต้องเปิดโอกาสให้

กับผู้บริโภคให้สามารถเลือกได้

ด้วยว่าจะเปลี่ยนรถใหม่ไปใช้รถ

รูปแบบไหน ไม่ใช่กำาหนดต้อง

เป็นแค่รถอีวีเท่านั้น. 

หัวลำาโพง • การรถไฟฯ เร่งงาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สาย

ใต้ ช่วง “นครปฐม-ชุมพร” ล่าช้า 

4.7% อ่วมโควิดฉุดขาดแคลนแรง                                                  

งาน จี้งานโยธาต้องเสร็จภายใน

ปี 65 ตั้งเป้าทดสอบระบบพร้อม

เปิดให้บริการปลายปี 66   

รายงานข่าวจากการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย

ถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟ

ทางคู่สายใต้ ระยะแรก ช่วง

นครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 

กิโลเมตร (กม.) วงเงินประมาณ 

34,000 ล้านบาท ว่า ภาพรวม

โครงการล่าช้ากว่าแผน 4.7% 

โดยได้เร่งรัดงานโยธาให้เสร็จ

ตามแผนในปี 2565 และติดตั้ง

ระบบอาณัติสัญญาณ ทดสอบ

การเดินรถ พร้อมเปิดให้บริการ

ปลายปี 2566 ขณะนี้ในหลาย

สัญญามีความคืบหน้าไปมาก 

ส่วนที่เหลือเป็นงานด้านอาคาร 

ในส่วนงานใหญ่ๆ ในสัญญาที่ 1 

และ 2 เดินหน้าไปมาก โดยงาน

ก่อสร้างแบ่งเป็น 5 สัญญา+1 

สัญญา 

ทั้งนี้ ได้แก่ 1.ช่วงนคร 

ปฐม-หนองปลาไหล ระยะทาง 

93 กม. ค่าก่อสร้าง 8,198 ล้าน

บาท แผนงาน 95.229% มีความ

คืบหน้า 95.955% เร็วกว่าแผน 

1.798% 2.ช่วงหนองปลาไหล-หัว                                         

หิน ระยะทาง 76 กม. ค่าก่อ 

สร้าง 7,520 ล้านบาท แผนงาน                                      

สะสม 92.683% มีความคืบหน้า                                                  

92.684% เร็วกว่าแผน 0.001%                                     

3.ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะทาง 84 กม. ค่าก่อสร้าง                                                   

5,807 ล้านบาท แผนงาน 100%                                                        

มีความคืบหน้า 99.940% เร็วกว่า                                                          

แผน 0.060% 4.ช่วงประจวบคีรี 

ขันธ์-บางสะพานน้อย ระยะทาง 

88 กม. ค่าก่อสร้าง 6,465 ล้าน

บาท แผนงาน 100% มีความ

คืบหน้า 84.476% ช้ากว่าแผน 

15.524%  

5.บางสะพานน้อย-ชุมพร                                            

ระยะทาง 79 กม. ค่าก่อสร้าง 

5,992 ล้านบาท แผนงาน 73.567%                                              

มีความคืบหน้า 56.131% ช้ากว่า                                               

แผน 12.626% และ 6.ระบบ 

อาณัติสัญญาณ สำาหรับปัญหา

และอุปสรรคของโครงการเร่ิม

ต้ังแต่สัญญาท่ี 3 ได้รับผลกระทบ

จากไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอ 

มิครอน แต่ขณะน้ีสถานการณ์เร่ิม

คล่ีคลาย แรงงานจะเริ่มกลับเข้า

มาในระบบ อย่างไรก็ตาม ขณะ

นี้ ได้เร่งทุกสัญญา โดยภายใน

ปลายปี 2565 ประมาณเดือน 

ต.ค.-ก.ย.นี้ ทุกงานโยธาต้องเสร็จ

ท้ังหมด.  
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

สืบเนื่องมาจากว่า 
พระองค์มีพระราชดำาริ

ที่จะพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแก่ปวงชน

ชาวไทย

ทรงเร่งรัดประกาศพระราช
บัญญัติประถมศึกษาให้

เกิดขึ้นในตำาบลต่างๆ เพื่อ
ให้การศึกษาเข้าถึงชุมชน

ยกเลิกการเก็บเงินการศึกษาพลี เพื่อไม่
ให้เป็นภาระแก่ราษฎร

ทรงก่อตั้งหน่วยงานสำานักงาน
ข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. 
เพื่อวางรากฐานการรับราชการ

พลเรือนเข้าสู่ระบบราชการ

จัดตั้งทุน ก.พ. เพื่อส่งนักเรียน
ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ สร้างมาตรฐานสืบมา

จนถึงปัจจุบัน

พุทธศักราช ๒๔๖๙ ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา 
มีหน้าที่จัดการและรักษาวัตถุสถานต่างๆ รวมทั้ง
ทำานุบำารุงรักษาวิชาช่าง และสอบสวนพิจารณาวิชา
อักษรศาสตร์ อันเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของ

ชาติให้คงอยู่

ทรงส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมรุ่นใหม่ด้วย
การประกวดเรียบเรียงบทประพันธ์ทั้งร้อย

แก้วและร้อยกรอง โดยพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือ
ยอดเยี่ยม และพระราชทานทุนให้นักเรียนไป

ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ

พุทธศักราช ๒๔๗๕ โปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

คุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
บัญญัติการพิมพ์ อันเป็นต้น

แบบของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ในปัจจุบัน

นอกจากนั้น โปรดให้ยุบรวมกรมธรรมการเข้า
กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยทรงพิจารณา

เห็นว่า การศึกษาไม่ควรแยกจากวัดซึ่งเป็นที่
พึ่งพาทางใจแก่ศาสนิกชน
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9กีฬา

‘เลสเตอร์ซิตี’หนุนความเท่าเทียมทางเพศ

อังกฤษ•ทัพ “จิ้งจอกสยาม” มีคิวเปิดสนาม “คิงเพาเวอร์ สเต

เดียม” ต้อนรับการมาเยือนของ “ขุนค้อน” ค่ำาคืนนี้ (วันอาทิตย์

ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) คิกออฟเวลา 23.30 น. พร้อมเตรียมจัด

กิจกรรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอีกครั้ง กิจกรรมนี้ถูกจัด

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ, เพศ

ทางเลือก และความมีอิสระที่จะรักในคนเพศเดียวกัน โดยกิจกรรม

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัสตินที่หลายสโมสรในอังกฤษร่วม

สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2008 โดยในวันแข่งขัน เลสเตอร์จะจัดเตรียม

เสื้อที่มีข้อความสนับสนุนกลุ่มความหลากหลายทางเพศให้ผู้เล่น

ทุกคนใส่ในช่วงอบอุ่นร่างกาย, โพสต์ข้อความสนับสนุนกลุ่มความ

หลากหลายทางเพศทางสื่อสังคมออนไลน์ของสโมสร และติดป้าย

และข้อความสนับสนุนกิจกรรมนี้ทั่วสนาม “คิงเพาเวอร์ สเตเดียม” 

นอกจากนี้หลังจบการแข่งขัน กลุ่มเลสเตอร์ LGBTQ+ และฟ็อกซ์ 

ไพรด์ จะร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการจัสติน

เกิดขึ้นหลังครบรอบ 10 ปีจากการเสียชีวิตของจัสติน ฟาชานู ที่

ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังถูกต่อต้านเรื่องความรักในเพศเดียวกัน 

ซึ่งหลังจากนี้วงการฟุตบอลอังกฤษก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

เรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาตลอด

‘กษิดิศ-พัชรินทร์’ซิวแชมป์อาชีพไทยแลนด์ฯ

เมืองทองฯ• เทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” 

ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2565 

เป็นรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ นัก

หวดหนุ่มกรุงเทพฯ ทีมชาติชุดเดวิสคัพ 2021 และมือวาง 1 ของ

รายการ ชนะ “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ หนุ่มประจวบคีรีขันธ์ ทีม

ชาติชุดเดวิสคัพ 2020 และมือวาง 4 ของรายการ ได้ 2-0 เซต 7-5, 

6-0 ได้ครองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 60,000 บาท ส่วนธนเพชร

ได้รับ 36,000 บาท สำาหรับกษิดิศนั้นนับเป็นการได้แชมป์ที่ 2 ใน

รายการนี้ หลังจากจับคู่กับลักษิกา คำาขำา เจ้าของเหรียญเงินคู่ผสม

กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่อินโดนีเซีย ปี 2018 คว้าแชมป์

ประเภทคู่ผสมเมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ทางด้านหญิงเดี่ยว “อีฟ” 

พัชรินทร์ ชีพชาญเดช สาวขอนแก่น มือวาง 1 ของรายการ ได้

แชมป์ไปครอง โดยชนะ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต จากนนทบุรี 

มือวาง 2 ของรายการ 2-0 เซต 7-5, 6-1 โดยพัชรินทร์ได้รับเงิน

รางวัล 36,000 บาท ส่วนชมภู่ทิพย์ รองแชมป์ได้รับ 20,000 บาท 

ขณะที่ประเภทชายคู่ ปรัชญา อิสโร จากสงขลา และฐานทัพ สุข

สำาราญ จากลพบุรี คู่มือวาง 3 ของรายการ ช่วยกันหวดชนะจิรัฏฐ์ 

นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. และศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย จากภูเก็ต คู่มือวาง 

4 ของรายการ 2-1 เซต 6-0, 3-6 และซูปอร์ไทเบรก 10-4 ปรัชญา

และฐานทัพได้ครองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน 22,000 บาท 

ส่วนจิรัฏฐ์และศุภวัฒน์ คู่รองแชมป์ ได้รับ 10,000 บาท  

‘โกเมธ-ชุติกาญจน์’แชมป์ปั่นBMX2สนาม

ชัยนาท•การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 ในรูปแบบชีวิต

วิถีใหม่ (New Normal) สนามที่ 2 ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.ชัยนาท 

(เขาขยาย) จ.ชัยนาท ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็น

รอบชิงชนะเลิศ โดยรุ่นทั่วไปชาย “เอ้” สิบตรีโกเมธ สุขประเสริฐ 

นักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 

(สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) คว้าแชมป์ไป 2 สนามติด ได้

คะแนนสะสมโลกเพิ่มอีก 100 คะแนน รวมเป็น 200 คะแนน, ที่ 

2 พลฯ สมคิด ฮาระตะวัน (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3) ได้

คะแนนสะสมโลกเพิ่มอีก 86 คะแนน รวมเป็น 172 คะแนน และ

ที่ 3 นายสารธาร เพ็ชรนุ่ม (Lake Cross) ได้คะแนนสะสมโลก 74 

คะแนน, รุ่นทั่วไปหญิง แชมป์คือ “ฟ้า” สิบตรีหญิงชุติกาญจน์ กิจ

วานิชเสถียร นักปั่นทีมชาติ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) ได้

คะแนนสะสมโลกอีก 100 คะแนน รวมเป็น 200 คะแนน, ที่ 2 

น.ส.วรัญญา แซ่แต้ นักปั่นทีมชาติ (Lake Cross) ได้คะแนนสะสม

โลกเพิ่ม 86 คะแนน รวมเป็น 172 คะแนน, ที่ 3 น.ส.ธนาภรณ์ 

โตทอง (IDEMITSU อบจ.สุพรรณบุรี อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋) ได้คะแนน

สะสมโลก 74 คะแนน รวมเป็น 148 คะแนน. 

กัมพูชา•ซัลบาดอร์บาเลโรการ์เซียหัวหน้าผู้ฝึกสอน“ช้างศึก”

U23 เปิดใจ เป้าหมายของเราคือการทำาผลงานให้ดีที่สุดในการเล่น

ฟุตบอลระดับนี้ ไม่ว่าจะในรอบแบ่งกลุ่มหรือในรอบหลังจากนั้น มั่น

ใจว่าเราจะทำาผลงานได้ดี แน่นอนว่าตอนนี้เราโฟกัสไปที่สิงคโปร์ ที่

เป็นเกมแรกของพวกเรา

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา หลังจากนักเตะทีมชาติไทยเดินทาง

มาถึงแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 น. 

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือเอเอฟเอฟ ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการ

แข่งขัน โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นแบบออนไลน์

การแถลงข่าวครั้งนี้ ทีมชาติไทย U23 ส่งซัลบาดอร์ บาเลโร 

การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยเปิดเผยว่า “เป้า

หมายของเราแน่นอนคือการทำาผลงานให้ดีที่สุดในการเล่นฟุตบอล

ระดับนี้ ไม่ว่าจะในรอบแบ่งกลุ่มหรือในรอบหลังจากนั้น เรามีการ                                                                               

เตรียมทีมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศไทย และเดินทางมาถึง

กัมพูชาเมื่อ 2 วันก่อน ผมมั่นใจว่าเราจะทำาผลงานได้ดี” เฮดโค้ชทีม

ชาติไทยกล่าว

“จริงครับ ทีมของเราส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน 19 ปี มี

นักเตะที่อายุเกินกว่านั้นเพียงสองรายคือ อายุ 20 ปี และ 22 ปี แต่

แน่นอนว่าเราเองมีความกดดัน เพราะเราเองต้องการทำาผลงานให้

ดี แต่เรามั่นใจว่าเราจะทำาได้ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำาได้ เราใช้ทัวร์

นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมทีมสำาหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในอนาคต เรา

อยากให้นักเตะในทีมได้ประสบการณ์มากที่สุด ในการเจอกับทีมที่ดี

และอายุมากกว่า ซึ่งมันเป็นเรื่องดีสำาหรับอนาคตของทีม”

“แน่นอนว่าตอนนี้เราโฟกัสไปที่สิงคโปร์ก่อน เพราะนี่คือ

เกมแรกของพวกเรา เราพยายามวิเคราะห์พวกเขา ดูระบบการ

เล่น และทำาให้ดีในการเจอกับพวกเขา หลังจบเกมกับสิงคโปร์ 

เราจะกลับมาวิเคราะห์เวียดนามอีกครั้ง เรารู้ว่าพวกเขาเล่น

อย่างไรมาบ้าง แต่ตอนนี้เป้าหมายเราคือการเล่นให้ได้ดีก่อนใน

การเจอกับสิงคโปร์”

“เมื่อวานเราได้มีการตั้งกัปตันสองคนคือ อนุศักดิ์ ใจ 

เพชร และชนภัช บัวพันธ์ อย่างแรกอนุศักดิ์ เป็นนักเตะที่มีอายุ

อาบูดาบี • โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีม

เชลซี ยอมรับว่าการพาเชลซีคว้าแชมป์

สโมสรโลก คลับ เวิลด์คัพ เป็นความรู้สึก

ที่หาอะไรเปรียบไม่ได้ นับเป็นถ้วยรางวัล

รายการใหญ่อีกใบที่เข้ามาอยู่ในตู้ของทีม

จากลอนดอน

ไค ฮาแวร์ตซ์ กลายเป็นฮีโร่ของเชล

ซีอีกครั้งหลังเคยทำามาแล้วในศึกยูฟา แชม

เปียนส์ลีก เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

คราวนี้เป็นคนยิงประตูชัยในนาทีที่ 117 

ช่วยให้ทีมเฉือนชนะพัลไมรัส 2-1 โดยไม่

ต้องไปลุ้นถึงการดวลลูกโทษที่จุดโทษ

ชัยชนะครั้งนี้ทำาให้ “สิงโตน้ำาเงิน

คราม”  เชลซี กลายเป็นทีมจากอังกฤษทีม

ที่สามในประวัติศาสตร์ต่อจากแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล ที่สามารถ

คว้าแชมป์สโมสรโลก หรือคลับ เวิลด์คัพ 

มาครองสำาเร็จ

“บางทีถ้วยรางวัลใบนี้หรือการแข่งขันรายการนี้อาจจะไม่ได้

รับการยกย่องมากเท่าใดนักในทวีปยุโรป แต่เมื่อคุณมีโอกาสเข้า

มาร่วมการแข่งขันแล้ว แน่นอนว่ามันเป็นรายการที่สำาคัญอย่างที่

คุณรู้สึกได้” ทูเคิลกล่าว

ผู้จัดการทีมเชลซียังกล่าวต่ออีกว่า “ตอนที่คุณนั่งอยู่บนรถ

บัสที่กำาลังขับมาที่สนามในยามเย็น ซึ่งคุณจะเห็นแสงไฟที่สาดส่อง 

และคุณไม่รู้จักคู่ต่อสู้ที่จะกำาลังเจอ เนื่องจากไม่ได้มาจากประเทศ

เดียวกัน ไม่ได้มาจากลีกเดียวกัน มันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมาก 

และที่สำาคัญมันเป็นความรู้สึกที่เทียบไม่ได้กับความรู้สึกอื่นใด และ

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมมันถึงได้สวยงาม”

นอกจากนั้น คลับ เวิลด์คัพ ยังเป็นถ้วยรางวัลใบใหญ่ใบ

เดียวที่นับตั้งแต่โรมัน อับราโมวิช เข้ามาเทกโอเวอร์เป็นเจ้าของ

ทีมเชลซีนั้นยังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส ซึ่งทูเคิลเข้าไปจับมือแสดง

ความยินดีกับเจ้าของทีมหลังจบเกม

“ผมบอกเขาว่าแสดงความยินดีด้วย เขาก็บอกว่าแสดง

ความยินดีด้วยเช่นกัน และผมก็บอกเขาว่ามันเป็นของคุณ นี่เป็น

สโมสรของคุณ เป็นความคลั่งไคล้และทุ่มเทที่คุณสร้างให้มันเป็น

ไปได้ และพวกเรามีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ

นี้”

ส่วนพัลไมรัสนั้นนับเป็นการปิดฉากที่น่าผิดหวังสำาหรับการ

เข้ามาเล่นในบอลสโมสรโลก คลับ เวิลด์คัพ ครั้งที่สองในรอบหลาย

ปี แต่ อาเบล เฟอร์ไรรา โค้ชของทีม บอกว่า เขาภูมิใจในความ

สำาเร็จของทีมในยุคที่เขาเข้ามาดูแล

“พวกเราได้สร้างสิ่งต่างๆ มากมายในช่วงเวลาสั้นๆ ที่นี่กับ

พัลไมรัส” เฟอร์ไรรา โค้ชชาวโปรตุเกสที่มารับงานคุมทีมพัลไมรัส

เมื่อเดือนตุลาคม 2020 กล่าว

“ผมจะบอกความลับให้ ผมอาจจะเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ 

แต่ผมจะไม่ห้ามให้ผู้เล่นของผมฉลองอันดับที่สองของการแข่งขัน 

ตอนนี้ผมต้องการให้พวกเขากลับไปที่โรงแรมและดื่มเบียร์กัน และ

เมื่อเราขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับมา ผมจะบอกให้พวกเขาฉลองกันให้

เต็มที่”.

 

มากที่สุดในทีม และมีประสบการณ์ในไทยลีกมาแล้ว หลายเกมเรา

ได้วิเคราะห์และมองนิสัยของเขา ผมคิดว่าเขาเหมาะสมกับการเป็น

กัปตันทีมในทัวร์นาเมนต์ ส่วนชนภัช เล่นในทีมของผมมากว่า 4 ปี

แล้ว ผมรู้จักเขาดี เขาคือตัวหลักของทีมผม และทีมชาติไทยในอนาคต 

เรารู้จักเขาดี เขาสามารถเล่นได้ตามที่เราต้องการ เราเชื่อมั่นในตัวเขา

อย่างมาก”

สำ าหรับทีมชาติ ไทยชุดชิ ง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23                    

ปี จะมีเวลาซ้อมอีก 2 วัน ก่อน

ที่จะประเดิมสนามเกมแรก

พบกับทีมชาติสิงคโปร์ ที่

สนามปรินซ์ สเตเดียม ใน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอด

สดทาง True4U.

‘โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022’เป็นผลดีต่อคนไทย

กรุงเทพฯ• คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า ตนสนับสนุนความคิดเห็น

ของโธมัส บาค ประธานไอโอซี อย่างเต็มที่ ที่เห็นว่าจีน เจ้าภาพกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 จัดครั้งนี้ด้วยมาตรฐานที่สูงมาก มี

ความมุ่งมั่น มีประสิทธิภาพ ส่วนตัวประทับใจกับการเตรียมการ จะ

เห็นได้ว่าทุกขั้นตอนมีการวางแผนอย่างพิถีพิถัน เตรียมทุกอย่างไว้

ล่วงหน้าอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะต้องออกมาดีที่สุด

ตัวอย่างหนึ่ งที่แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและประ 

สิทธิภาพของจีนในการเป็นเจ้า

ภาพโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ 

คือมาตรการรับมือกับโควิด-19 

ตนขอขอบคุณรัฐบาลจีนและ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ที่ ได้ ใช้มาตรการที่เหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา

และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมจาก

ทั่วโลก

การแข่ งขันครั้ งนี้ ใช้

ระบบปิดในการดูแลนักกีฬา 

เจ้าหน้าที่ทีมสื่อมวลชน อาสา

สมัคร และอื่นๆ ประมาณ 60,000 คน ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่

กระจายของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงตนเองที่มาปฏิบัติหน้าที่

ไอโอซี ก็อยู่ภายใต้ระบบป้องกันดังกล่าว ทั้งนี้การจะดำาเนินการใน

เรื่องนี้ให้ได้ผลจำาเป็นต้องมีการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ของจีน และความร่วมมือจากประชาชนชาวจีน ซึ่ง

ทุกฝ่ายประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จีนยังใช้การแข่งขันครั้งนี้ต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน

ในหลายๆ ด้านอีกด้วย ทั้งทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในท้อง

ถิ่น ระบบสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป

ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทยกล่าวต่อว่า ในส่วนของประเทศไทย

ซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว เรา

มีสมาคมกีฬาฤดูหนาว ได้แก่ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง

ประเทศไทย, ส.ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย และ 

ส.ฮอกกี้น้ำาแข็งแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเหล่านี้ ได้รับการสนับ 

สนุนอย่างเต็มที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกีฬาบางชนิดนัก 

กีฬาไทยได้ไปฝึกซ้อมในต่าง

ประเทศ ขณะเดียวกันก็มี

การส่งนักกีฬาไปแข่งขันใน

ทัวร์นาเมนต์ระดับนานา 

ชาติอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งช่วย                                 

เพ่ิมประสบการณ์และพัฒนา

เทคนิคได้ดี

ทำาให้ในโอลิมปิกฤดู                                       

หนาว ปักกิ่ง 2022 ไทย 

มีนักกีฬาสกี เข้าร่วมการ

แข่งขัน 4 คน ได้แก่ มรรค 

จันเหลือง ประเภทครอส

คันทรีชาย, คาเรน จัน

เหลือง ประเภทครอสคันทรี

หญิง, นิโคลา ซาโนน ประเภทอัลไพน์ชาย และมิดา ใจมั่น ประเภท

อัลไพน์หญิง

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 มีการถ่ายทอดสด

กีฬาหลายประเภท จะมีพิธีปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ คนไทยจึงมีโอกาส

ได้สัมผัสและค้นหากีฬาฤดูหนาวมากขึ้น การที่มีนักกีฬาสกีไทยเข้า

ร่วมในครั้งนี้ด้วยจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชน 

พวกเขาจะพบว่ากีฬาฤดูหนาวน่าดึงดูดใจและสามารถฝึกฝนได้ ดัง

นั้นตนจึงมั่นใจว่าโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนา

กีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยได้มากขึ้นอย่างแน่นอน.

หัวหมาก• การแข่งขันฟุตบอลหญิง ไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2022 จะ

แบ่งการแข่งขันออกเป็นไทยวีเมนส์ลีก 1 และไทยวีเมนส์ลีก 2 ที่จะเริ่ม

ขึ้นในนัดแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีโปรแกรมการ

แข่งขันไทยวีเมนส์ลีก 1 และไทยวีเมนส์ลีก 2 ดังนี้

ไทยวีเมนส์ลีก 1 เปิดสนามวันเสาร์ที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. มีโปรแกรมแข่งขัน

ดังนี้ สโมสรกรุงเทพมหานคร เปิดบ้านต้อนรับแชมป์

เก่าดิวิชั่น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี ณ สนาม

ฟุตบอลศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา, คู่

ที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำาปาง รับการมาเยือนของเอ็ม

เอชนครศรี เอฟซี ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตลำาปาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. 

สโมสรฟุตบอลหญิงชลบุรี เปิดบ้านต้อนรับบีอาร์ยู บุรีราษฎร์ 

อะคาเดมี่ ณ สนามชลบุรี สเตเดียม

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. สโมสร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เปิดบ้านรับการมาเยือนของ

บัณฑิตเอเชีย แชมป์เก่า ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น

ไทยวีเมนส์ลีก 2 มีโปรแกรมดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 15.30 น. สโมสรทหารอากาศ พบกับบีเอสแอล บับเบิ้ลยูเอฟซี, 

สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พบกับ อาม่าแอนด์

มาสุขเอฟซี

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

18.30 น. สโมสรลพบุรี ซิตี้ พบกับ สุรินทร์ หินโคน 

ยูไนเต็ด และสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พบ

กับ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โดยทุกแมตช์

การแข่งขันฟุตบอลหญิง ไทยวีเมนส์ลีก 2 จะทำาการ

แข่งขันที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคลับ  ไล

เซนซิง สโมสรฟุตบอลหญิงได้ประชุมร่วมกันผ่าน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อพิจารณาคลับ ไลเซน

ซิงของแต่ละสโมสร ภายใต้ โครงการ FIFA Women’s 

Development โดยมี เบนจามิน ตัน ประธานคณะ

พิจารณาการออกใบอนุญาตสโมสร, เอกพล พลนาวี 

หัวหน้าฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย

จัดการแข่งขันเข้าร่วมการประชุม

‘ซัลบาดอร์’มั่นใจช้างศึกสายเลือดใหม่ 

สำาหรับคลับ ไลเซนซิง มีทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์สำาคัญ ประกอบ

ไปด้วย

1.หลักเกณฑ์ด้านกีฬา (Sporting Criteria) ที่จะต้องมีเรื่องของ

การพัฒนาเยาวชนของสโมสร หรืออะคาเดมี รวมถึงมีบุคลากรทางการ

แพทย์, มีสัญญากับนักฟุตบอล, การอบรม กฎ กติกา การแข่งขัน หรือ 

Laws of the Game

2.หลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างสนามแข่งขัน (Infrastructure Cri-                                                                            

teria) ที่จะต้องมีสนามแข่งขัน ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่ง 

ขัน ประกอบไปด้วย ห้องอำานวยความสะดวกต่างๆ การรักษาความ

ปลอดภัย, ระบบสาธารณูปโภค, สนามซ้อมของทีมชุดใหญ่และเยาวชน 

นอกจากนี้ยังต้องมีหนังสือแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของสนาม เป็นต้น

3.หลักเกณฑ์ด้านการบริหารและทรัพยากรบุคคล (Personnel 

and Administrative Criteria) โดยแต่ละสโมสรจะต้องมีบุคลากรสำาคัญๆ 

อาทิ ผู้จัดการทั่วไป, แพทย์, นักกายภาพบำาบัด, หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหลัก, 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหลัก และผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนในแต่ละชุด เป็นต้น

4.หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย (Legal Criteria) โดยแต่ละสโมสรจะ

ต้องมีหนังสือแสดงการยอมรับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของการแข่งขัน, 

หนังสือรับรองต่างๆ ของบริษัทตามกฎหมาย และเอกสารแสดงความ

เป็นเจ้าของ และหนังสือแสดงสิทธิการบริหารจัดการ บริคณห์สนธิ

5.หลักเกณฑ์ด้านการเงิน (Financial Criteria)

สำาหรับในฤดูกาลนี้ มี  8  สโมสร จากระดับดิวิชั่น 1 ส่งหลักฐาน

ต่างๆ  มาให้พิจารณา ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคลับ ไลเซนซิง 

สโมสรฟุตบอลหญิง ได้แนะนำาแนวทางให้แต่ละสโมสรก่อนปฏิบัติและ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมาตรวจสอบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนดำาเนินการ

พิจารณาคลับ ไลเซนซิงอย่างเต็มรูปแบบ สำาหรับการแข่งขันในฤดูกาล 

2023 ที่แต่ละทีมจะได้สิทธิ์คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC 

Women’s Champions League ฤดูกาล 2023 ต่อไป.

ไทยวีเมนส์ลีก2565เปิดฉาก26ก.พ.นี้

พร้อมข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์‘คลับไลเซนซิง’

ทเูคลิรบัชยัชนะสโมสรโลกหาใดเปรยีบ

ซัลบาดอร์ บาเลโร 

การ์เซีย 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม

ชาติไทย U23 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศธ.ถกกรรมการกลางองค์การมหาชนสรรหาบอร์ดสมศ.

ศึกษาธิการ • ศธ.ถกกรรมการกลางของ

องค์การมหาชน หาแนวทางคลอดบอร์ด 

สมศ.เหตุการสรรหาเกินเวลากำาหนดไว้ ไม่

เกิน 3 ปี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (อ.กพร.) ให้ดำาเนินการ

จัดทำาการสรรหาประธานและคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (สมศ.) หลังจากคณะกรรมการชุดดัง

กล่าวว่างมากว่า 3 ปีแล้ว โดยรับทราบว่าการ

ทำางานด้านประเมินคุณภาพสถานศึกษาจะ

เป็นคณะกรรมการ สมศ.ชุดรักษาการ ซึ่ง

เข้าใจว่าอาจทำางานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ดังนั้น 

ตนได้มอบหมายนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ไปดำาเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการสรรหา

คณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่แล้ว ทั้งนี้ยืนยัน

ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยยก

ระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านนายสุภัทรกล่าวว่า  ขณะนี้ตนได้

เอกสารที่มีรายชื่อประธานและคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ 

และต้องขอความเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ ไป

ยังกรรมการกลางขององค์การมหาชนด้วย 

เนื่องจากกระบวนการสรรหาเกินระยะเวลา

ที่กำาหนด และว่างมากว่า 3 ปี จึงต้องให้

กรรมการกลางขององค์การมหาชนพิจารณา

อีกครั้งว่าจะดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง ก่อน

ที่จะเสนอให้ รมว.ศธ. นำาเข้าที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบคณะกรรมการ สมศ.

อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งตนคาดว่าในเร็วๆ 

นี้ จะดำาเนินการด้านกระบวนการเสร็จสิ้น.

าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลาก

หลายแล้ว เรื่องอาหารก็ไม่เป็นที่สองรองใคร ทำาให้หลายคน

ติดใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ก๋วยเตี๋ยวน้ำา

แดงเมืองเพชร รวมไปถึงขนมหวานสไตล์เพชรบุรี ด้วยความโดดเด่น 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยู

เนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 

ประจำาปี 2564 (City of Gastronomy) ทำาให้อาหารเมืองเพชรบุรีเป็น

ที่รู้จักไปทั่วโลก สำาหรับเพชรบุรีเป็นเมืองที่ 5 ของไทยที่ขึ้นแท่นเมือง

สร้างสรรค์ ก่อนหน้านี้มีภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย และกรุงเทพฯ 

โอกาสนี้พามารู้จักตำานานอาหารเมืองเพชรบุรีที่ MARIE 

GUIMAR (มารี กีมาร์) ร้านอาหารไทยสูตรดั้งเดิม นำาโดย เชฟโจ้-ธนา 

ทวีถาวรสวัสดิ์ ตั้งใจนำาเสนออาหารไทยเมืองเพชรบุรีที่หารับประทาน

ได้ยาก เพื่อสืบสานและต่อยอดจากอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี ที่ได้ชื่อว่า 

“เมือง 3 รส” ด้วยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบใหญ่ที่สุดของประเทศ 3 อย่าง 

คือ เกลือสมุทรจากนาเกลือติดทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี น้ำาตาล

โตนดจากแหล่งปลูกตาลชั้นดี และมะนาวท่ายาง แหล่งปลูกมะนาว

รสชาติดี ให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเอาไปทำาของคาวของหวานผสม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มรดกภูมิปัญญาอาหารเพชรบุรีที่มารี กีมาร์ แนะนำา ได้แก่ แกง

คั่วหัวตาลกุ้งสด แกงสีนวล ปลาหมึกต้มหวาน ขนมจีนทอดมันปลา ขนม

หม้อแกง วุ้นตาลโตนด น้ำาตาลสดเมืองเพชร และข้าวแช่มารี กีมาร์ 

สำารับอาหารไทยที่ได้เคล็บลับความอร่อยจากข้าวแช่เมืองเพชร

เชฟโจ้-ธนา กล่าวว่า เมืองเพชรบุรีได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน

อาหาร ซึ่งเพชรบุรีเป็นเมือง 3 รส คือ เปรี้ยว หวาน และเค็ม จาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่ครบครัน อีกทั้งอาหารมีกลิ่นอายวัฒนธรรมพื้น

บ้านผสานวัฒนธรรมชาววังอย่าง

ลงตัว  เพราะเป็นเมืองที่พระ

มหากษัตริย์ เจ้านายเสด็จ 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เสด็จ

ประพาส เป็นครั้งแรกที่ร้าน

เสิร์ฟอาหารขึ้นชื่อเมืองเพชร 

เช่น แกงคั่วหัวตาลกุ้งสด เป็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิม นำาส่วนหัว

ของลูกตาลอ่อนมา                   

ฝานบางๆ ขยำากับ

น้ำาเกลือแล้วไป

แกงกับเครื่องแกง 

เอกลักษณ์คือมี

รสขมจางๆ ของ

หัวตาลอ่อน และ

หวานกลมกล่อม

ของน้ำาตาล

โตนด ต่างจาก

รสแกงคั่วหน่อ

ไม้หรือยอดมะพร้าว 

ส่วนแกงสีนวลเป็น

แกงพื้นถิ่นของเพชรบุรี 

เครื่องเคราเหมือนต้มข่า

ไก่ที่รู้จักกัน แตกต่างที่ใส่

หัวปลี ให้รสเปรี้ยวด้วย

มะนาวท่ายาง    

ส่วนปลาหมึกต้ม

หวาน เชฟโจ้บอกเป็น

เมนูท้องถิ่นที่พบได้ตั้งแต่

แม่กลอง เพชรบุรี จนถึง

จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้  

แต่ความโดดเด่นเมนูนี้ เพชรบุรีต้มน้ำาตาลโตนดเอง จะได้กลิ่นและรสที่

เป็นเอกลักษณ์  

จานถัดไปบอกเลยว่าแปลกสำาหรับคนต่างถิ่น ขนมจีนทอดมันปลา 

แต่ที่เมืองเพชรกินทอดมันกับขนมจีนเป็นปกติ ทอดมันปลาร้อนๆ เชฟโจ้

ใช้ปลาอินทรีย์ที่มีรสอร่อย เนื้อแน่น เวลากินจะวางเส้นขนมจีนไว้ด้าน

ล่าง วางทอดมันกับใบกะเพรากรอบไว้ด้านบน ราดด้วยน้ำาจิ้มอาจาด

เปรี้ยวหวานเข้ากัน ลองมาชิมดู

นอกจากนี้ เชฟยังแนะนำาข้าวแช่มารี กีมาร์ พร้อมเล่าว่า ข้าวแช่

เป็นอาหารที่มีต้นกำาเนิดจากชาวมอญ สมัยก่อนทำาไว้สักการบูชาเทพเจ้า

ก่อนที่คนไทยจะรับวัฒนธรรมเข้ามาเป็นอาหารในรั้วในวัง มีบันทึกเจ้า

จอมมารดาซ่อนกลิ่นเป็นเจ้านายที่นำาข้าวแช่ขึ้นโต๊ะเสวย ร.4 เมื่อเสด็จ

ประพาสเพชรบุรี ซึ่งชาวบ้านที่เป็นลูกมือ สืบทอดวัฒนธรรมการกินข้าว

แช่ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องเคราที่เก็บได้นาน เช่น ปลายี่สนผัดหวาน 

ลูกกะปิทอด และหัวไชโป๊วผัดหวาน ต่างจากสำารับชาววังที่ทานคู่กับพริก

หยวกหรือหอมแดงสอดไส้หมูกุ้งห่อด้วยโสร่งไข่สวยงาม

ท่ีร้านน้ำาลอยข้าวแช่มาจากดอกไม้หลายชนิด มะลิ กระดังงา 

ชมนาด ทำาให้น้ำาข้าวแช่หอมละมุน ทานคู่กับเครื่องเคียงและผักแนมมะม่วง

เขียวเสวยท่ีออกในหน้าร้อน รวมท้ังกระชายอ่อน แตงกวา และต้นหอม 

ขนมหวานถือเป็นของดีเมืองเพชร ที่นี่เสิร์ฟทั้งขนมหม้อแกงเมือง

เพชรแท้ๆ หรือขนมกุมภมาศ ที่ได้รับการบันทึกว่า มารี กีมาร์ หรือท้าว

ทองกีบม้า เป็นต้นตำารับนำาส่วนผสมฝรั่งเข้ามาในขนมไทย ใช้ไข่ แป้ง 

สืบสานวัฒนธรรมอาหาร‘เมือง3รส’ที่มารี กีมาร์

‘ตรีนุช’สั่งก.ค.ศ.ทำ�เกณฑ์คัดผอ.รร.คุณภ�พชุมชน

มอบสพท.ทำาความเข้าใจท้องถิ่นเห็นความสำาคัญการมีสถานศึกษาเกรดเอในพื้นที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหารระดับ

สูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนได้

ติดตามการดำาเนินงานนโยบายเรื่องโรงเรียน

คุณภาพระดับชุมชน ว่ามีการขับเคลื่อน

ไปแล้วมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากจะต้อง

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565 

ลงไปดำาเนินงานให้เห็นผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม

แล้ว โดยที่ประชุมได้รายงานข้อมูลภาพรวม

ต่างๆ ของการทำาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ว่า

มีอุปสรรคหรือปัญหาอย่างไรบ้าง เพราะงบ

ประมาณที่จัดสรรลงไปจะขับเคลื่อนให้เกิด

โรงเรียนคุณภาพระดับชุมชนละ 1 เขตพื้นที่

การศึกษา 1 โรงเรียนในสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกแห่ง ซึ่ง

หากการจัดทำาโรงเรียนคุณภาพชุมชนสำาเร็จ

ได้ดี ในปีนี้ เราจะขยายต่อในปีการศึกษา 

2566 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ตนจึงต้องการมา

สรุปข้อมูลดูว่า โครงสร้างเดิมก่อนการเป็น

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มอบ ก.ค.ศ. จัดทำาหลักเกณฑ์ในการคัดผู้อำานวยการโรงเรียน

คุณภาพชุมชนเป็นการเฉพาะ เน้นมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนให้เข้มแข็ง พร้อมกับให้ สพท.ทำาความเข้าใจผู้ปกครอง-ชุมชน เห็นความสำาคัญ 

รร.คุณภาพในชุมชน

โรงเรียนคุณภาพชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น 

การสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

เป็นต้น  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ตนยังได้คิดต่อยอดนอกเหนือจากการเป็น

โรงเรียนคุณภาพระดับชุมชนที่เด็กจะได้รับ

ประโยชน์แล้ว จะสร้างขวัญและกำาลังใจให้

แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนด้วย ซึ่งได้มอบ

ให้สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำา

หลักเกณฑ์ ในการคัดผู้อำานวยการโรงเรียน

คุณภาพชุมชนด้วย ซึ่งจะต้องมีความรู้ความ

สามารถและมีประสบการณ์ ในการพัฒนา

โรงเรียนให้เข้มแข็ง

“จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบว่าโรง 

เรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้มีการ

ทำาความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายได้ดี ไม่

และกะทิ ผสมกันในถาด แล้วนำามาอบจนหน้าขนมหม้อแกงมีสีน้ำาตาล

ทองน่าทาน จากชนชั้นสูงในวัง ถ่ายทอดสู่คนธรรมดาจากรุ่นสู่รุ่น กลาย

เป็นขนมขึ้นชื่อเพชรบุรี 

ตามด้วยวุ้นตาลโตนด หาทานได้ยาก เชฟบอกว่า วุ้นลูกตาลน้ำา

กะทิสด เป็นของหวานโบราณ นำาลูกตาลแก่มาปอกเปลือกแล้วนำามายี

กับน้ำาให้เนื้อตาลละลายออกมา แล้วนำาปูนกินกับหมากลงผสม สัดส่วน

ลูกตาล 1 ลูก กับปูน 1 ช้อนชา กรองด้วยผ้าขาวบา ใส่ชามอ่างทิ้งไว้จน

จับตัวเป็นก้อนวุ้น เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ตนประยุกต์ใช้ผงวุ้นให้จับ

ตัว วุ้นจะมีรสขมเฉพาะตัว หอมตาล ออกเปรี้ยวตอนปลาย ทานกับกะทิ

สดเจือน้ำาตาลโตนดชื่นใจ

มาร่วมสืบสานและสัมผัสคุณค่าตำานานอาหารเมือง 3 รส ที่

ร้านมารี กีมาร์ ตั้งอยู่บนชั้น 28 อาคาร Wyndham Bangkok Queen 

Convention Centreกรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 

11.00–21.00 น. อาหารไทยเมืองเพชรบุรี เริ่มวันที่ 15 ก.พ.–31 มี.ค. 

และข้าวแช่มารี กีมาร์ เริ่มวันที่ 1 มี.ค.–31 พ.ค.นี้.

เที่ยวพระตำาหนักแดง ฟังเรื่องเล่าของเล่นในวัง

กรมศิลปากรจัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เล่าเรื่องของ

เล่น ของสะสม (ของจิ๋ว) เจ้านายในราชสำานัก” วันที่ 18 ก.พ. 

เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

ประชุมอาคารดำารงราชา

นุภาพ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ส่วนจัด

แสดงชุดเครื่องเล่น เครื่อง

เรือน และของใช้จำาลองของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านาย

ในราชสำานักที่จัดแสดงในพระตำาหนักแดง จัดบรรยายเรื่อง 

ขนบธรรมเนียมการสะสมของเล่น (ของจิ๋ว) เจ้านายในราช

สำานัก วิทยากรโดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ การบรรยาย

เรื่อง เล่าเรื่องของสะสม ของเล่น (ของจิ๋ว) ของคุณยายในวัง 

(เจ้าจอมเลียม ใน ร.5) วิทยากรโดย ทันตแพทย์หญิง พิมสวาท 

วัฒนศิริโรจน์ ผู้สนใจลงทะเบียนสำารองที่นั่ง (จำากัด 40 คน) 

โทร. 0-2224-1333 หรือชมผ่านเพจกรมศิลปากร  

ปาฐกถาพิเศษ ‘ความสำาคัญพันธมิตรหลาก

อารยธรรม’

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จะจัดแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The 

Importance of Alliance of Civilizations” (ความสำาคัญของ

พันธมิตรหลากอารยธรรม) โดย ดร.มูฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม 

อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก สำานักงานใหญ่

แห่งซาอุดีอาระเบีย วันที่ 17 ก.พ. เวลา 09.30-11.30 น. ณ 

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์

เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้คนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่าง

กัน ถ่ายทอดสดทางเพจของศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ตามซีรีส์เกาหลีผ่านนิทรรศการชุดฮันบก

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำาประเทศไทย จัดงาน

แสดงแฟชั่นโชว์ที่โคเรียนทาวน์ ซอยสุขุมวิท 12 วันที่ 14 

ก.พ. เวลา 14.00-15.00 น. โชว์

ฮันบกหลายรูปแบบ เช่น เสื้อ

คลุมของราชวงศ์ (กอรยองโพ) 

เครื่องแบบข้าราชการ (ควานบก) 

และชุดขุนนาง (โดโพ) พร้อม

เปิดนิทรรศการ “ย้อนเวลาหา

ราชัน ตามซีรีส์เกาหลี (Hanbok 

inSeries)” จัดแสดงถึงวันที่ 

29 เม.ย. เพลิดเพลินกับวิดีโอ 

รูปภาพ และฉากจากซีรีส์เกาหลี

ยอดนิยม “ราชันผู้งดงาม” และ 

“นางในหัวใจแกร่ง” ซึ่งทั้ง 2 ซีรีส์ได้รับความนิยมรับชมสูง

ในไทย นอกจากนี้บริเวณชั้น 2 ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

ยังจัดแสดงนิทรรศการฮันบก  “ชีวิตของเรา (URILife)” จัด

แสดงถึง 31 มี.ค.นี้. 

ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือการ

รวมนักเรียนมาเรียนที่เดียวกัน หรือเมื่อมี

การรวมโรงเรียนไปแล้วเด็กมีภาระค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ได้ฟัง

เสียงสะท้อนก็มีจำานวนหนึ่งที่อาจมีภาระค่า

ใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม แต่เขตพื้นที่ได้

บริหารจัดการจัดรถรับส่งให้ระหว่างบ้านไป

โรงเรียน ทั้งนี้ เราเข้าใจดีว่าชาวบ้านอาจ

ยังไม่เห็นภาพของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ

ระดับชุมชนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่ง

เป็นหน้าที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) ที่จะลงพื้นที่ไปทำาความเข้าใจให้แก่

ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบมากที่สุด 

เพราะเราต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น

โดยเร็ว เพราะจะทำาโรงเรียนให้เป็นบ้านสวย

อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีความปลอดภัย 

กระบวนการเรียนการสอนต้องดี” รมว.ศธ. 

กล่าว.

ถ้

มอบแว่นตาผู้สูงอายุ • แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงกลาโหม และ

สำานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และ

ประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ภายใต้ โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ 

มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย” โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 เขต

กรุงเทพมหานคร จำานวนกว่า 200 ราย ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัดและขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ให้ได้รับบริการตรวจวัดสายตาอย่างเข้าถึง และได้ใช้แว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพ

ตรงตามค่าสายตา เพื่อการมองเห็นชัดเจน นำาไปสู่การดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ณ วัด

วิมุตยาราม กทม. เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา.

สาธารณสุข • สบส.เผยผลสำารวจวัยรุ่นช่วง

วันวาเลนไทน์ คาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะ

นำามาสู่การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนมากที่สุด 

แนะงดฉลองเหล้า อาจเสี่ยงไม่สวมถุงยาง

อนามัย และการรวมกลุ่มแพร่กระจายเชื้อ 

โควิด-19

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า 

เทศกาลวาเลนไทน์เป็นช่วงเวลาที่หลายคน

ให้ความสำาคัญในการพบปะ พูดคุยพบเจอกับ

ครอบครัว คนรัก เพื่อน ในการแสดงความ

รักในรูปแบบต่างๆ ที่อาจมีการรวมกลุ่ม โดย

เฉพาะวัยรุ่นที่มีการแสดงความรัก มีโอกาส

พบเจอหรือการแสดงออกที่อาจนำามาสู่การมี

เพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ กรมสนับ                                                                  

สนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้ทำา 

การสำารวจการเฝ้าระวังความคิดเห็นของวัย

รุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง

วันวาเลนไทน์ โดยดำาเนินการระหว่างวันที่ 

31 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ

ออนไลน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลจากสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียน 

เซนต์ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียน

เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และศูนย์การ

เรียนเซ็นต์ เทเรซ่า จำานวน 1,000 คน อายุ

ระหว่าง 12-18 ปี ผลสำารวจพบว่า วัยรุ่นมี

ความคิดเห็นว่าการฉลองวันวาเลนไทน์กับ

แฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำามาสู่

การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 88.9 รองลง

มามีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์

ในวันวาเลนไทน์จะไม่สวมถุงยางอนามัย

หรือกินยาคุมกำาเนิด ร้อยละ 68.2 อันดับ 

3 มีความคิดเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัน

วาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 40 และ

อันดับ 4 มีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นจะใช้

โอกาสวันวาเลนไทน์ ในการมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกร้อยละ 39.1 จากผลสำารวจดังกล่าว 

สะท้อนความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีความ

คิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำาไปสู่

พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ ได้จริง 

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสมอง 

ทำาให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงและขาดสติได้ 

ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ที่

อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ตามมา นอกจากนี้การรวมกลุ่ม

ฉลองในเทศกาลวาเลนไทน์ ครอบครัว และ

เพื่อนมี โอกาสในการแพร่กระจายการติด

เชื้อโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ 

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว

ว่า การดื่มแอลกอฮอล์อาจนำาไปสู่การมีเพศ                                                         

สัมพันธ์ ได้ตามที่วัยรุ่นคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ 

ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญ

ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัม 

พันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น 

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (safe sex) 

การใช้ถุงยางอนามัยกับการกินยาคุมกำาเนิด

ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองควรมีเวลา

ที่จะสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความรักความ

ห่วงใยให้กับวัยรุ่นได้รับรู้ว่าคนในครอบครัว

สำาคัญกว่าคนภายนอก เพื่อย้ำาเตือนให้วัยรุ่น 

รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต้องรักตนเองและ

ครอบครัวก่อน หากมีคู่รัก ควรมีความพร้อม 

มีความรับผิดชอบ มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย.

โพลระบุวัยรุ่นเชื่อ

ดื่มเหล้าวาเลนไทน์

เหตุเสียตัวกับแฟน

แกงคั่วหัวตาลกุ้งสด แกงพื้นถิ่นของเพชรบุรี

ขนมจีนทอดมันปลา ที่ชาวเพชรบุรีนิยม

วุ้นตาลโตนด ของหวานโบราณ กับขนมหม้อแกงขึ้นชื่อ

ลิ้มลองข้าวแช่มารี กีมาร์ ครบรส ครบกลิ่น 

เชฟโจ้-ธนา ทวีถาวรสวัสดิ์  



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

4 กุมภา. วันวาเลนไทน์

ถึงวันนี้ทีไร ผมให้นึกถึงใบหน้าเพื่อนรัก คุณปิยะ ตระกูลราษฎร์ 

อดีตพระเอกครูบ้านนอกสุดหล่อลอยขึ้นมาเสียทุกปี พร้อมกับ

เนื้อเพลงท่อน..

“14 กุมภา. วันวาเลนไทน์ ของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอ ลืมมัน

แล้วหรือ คนซื่อหน้าเซ่อ คนที่ตัวเธอบอกแสนเมตตา”

เพลงชื่อ “หนึ่งปีที่ทรมาน” ซึ่งคุณปิยะเคยเล่าให้ผมฟัง ว่าหลัง

จากที่อกหักจากอดีตนางเอกคนดังก็มักแวะเวียนไปได้นั่งเหงาๆ เศร้าๆ 

อยู่มุมหนึ่งที่โรงแรมนิว อัมรินทร์ เป็นประจำา

ซึ่งก็มีบรรดาดารา-คนบันเทิง-นักข่าวขาใหญ่ไปนั่งพบปะสรวญ

เสเฮฮากันทั้งกลางวัน-กลางคืน!

และจะด้วยบังเอิญ หรือพระพรหมแกล้งขยี้หัวใจให้ยิ่งเจ็บ สาย 

ตาของเพื่อนรักผมดันมองทะลุกระจกเข้าไปเห็นอดีตคนที่เพิ่งบอกเลิกรัก

เขา นั่งกะหนุงกะหนิงกะนัวกะเนี้ยะอยู่กับแฟนใหม่

มันเหมือนโดนเข็มทิ่มที่ใจ คุณปิยะวางแก้วเบียร์ลงบนโต๊ะ คว้า

กระดาษมือจับปากกา สมองกลั่นกลอง.. “หนึ่งปีให้หลัง ฉันยังจำาได้..รับ

ความปราชัย พ่ายแพ้แก่เธอ...”

ใช้เวลาไปเท่าไหร่ คุณปิยะบอกจำาไม่ได้ รู้แต่ว่าหมดเบียร์ไป 2 

ขวด เพลงจบบริบูรณ์ และก็ไม่คิดฝันว่าเมื่อนำาไปให้ “พี่เป้า-ส.ย.ส.ญ.” 

บันทึกเสียงแล้ว..

เพลงนี้จะดังระเบิดเถิดเทิง เป็นอมตะมาจวบจนทุกวันนี้!

นี่..ทำาให้เห็นเป็นจริงเป็นจังไปกับเพลงของ (ว่าที่ศิลปินแห่งชาติ) 

คุณธานินทร์ อินทรเทพ ที่ร้องว่า.. 

“หมดเพลงปวดใจ ร้องไปใครใครก็ชอบฟัง นิยายเรื่องเด่น จะ

เป็นเรื่องดัง ต้องมีผิดหวัง ทั้งเรื่องต้องโศกศัลย์”

คือ..เพลงอกหัก เพลงเศร้าบีบความรู้สึก ดูเหมือนคนฟังจะนิยม 

ชื่นชอบ-ชื่นชมกันว่าดี ซาบซึ้ง ประทับใจไปนู่น!

เอ้า..แต่นั่นไม่รู้ว่าคนดู-คนอ่านจะรู้สึกอย่างไร กับข่าวพาดหัว

ของผู้จัดการออนไลน์.. นักข่าวร่ำาไห้สุดช็อก! ถูก “พระเอกฮอต” ด่าเหี้x 

กลางลานจอดรถ!

เนื้อข่าวที่รายงาน.. “เป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “บ๊ะจ่าง” 

นักข่าวทีวีพูลได้ไลฟ์สดเผยถึงกรณีที่นักข่าวสาวทีวีพูลโดน “พระเอกดัง

เบอร์หนึ่ง” ตะโกนด่ากลางลานจอดรถว่าเหี้x

โดยระหว่างไลฟ์นักข่าวสาวก็ได้หลุดร่ำาไห้ออกมา โดยเผยว่าตน

เป็นแฟนคลับพระเอกคนนี้มานานแล้ว 

ซึ่งตอนที่มีการสัมภาษณ์พระเอกดัง นักข่าวทุกสำานักได้สอบถาม

เรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีข่าวด้วยกัน แต่

พระเอกดังไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่”

ครับ..นานปีจะมีให้ได้อ่านได้ดูข่าวที่นักข่าว (บันเทิง) ร่ำาไห้

ฟูมฟายเพราะโดนดาราพูดจาหยาบคายใส่ และไม่บ่อยครั้งที่ดาราจะ

อารมณ์เสีย-ใจร้อนถึงกับพูดคำาว่า “เหี้..” ใส่หน้านักข่าวสาว

ก็..ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเคยเกิดกรณีนักข่าวกับดาราในลักษณะเช่นนี้ 

แต่ก่อนมีและรุนแรงกว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็เคยเกิด-เคยเห็น แต่เมื่อ

ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็จบ..

มิตรภาพ ความเป็นสื่อเป็นดาราก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไปบน

ฐานของคำาว่า “หน้าที่”!

แต่กับน้องนักข่าวคนนี้ ผมไม่แน่ใจว่า ที่เธอร้องไห้นั้น เป็นน้ำาตา

ความเสียใจของ “คนข่าว” หรือเป็นน้ำาตาของ “แฟนคลับ” กันแน่?

ผมถึงได้ถาม “รู้สึกอย่างไร” กับข่าวนี้ เพราะถ้าเป็นน้ำาตาที่มา

จากความรู้สึกของคนรักคนปลื้มหลงใหลในตัวพระเอก นั่นก็ไม่อาจมีใคร

ไปรับรู้-ร่วมความรู้สึกด้วยได้

แต่หากในฐานะนักข่าว-ในหน้าที่ น้ำาตาของน้องก็ควรที่จะได้ถูก

ซับด้วยคำา “ขอโทษ” จากพระเอกผู้นั้น ซึ่งผมเชื่อว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขา

ต้องโผล่หน้ามาแสดงความเสียใจ

นักข่าว (จริง) กับดาราก็อย่างนี้แหละ เหมือนลิ้นกับฟัน กระทบ

กระทั่งหนัก-เบากันบ้างในบางเวลา และถ้าไม่หลงรักหลงปลื้มเป็นการ

ส่วนตัว..

เหี้..มา ก็เหี้..ไป สนุกสนานครื้นเครงดีออก!.

ลิ้นกับฟัน..ครื้นเครงดี

1

ลังจากที่ นิวนิว เอวเด้ง แจ้งความว่าถูกแฟนหนุ่ม 

เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข พระเอกชื่อดังทำาร้ายร่างกาย 

เตะหน้าจนปากฉีก ขณะที่เติ้ลได้ออกมายอมรับว่า

ภาพตัดทำาให้จำาเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ โดยสาเหตุเกิดจากอาการ

ป่วยซึมเศร้าและไม่ได้กินยาต่อเนื่อง พร้อมขอโทษนิวนิว แฟนสาว 

สัญญาจะไม่ทำาอีก ล่าสุดนิวนิวได้เปิดใจหลังยอมให้ โอกาสฝ่ายชาย

อีกครั้ง โดยไม่สนใจคำาคน ในรายการเคลียร์ให้จบ ทางช่อง ททบ.5

“บาดแผลต่างๆ ในร่างกายตอนนี้เหลือแค่รอยเขียวช้ำา นอก

นั้นก็โอเคหมดแล้วค่ะ จิตใจก็โอเคแล้ว เพราะเราต้องเข้มแข็ง อีก

คนหนึ่งเขาก็ป่วยเราก็ต้องดูแลเขาด้วย เรื่องคดีเราแจ้งความไป

แล้ว พี่เขาก็ต้องไปเสียค่าปรับค่ะ

ถ้าถามว่าตกลงนิวนิวเฟรนด์ลี่หรือเจ้าชู้ ไม่เจ้าชู้ค่ะ ถ้ารู้จัก

จริงๆ หนูเฟรนด์ลี่เฉพาะเจอคน เจอพี่ ถ้าคนสนิทจริงๆ คนที่เรียก

พ่อมีไม่กี่คนค่ะ ถ้าห่วงพี่เติ้ลห่วงเรื่องการแต่งตัวและไปทำางาน

มากกว่าค่ะ เพราะว่างานของหนูคือแต่งตัวเซ็กซี่ ไปเดินแบบ ใส่

ชุดว่ายน้ำา ถ่ายแบบ เขาจะห่วงตรงนั้น แต่ถ้าไปเที่ยวคือไม่มีค่ะ ถ้า

หนูไปเที่ยวพี่เติ้ลต้องไปด้วย แต่โดยส่วนตัวหนูไม่เที่ยวกลางคืน ถ้า

เป็นปาร์ตี้ก็เป็นไพรเวตสำาหรับคนสนิทจริงๆ เป็นงานวันเกิดหรือ

พิเศษๆ ถ้ามีแฟนหนูจะไม่เที่ยว ถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากัน แต่ถ้ามีแฟน

เราไม่ทำาให้เขาไม่สบายใจเด็ดขาด อะไรก็ตามทำาให้เขาสบายใจได้

หนูก็จะทำา

กลัวกระแสดรามาไหมที่กลับมาดีกัน หนูน่าจะสนใจความ

รู้สึกพี่เติ้ลมากกว่าค่ะ ตอนนี้ ไม่ได้ โฟกัสที่สิ่งอื่นเลย ใครจะพูดอะไร 

จะว่าอะไร หนูไม่โฟกัสตรงนั้น โฟกัสความรู้สึกพี่เติ้ลที่สุด และให้

กำาลังใจเขาค่ะ

กับคำาสัญญาของเขาว่าจะไม่ทำาร้ายเราอีก ถามว่ามั่นใจแค่

ไหน  จริงๆ หนูให้ใจเต็มร้อยทุกครั้ง เวลาเขาพูดหรือสัญญาอะไรก็

แล้วแต่ หนูเป็นคนคลั่งรักคนหนึ่ง ให้ โอกาสคน ให้ โอกาสเขา คน

เราทุกคนต้องการโอกาสทุกคน ไม่มีใครดี 100 เปอร์เซ็นต์ และ

ไม่มีใครที่เลว 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวหนูก็มีทั้งดีและไม่ดี ถ้าหนูทำาผิด

ก็อยากขอโอกาส ถ้าพี่ทำาผิดพี่ก็อยากขอโอกาส ซึ่งหนูคิดว่าฉันยัง

อยากได้แบบนั้นเลย เขาก็คงอยากได้เหมือนกัน แต่ถ้าสมมติหนูให้

โอกาสไปแล้ว แล้วเขาทำามันพัง สุดท้ายเราโทษใครไม่ได้ ทุกคน

มีส่วนผิดในเรื่องนี้หมด วันนี้ต้องมั่นใจเขา 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ 

เพราะเราเลือกแล้ว

วันนี้ครอบครัวนิวนิวเขาโอเคค่ะ พ่อกับแม่หนูที่ชัยภูมิ

เขาเป็นคนที่ให้หนูเป็นคนตัดสินใจ ถ้าหนูจะรักใครเขาก็จะรัก

ด้วย ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ไม่เคยที่จะออกมา

พูดเลย ไม่เคยเอาเรื่องเก่าพี่เติ้ลมาพูดหรือถาม อย่างเจอหน้า 

หรือวิดีโอคอลไปทั้งที่เกิดเรื่องแล้ว เขาก็ขอโทษพ่อกับแม่ พ่อ

กับแม่ก็หัวเราะธรรมดา ไม่มีอะไร ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้น 

ไม่คิดที่จะกดดันลูก หรือกดดันคนอื่น เพราะรู้ว่าเราเป็น

หัวหน้าครอบครัว และโตแล้ว ตัดสินใจ

เองได้แล้ว

ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันทุก

วัน เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุก

วัน แต่ตอนนี้เราต้อง

แยกกันนอน แต่เรา

ยังติดต่อกัน เหมือน

แยกกันนอนให้ได้มี

พื้นที่ส่วนตัว ให้เขา

มีสเปซของเขา แต่

ถ้าไปงาน กินข้าว 

เราก็จะยังเหมือน

เดิมนะ ถ้าเราหาย

ไป เขาจะเป็นคนที่

แย่ ไม่ได้มีข้อตกลง

อะไรเป็นพิเศษว่า

อย่าทำาแบบนี้ๆ แค่

ตอนนี้คืออยากให้แยกกันนอน แยกกันอยู่ก่อน 

ให้เขาได้รักษาตัว บวช การรักษาตอนนี้ ได้คุย

กับคุณหมอแล้ว คุณหมอก็มียามาให้ค่ะ ตอนนี้

อยู่ในระหว่างต้องกินยาก่อนไหม รักษาตัวก่อน

ไหมถึงไปบวชก่อนได้ เพราะถ้าบวชต้องไปอยู่

วัดป่า ฉันข้าวแค่มื้อเดียว เขาต้องทานยาทั้งเช้า

ทั้งเย็น จะได้ไหม แล้วเขามีอารมณ์แบบนี้จะอยู่

คนเดียวได้ไหม หมอบอกว่าอาการเขาก็หนักพอ

สมควรค่ะ

อยากพูดอะไรกับพี่เติ้ลเหรอ ก็อยากบอก

ว่าจริงๆ หนูจะอยู่ข้างๆ พี่เสมอแหละ หนูบอก

เขาทุกวันว่าจะอยู่ข้างๆ เขา เป็นเซฟโซนให้เขา 

อาจมีบางทีที่หนูอาจมีการโมโห หรือทำาอะไรไม่

ดีไป เราก็มีความรู้สึกเหมือนกัน อันนั้นหนูก็ต้อง

ขอโทษด้วย และอยากให้ทุกคนให้กำาลังใจพี่เติ้ล 

เพราะกลัวเขาไปอ่านคอมเมนต์ แล้วมันแย่”.

ห

เวย์น “เดอะร็อก” จอห์นสัน ยอมรับ

ว่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เข้ามายืนบนสนาม

หญ้าของโซฟี สเตเดียม เพื่อเตรียม

ทำาการซักซ้อมก่อนหน้าศึกซูเปอร์ โบว์ล เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ผ่านมา หรือช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาไทย

นักแสดงดังวัย 49 ได้รับเลือกให้เป็นพิธีกร

ดำาเนินรายการ Super Gold Sunday ของ NBC 

Sports ฉลองศึก Super Bowl LVI และ โอลิมปิกฤดู

หนาว 2022

จอห์นสันแชร์ภาพบรรยากาศรอบตัวทางโซเชียล 

มีเดีย พร้อมกับข้อความบอกว่า “การซ้อมสำาหรับซู

เปอร์ โบว์ล และผมตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นขนลุกไป

หมดแล้ว”

อดีตนักมวยปล้ำาอาชีพสวมเสื้อยืดสีดำา กางเกง

ขาสั้น และกางเกงกระชับกล้ามเนื้อยาวถึงน่อง จาก 

Project Rock Under Armour ที่เขามีส่วนร่วมด้วย   

เสริมลุคส์ด้วยร้องเท้าสนีกเกอร์สีเขียวนีออน มีการโชว์

ฟุตเวิร์กระหว่างรอ โดยที่ในมือก็ถือไมโครโฟนอยู่ด้วย

“คุณรู้ไหม เวลาที่ไมค์อยู่ในมือผมแล้ว บางสิ่ง

ที่น่ากลัวก็ค่อยๆ คลายลง อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้

แสดงให้เห็นในสิ่งที่ผม, NFL และ NBC ได้ช่วยกันปรุง

ขึ้นมา ทุกอย่างก็เพื่อเกมที่เรารัก”

คุณพ่อลูกสามกล่าวเพิ่มเติม “ความฝันเกี่ยว

กับ NFL ของผมไม่เคยเป็นจริง ดังนั้นนี่จะเป็นเกียรติ

สำาหรับผมอย่างแท้จริง ความฝันไม่ได้มีไว้สำาหรับนัก

ฝันเท่านั้น”

ด

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เกือบไม่ได้ไปร่วมฉลองแชมป์

ที่อาบูดาบีเพราะโควิด-19

“สิงห์น้ำาเงินคราม” เชลซี บวก

ถ้วยแชมป์ให้กับสโมสรได้อีกในยุคของ

กุนซือชาวเยอรมัน โทมัส ทูเคิล หลัง 

ไค ฮาแวร์ตซ์ ทำาประตูชี้ขาดในแมตช์

ชิงดำาได้อีก สังหารจุดโทษในช่วงท้าย

ของการต่อเวลาพิเศษ ดับฝันพัลไมรัส 

ในนัดชิง คลับ เวิลด์ คัพ ที่อาบูดาบีไป

ด้วยสกอร์ 2-1 เมื่อคืนวันเสาร์ บอส

สิงห์บลูส์ยอมรับเกือบไม่ได้มาร่วมฉลอง

แชมป์หลังกักตัวเพราะโควิดตั้งแต่เมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว มั่นใจทุกคนต้องอิจฉาเชล

ซีที่มีถ้วยแชมป์ไปประดับที่สแตมฟอร์ด 

บริดจ์ อีกแล้ว

เชลซีเวลานี้คือแชมป์โลกทีมใหม่ 

แต่พัลไมรัสก็ไม่ได้ยอมศิโรราบง่ายๆ 

เมื่อสามารถยันเสมอทีมแชมป์ยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก ไว้ได้ 1-1 หลังเกม 90 นาที 

หลังจากที่ โรเมลู ลูกากู เบิกสกอร์ให้ทีม

จากลอนดอนออกนำา ก่อนที่เกมจะมา

ตัดสินด้วยลูกจุดโทษของไค ฮาแวร์ตซ์ 

ในนาทีที่ 117 เป็นประตูหยิบแชมป์ให้

เชลซีอีกครั้งของนักเตะเลือดเยอรมัน

รายนี้ อย่างที่เคยทำาได้ตอนเจอกับปอร์

โตในนัดชิงฟุตบอลยุโรปเมื่อปีที่แล้ว

ทูเคิล โค้ชยอดเยี่ยมแห่งปี 

2020/21 ได้แชมป์รายการที่ 3 กับเชล

ซีนับตั้งแต่ย้ายมาลุยฟุตบอลอังกฤษ

ในระยะ 1 ปีกว่าเท่านั้น กล่าวกับทาง 

Channel 4 บอกว่าความสำาเร็จที่อาบู 

ดาบีเมื่อคืนวันเสาร์ “ผมคือส่วนหนึ่ง

ของความสำาเร็จที่ต่อเนื่องของเชลซี และ

ผมดีใจที่ได้รับโอกาส เราเคยพูดไว้ก่อน

หน้านี้ว่ามันเป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดมาก ทุก

คนต้องอิจฉาเราที่เล่นเกมสำาคัญอย่างนี้ 

เด็กผู้ชายทุกคนล้วนใฝ่ฝันที่จะได้เล่นในนัด

ชิงชนะเลิศแบบนี้ จากนี้ยังมีอีกหลายถ้วยที่

เราจะต้องทำาได้ มันจะไม่หยุดแค่นี้แน่”

บอสทีมสิงห์บลูส์เกือบจะพลาด

โมเมนต์สำาคัญกับทีมไปแล้วจากที่ก่อนหน้า

นี้ต้องโดนกักตัวเป็นเวลา 5 วัน หลังจาก

ที่ได้ผลตรวจ

เป็นบวกเมื่อสุด

สัปดาห์ที่แล้ว 

โชคดีที่ผ่านการ

ตรวจได้ผลออก        

มาเป็นลบ 2 

ครั้งติดต่อกัน 

เป็นการยืนยันให้

เขาออกจากการ

โดนกักตัวได้

“ผมโดน

จับตรวจหลายคร้ังระหว่างท่ีไปสนามบิน 

รวมถึงขากลับ เพราะผลตรวจ PCR ไม่

ได้ออกมาเป็นลบ จนเกือบจะไม่มีไฟลต์

เหลือแล้ว เท่ียวบินน้ันคือเท่ียวบินสุดท้าย 

แต่ในท่ีสุดก็ผ่านได้ ผมมาดินเนอร์ได้ทัน

คืนวันเสาร์ เสียดายท่ีไม่ได้มีโอกาสมีส่วน

ร่วมเลยในตอนซ้อม ผมได้แค่ประชุมทีม 

ทำาทุกอย่างตามปกติได้ มาถึงวันแรกก็

ตอนน้ี ก็ต้องเตรียมกลับแล้ว”

เขาเผยว่าเขาเป็นผู้ชมที่แย่ขนาด

ไหนสำาหรับเกมรอบเซมิไฟนอลที่ อัล-ฮิ

ลาล “มันไม่สนุกเลยกับการชมเกมนั้น

ภายในออฟฟิศ ในฐานะโค้ชคุณต้องอยู่

ที่ริมสนาม เกมนั้นผมเดินไปเดินมาไม่

หยุดภายในออฟฟิศ ผมมี 2 จอใหญ่ที่

ต้องดู จอหนึ่งสำาหรับเกมการแข่งขัน 

และอีกจอเกี่ยวกับแท็กติก”

“ผมคุยติดต่อกันช่วงพักครึ่งและ

ในครึ่งหลังกับผู้ช่วยของผม ใช่ว่าจะได้

คุยกันยาวๆ มันเหมือนทุก 10 หรือ 15 

นาทีมากกว่า มันพิลึกมากเพราะการ

โค้ชมันมีเรื่องของความรู้สึกด้วย คุณ

ต้องส่งผ่านความรู้สึกให้ไปมีผลกระทบ

ต่อทีม สำาหรับผม คุณต้องการความใกล้

ชิดกับเกมกับผู้เล่น”.  

interthaipos69@gmail.com

‘นิวนิว’เปิดใจหลังให้ โอกาส‘เติ้ล’

เผยยังอยู่ด้วยแต่ขอแยกกันนอน!

‘เดอะร็อก’รับตื่นเต้นขนลุก

ซ้อมรายการก่อนซูเปอร์ โบว์ล56
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดีปา รวมกับ ฟูด ออเดอรี่ เปดตัวแพลตฟอรมรับสงสินคา/

อาหารสัญชาติไทยในช� อ eatsHUB ทางเลือกใหมของผูประกอบการ

รานอาหาร ผูชวยปรับรูปแบบธุรกิจ ฝาวิกฤต โควิด-19 ชูจุดเดน

เร� องคาสวนแบงรายไดจากรานคาสมาชิกในอัตราเพียง 8% เพ� อ

สนับสนุนแพลตฟอรมสัญชาติไทยเพ� อคนไทย คาดสรางเม็ดเงิน

หมุนเวียนไมนอยกวา 5,000 ลานบาทตอป

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการใหญ สํานักงานสง

เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา กลาววา สถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลใหประชาชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ยังผลทําใหผูประกอบการจําเปน

ตองปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค

“ดีปา” ปกหมุด eatsHUB ใจกลางกรุง ชวยผูประกอบการรานอาหาร

ฝาวิกฤตโควิด-19 สรางเม็ดเงินหมุนเวียนไมนอยกวา 5,000 ลานบาทตอป

ในปจจุบัน ซึ่งหนึ่งในภารกิจของ ดีปา คือ

การสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย 

(MSMEs) ใหสามารถดําเนินธุรกิจ กาวพน

วิกฤตโควิด-19 สอดรับกับยุคชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ลาสุดไดรวมมือกับ บริษัท ฟูด ออเดอรี่ จํากัด 

ดําเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอรม National 

Delivery ภายใตมาตรการชวยเหลือหรือการ

อุดหนุนเพ� อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งภาค

รัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ดีปา และ ฟูด ออเดอรี่ ไดลง

พื้ นที่ เ พื่ อประชาสั มพั นธ์ แพลตฟอร์ ม 

eatsHUB ไปแลว 6 จังหวัด โดยระยะเร่ิมตน

ตั้งเปาใหบริการประชาชนในพื้นที่นํารอง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนหัว

เมืองหลัก 17 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม 

นครสวรรค พิษณุโลก นครศรีธรรมราช 

เพชรบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี 

จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแกน 

อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม และ

พระนครศรีอยุธยา  โดยตั้งเปาหมายมี

ผูประกอบการรานอาหารเขารวมโครงการฯ 

ไมนอยกวา 20,000 ราย พรอมสรางอาชีพ     

ไรเดอรมากกวา 2,000 ราย

ผูสนใจสามารถสมัครใชแพลตฟอรม 

eatsHUB ไดท่ีเว็บไซต www.foodordery.co.th 

หรือดาวน โหลดแอปพลิเคชัน eatsHUB ได

ทั้งระบบ Android และ iOS ไดแลววันนี้ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่Facebook 

Page: eatsHubOfficialThailand

นินจาแวน ประเทศไทย เตรียมเปดตัวแคมเปญโฆษณาใหม

เลือก  “วูดดี้ มิลินทจินดา” นั่งแทนพรีเซ็นเตอรคนแรกของแบรนด

นินจาแวน ประเทศไทย ผูนําบริการโลจิสติกสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เตรียมออกแคมเปญภาพยนตร โฆษณาใหม “มนุษยหวง” พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอรคน

แรกของแบรนด โดยมี นิโคลัส ฉัว กรรมการบริหารฝายบริหารพนักงาน และ 

“วูดดี้ มิลินทจินดา” ที่จะมาชวยสรางการรับรูและการจดจําแบรนด ผานกิจกรรม

ทางการตลาด เพ� อตอกยํ้าภาพลักษณแบรนดท่ีพรอมลดความยุงยากและขจัดทุกปญหา

ดานการจัดสงพัสดุ กําหนดเปดตัวภาพยนตร โฆษณาในวันที่ 9 กุมภาพันธ 

ทีเคพารค ชวนฟงเสวนา 
“ส� อสารกับลูกนอยอยางไรในยุคโควิด - 19”     

อุทยานการเรียนรู หรือ ทีเคพารค ขอเชิญชวนผูปกครอง 

และ ผูที่สนใจเขารวมฟงทอลคออนไลน กิจกรรม TK Family Talks 

ในหัวขอ “โควิด - 19 กับความเครียดในวัยเด็ก ปญหาท่ีแกไขไดดวย

ความเขาใจ” โดย ผศ.พญ. พรชนก วันทนากร (หมอจอย) กุมารแพทย

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 

สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเจาของเพจ “เล้ียงลูก Gen Alpha กับหมามา 

Gen X” ที่จะมาชวยไขขอของใจและแนะนําวิธีการส� อสารกับลูกในยุค

โควิด-19 ใหมีประสิทธิภาพ พรอมแนวทางการปรับตัวท่ีจะทําใหมีความ

สุขไดท้ังครอบครัว ผูสนใจสามารถรับฟงผานทาง FB Page : TK Park 

อุทยานการเรียนรู ในวันท่ี 20 และ 27 กุมภาพันธ เวลา 14.00 น. และ

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมไดท่ีเว็บไซต www.tkpark.or.th

บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ (ttb reserve) ยกระดับ

ความสุข มอบเอกสิทธ์ิสุดพิเศษแกลูกคา เม� อจอง Luxurious 

Staycation แพ็กเกจ Dine & Unwind ที่ โรงแรมสยาม

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ ดวยราคาสุทธิเพียง 6,555 บาท (แพ็ก

เกจมูลคา 26,599 บาท) สําหรับการจองตั้งแตวันนี้ ถึง 31 

มีนาคม 2565 ท้ังบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ อินฟนิท และ ทีทีบี 

รีเซิรฟ ซิกเนเจอร 

สิทธิพิเศษประกอบดวย หองพัก 1 คืนในหองดีลักซ 

บัลโคนี รวมอาหารเชา สําหรับ 2 ทาน (มูลคาสุทธิ 16,242.6 บาท) 

สปา 60 นาที นวดน้ํามัน หรือนวดแผนไทย สําหรับ 2 ทาน 

(มูลคาสุทธิ 8,356 บาท) เครดิตโรงแรมมูลคา 2,000 บาท 

สําหรับใชในรานอาหารและบารของโรงแรมในราคาปกติ

ตอนรับเดือนแหงความรักกับน้ําผลไมแบรนดดังอันดับหนึ่งจาก

แคลิฟอรเนีย Jamba Juice (แจมบาร จูซ) ชวนทุกคูรักฉลองเทศกาล

วาเลนไทน  ดวยความสุขจากเคร� องด� มแกวโปรด ท่ีดีตอสุขภาพ และดีตอใจ 

กับโปรโมชั่น  Month of Love ความอรอยแบบแพคคู

เม� อเลือกอรอยกับเมนู PB Chocolate Love (ขนาด 12 oz) ความ

อรอยเขมขนของเมนูสมูทต้ีช็อกโกแลตแท ผสานกับพีนัทบัตเตอร กลวยหอม 

และอัลมอนด มิลด กลายเปนเมนู Super food อรอยเขมจนเหลาช็อก

โกแลตเลิฟเวอรจะตองกดไลก จับคูกับ All fruit Strawberry Dream 

(ขนาด 12 oz)  เมนูเคร� องด� มน้ําผลไมแท 100 % จากสตรอวเบอรี่ และ

กลวยหอมสมูทตี้ เมนูยอดฮิตของสาวๆ  (หรือจะเลือกเปน Water melon 

Dream , All fruit Razzmatazz) ในราคาพิเศษเพียง 185 บาท เทานั้น

ควงคูเติมรัก...ใหสดช� น ไดตั้งแตวันนี้ - 28 กุมภาพันธ ที่ราน

แจมบาร จูซ ทุกสาขา (สามยานมิตรทาวน, แอมไชน�าทาวน, เซ็นทรัล

ลาดพราว และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ) 

เติมรัก...ใหสดช� น ดวยเคร� องด� มแจมบาร จูซ... ดีตอสุขภาพ ดีตอใจ 

บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับ จอง Staycation 

ที่ โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ แพ็กเกจ Dine & Unwind ในราคาสุทธิ 6,555 บาท

เอกสิทธิ์ดังกลาว สําหรับการเขาพักตั้งแตวันนี้ - 

31 มีนาคม ไมสามารถเขาพักไดในระหวางวันที่ 4 – 6 

กุมภาพันธ และ วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 0-2010-1428

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๗๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมเครือขายยาเสพติดซ่ึงกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง ช� อบริษัท ชมพู (บวนหลี) จํากัด (กรณีนายทิพากร 

พงษไทย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๘๙๐๐ เลขท่ีดิน ๑๖๙๗ตําบลโปงผา อําเภอ

แมสายจังหวัดเชียงราย เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายอภิสิทธ์ิ วิบูลศรีกิตติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔ 

๒ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท) ๙ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐๐ บาท) ๓ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๔ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑๐๐ บาท) ๑๑ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๕ สรอยคอหวงค่ันประคําค่ันล็อกเก็ตหัวใจทองคํา ขอมือ  (นํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐ กรัม)

๑ เสน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๔๗,๗๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๖ สรอยคอหวงทองคํา (โปง)(นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม) ๑ เสน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๒๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๗ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีขาวนํ้าเงินหมายเลข

ทะเบียน ๑ กต ๑๙๗๔เชียงราย

๑ คัน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๘ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีนํ้าเงินดําหมายเลข

ทะเบียน ๑ กผ ๔๕๗๓เชียงราย

๑ คัน นางสาวอารยา วิบูล

ศรีกิตติ

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๙ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ ISUZU รุน 

TFR๘๖JCQH๕สีเทาหมายเลขทะเบียน ๑ กฬ ๑๕๗๙ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาววาสนา ชัย

ชะแรง

๔๖๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๐ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ NISSAN รุน ALMERA 

SPAสีดําหมายเลขทะเบียน กว ๓๒๒เชียงราย

๑ คัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)/นางสา

วนันฐวรรณ ปถพี

๒๔๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๑ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลย่ีหอ TOYOTA รุน HILUX 

REVOสีเทาหมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๘๔๙ เชียงราย

๑ คัน บริษัท โตโยตา ลีส

ซิ่ง(ประเทศไทย)สาขา

เชียงใหม/นางสาวพรหม

รินอูชี

๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๒ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีแดงดําหมายเลข

ทะเบียน ๑ กพ ๑๕๘เชียงราย

๑ คัน บริษัท กรีนวิง มารเก็ต

ติ้ง จํากัด (สาขาแมสาย)/

นางสาวพรหมริน อูชี

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๓ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ ISUZU รุน mu-

Xสีขาวหมายเลขทะเบียน กล ๑๓๘๘เชียงราย

๑ คัน นางสาวนาหยีเลาลี ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี 

ลพบุรีเลขท่ีบัญชี ๘๔๘-๒-๓๘๘๔๔-๖ ช� อบัญชี นายทิพากร  พงษไทย

- นายทิพากร พงษไทย ๓๒,๔๕๘.๙๔ บาท (ณ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย

เลขท่ีบัญชี ๖๓๖-๒-๓๐๑๑๕-๖ ช� อบัญชี นายอภิสิทธ์ิ วิบูลศรีกิตติ

- นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๓๓๗.๗๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เลขท่ีบัญชี ๐๔๘-๘-๕๙๕๘๖-๕ ช� อบัญชี นางสาวอารยา วิบูลศรีกิตติ

- นางสาวอารยา 

วิบูลศรีกิตติ

๒๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบานดูเลข

ท่ีบัญชี ๐๔๙-๘-๕๔๔๐๘-๘ ช� อบัญชี นายภานุ  วิเศษงามรัตน

- นายภานุ วิเศษงามรัตน ๑๓๐,๐๔๓.๗๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทา

อากาศยานดอนเมือง ๒เลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๓-๑๙๐๙๑-๐ ช� อบัญชี 

นางสาววาสนา  ชัยชะแรง

- นางสาววาสนา 

ชัยชะแรง

๒๓.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๙ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสายเลข

ท่ีบัญชี ๐๖๔-๓-๙๖๓๐๐-๐ ช� อบัญชี นางสาวพรหมริน  อูชี

- นางสาวพรหมริน อูชี ๔๑๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๐ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

๒เลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๑-๔๔๔๘๐-๒ ช� อบัญชี นางสาวนาหยี  เลาลี

- นางสาวนาหยี เลาลี ๕๖,๗๙๖.๕๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

๒เลขท่ีบัญชี ๖๗๒-๒-๑๑๘๓๖-๕ ช� อบัญชี นางสาวนาหยี  เลาลี

- นางสาวนาหยี เลาลี ๑๑,๘๕๒.๓๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแพลทิน่ั

ม แฟช่ันมอลลเลขท่ีบัญชี ๐๐๑-๓-๙๒๐๘๕-๐ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๑๗,๒๘๑.๑๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๓๒-๑-๕๓๒๔๖-๒ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๒,๘๑๙ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๔๐-๘-๙๔๕๙๑-๗ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๕๔๖,๖๓๒.๔๕ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๑-๖๔๐๓๓-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๔๑๒.๖๙ บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๙๑๔-๒-๐๑๗๗๑-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� น

- นางสาวแพร เชอหม� น ๒,๗๑๒.๒๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๔๐-๘-๙๔๓๙๗-๓ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๔๑,๔๕๘.๐๙ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๙๑๔-๒-๑๐๑๑๕-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๙๔.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๙ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒๘ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๑๒๑,๖๖๓.๙๑ บาท (สามลานหน่ึงแสนสองหม� นหน่ึงพันหกรอยหกสิบสามบาท

เกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมเครือขายยาเสพติดซึ่งกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง 

ช� อบริษัท ชมพู (บวนหลี) จํากัด (กรณีนายทิพากร พงษ ไทย) กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

เกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นางสุดารัตน มะขามทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบ๊ิกซี ชลบุรี ๒ (แยกอางศิลา) 

เลขท่ีบัญชี ๕๔๕๒๑๐๙๔๕๑ ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ช� อบัญชี นางนงคราญ พานิชเจริญ

- นางนงคราญ พา

นิชเจริญ

๔๐๓.๙๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางปลาสรอย เลขท่ีบัญชี ๒๒๘๐๒๓๕๖๙๒ 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย ช� อบัญชี นาง

นงคราญ พานิชเจริญ

- นางนงคราญ พา

นิชเจริญ

๗๒,๘๑๙.๒๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน ประมาณ ๗๓,๒๒๓.๒๐ บาท (เจ็ดหม� นสามพัน

สองรอยย่ีสิบสามบาทย่ีสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพ่ิมเติม) รายนางสาวสุดารัตน มะขามทอง กับพวก

ลงช� อ

(นายปยะวัฒน บัวทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
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ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนฟน

อาหารเกาหลีแสนอรอยเสิรฟรอนๆ เหมือน

มีโอปปามาทําใหทานท่ีราน Oppa Daek ช้ัน 2 

โซน B โดยฉลองเปดสาขาใหมจัดโปรโมชัน

ชุดใหญไฟกระพริบในราคาเพียง 222 บาท 

จากปกติ 293 บาท (ราคายังไมรวม Vat 7 %) 

ภายในเซต ประกอบดวย ไกทอดซาวครีม

ออเนียน 1 จาน ขาวผัดกิมจิลาวา 1 จาน 

กิมจิ 1 ถวย เปปซี่ 2 แกว ตั้งแตวันพุธที่ 9 

เผยทิศทางธุรกิจ      โชน โสภณพนิช กก.ผจญ. และประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  แถลงขาวเผยทิศทาง

ธุรกิจพรอมกางแผนธุรกิจ 3 ป “A JOURNEY TOWARDS SUS-

TAINABLE FUTURE” เสริมความสามารถในการแขงขันเพ� อการ

ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน มุงการเปนผูนําดานประกันสุขภาพและ

ผลิตภัณฑเพ� อการลงทุน พรอมดวยคณะผูบริหาร ชลลดา โสภณ

พนิช ผูชวยผูจัดการใหญ สายการลงทุน ณ กรุงเทพประกันชีวิต 

สํานักงานใหญ วงศสวาง

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนฟน Oppa Daek จัดโปรฯ

ชุดใหญไฟกระพริบเพียง 222 บาทฉลองเปดรานใหม     

กุมภาพันธ - วันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK CENTER) 

ศูนยกลางการใชชีวิตคูล ๆ แหลงรวมความ

พิเศษเขาถึงทุกไลฟสไตล และเตรียมพบ

ประสบการณใหมๆ  อยางตอเน� อง โดยสามารถ

ติดตามความเคล� อนไหวรายละเอียดรานคา

เปดใหม กิจกรรมตางๆ และโปรโมชั่นที่

น�าสนใจไดที่ www.mbk-center.co.th และ 

www.facebook.com/mbkcenterth

สมการรอคอยกับผับคาเฟแหงแรกในเอเชีย โดย CEO คนเกง 

คุณปอ-กรกนก สวางรวมโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ชู โกลบอล จํากัด ลาสุด ไดเปดสาขาใหม SHU CAFÉ RUNWAY 

SIAM SQUARE (ชู คาเฟ รันเวย สยามแควร) จุดเช็คอินแหงใหม

สุดชิคใจกลางสยามสแควร เม� อเร็วๆนี้ 

ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก  คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ  รวมแสดง

ความยินดี พรอมไดใชพื้นที่ดังกลาวจัดกิจกรรมเพ� อแลกเปลี่ยน

และเสนอแนวคิดดานการพัฒนากรุงเทพใหมีความน�าอยูมากยิ่ง

ขึ้นกับกลุมคนรุนใหมอยาง กลุมนิสิตจากชมรม CEO จุฬาฯ กลุม

บัณฑิตจบใหม และกลุมคนทํางาน  (First Jobber) อาทิ ปญหา

ความปลอดภัยในการใชถนนและพื้นที่สาธารณะ ความสําคัญของ

ตนไมและสิ่งแวดลอมเมือง คุณภาพทางเดินเทาและระบบขนสง

มวลชน ตลอดจนระบบการศึกษา ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก

SHU CAFÉ RUNWAY SIAM SQUARE (ชู คาเฟ รันเวย 

สยามแควร) ตั้งอยูบริเวณชั้น 3 เปดใหบริการทุกวันจันทร-

อาทิตย เวลา 11.00-20.00 น. เปนทั้งแหลงชอปปง รองเทา 

เสื้อผา (บริเวณชั้น 1 และ 2) เพ� อตอบโจทยไลฟสไตลของคนรุน

ลิ้มรสเทสติ้งเมนูทรัฟเฟลดําเต็มคํา  

เชฟคริสเตียน แฮม หัวหนาพอครัวชาวฝรั่งเศส หองอาหาร

เรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ยกขุมทรัพยความอรอย หนึ่งในวัตถุดิบอัน

ล้ําคาจากเห็ดทรัฟเฟลดําในฤดูหนาว ที่มีช� อเสียงกระฉอนไปทั่วโลก 

กล่ินหอมละมุนซับซอนเปนเอกลักษณ และทุกคนยกใหเปนราชาแหงเห็ด 

ดวยแรงบันดาลใจ และ

ประสบการณการทําอาหาร

มาอยางยาวนาน เชฟไดคัดสรร

วัตถุดิบชั้นเลิศเพชรในครัว

เห็ดทรัฟเฟลดํา นํามารังสรรค

เนรมิตความอรอยเปนเมนู

ชั้นเลิศใหคุณไดลิ้มลองหลาก

หลายเมนู ในราคาเริ่มตนเพียง 950++ 

อาทิ สลัดทรัฟเฟลดํา, มะเขือเทศอบและทรัฟเฟลดําราดซอส

บัลซามิค, หอยเชลลฮอกไกโดยางเสิรฟพรอมตนหอมญี่ปุนและเพสโต

ทรัฟเฟลดํา, เนื้อฮิตาชิวากิวเซอรลอยด A4 เสิรฟพรอมกับคาปาชิโอ

ทรัฟเฟลดํากระเทียม, พาสลีย, บีทรูทบดและมันฝรั่งทอด, ทรัฟเฟลดํา

เสิรฟพรอมกับชีสบรี และ ไอศกรีมทรัฟเฟลดํา 

รวมสัมผัสประสบการณมนตเสน�หแหงความอรอยการรับ

ประทานอาหารที่ ไดรับแรงบันดาลใจจากเห็ดทรัฟเฟลดํา ใหบริการ

ตั้งแตวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ หอง

อาหารเปดใหบริการทุกวัน เวลา 17.00 น. 

ถึง 24.00 น. (รับออเดอรสุดทาย 

23:00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมหรือสํารองที่นั่ง โทร.0-2100-6255  

เปดแลว!!! SHU CAFÉ RUNWAY SIAM SQUARE ผับคาเฟแหงแรกในเอเชีย ใจกลางสยามสแควร

ใหมไดเต็มรูปแบบ เรียกไดวาสายคาเฟ

ทั้งหลายไมควรพลาด!!

ผวจ.สมุทรปราการเขมมาตรการ

เฝาระวัง คัดกรอง ปองกัน และควบคุม

โรคโควิด 19 พรอมเนนยํ้าหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

เตรียมความพรอมดูแลทั้งคนไทย และ

ชาวตางชาติที่อยู ในพื้นที่ โดยจัดใหมีการ

ตรวจคัดกรองเชิงรุกคนหาผูปวยโรคโควิด 19

ในชุมชน โดยรถเก็บตัวอยางชีวนิรภัย

พระราชทาน เพ� อแยกผูปวยออกจาก

ประชาชนทั่วไป นําเขาสูระบบการรักษาได

เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เม� อเร็วๆน้ี นายวันชัย  คงเกษม  ผูวา

ราชการจังหวัดสมุทรปราการเผยหลังเปน

ประธานเปดงานโครงการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุม โรคติด เชื้ อ ไวรั ส

โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

โดยรถเกบ็ตัวอยางชีวนิรภยั

พระราชทาน และการดําเนิน

งานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ ณ เทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วา ขอนอมสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี พระราชทาน

รถเก็บตั วอย าง ชีวนิรภัย

พระราชทาน ทําใหสามารถคัดกรอง ปองกัน 

และควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 

ในชุมชนไดอยางรวดเร็ว เขาถึง และเทาเทียม 

ปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการพบผูติดเชื้อ

โดยเริ่มมีการกระจายเปนกลุมกอนในชุมชน 

และโรงงานอุตสาหกรรม โดยพบผูติดเชื้อ

ในโรงงาน จํานวน 17 แหง (อําเภอเมือง 

7 แหง , พระประแดง 3 แหง , บางเสาธง 

3 แหง , พระสมุทรเจดีย 2 แหง และบางพลี 

2 แหง) อยางไรก็ตามจังหวัด สามารถ

ควบคุมโรคไดดี ไมมีการระบาดตอเน� อง 

และมีเตียงในโรงพยาบาลรองรับผูปวย

จ.สมุทรปราการ คนหาผูปวยโรคโควิด 19 เชิงรุก 

โดยรถเก็บตัวอยางชีวนิรภัยพระราชทานอยางทั่วถึง เทาเทียม ทั้งประชาชนคนไทย ทุกกลุมวัย และแรงงานตางชาติ

เพียงพอ ท้ังน้ี ไดส่ังการเนนยํ้าหน�วย

งานท่ีเก่ียวของใหเตรียมความพรอม

ในการดูแลประชาชนทุกหมูเหลา

ที่พักอาศัย และทํางานในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ 

ทางจังหวัดยังไดจัดใหมีการตรวจ

คัดกรองเชิงรุกหาผูปวยโรคโควิด 19 

โ ด ย ร ถ เ ก็บ ตัว อ ย า ง ชี ว นิ ร ภัย

พระราชทาน รวมกับโครงการ

จิตอาสาพระราชทานสํานักงานใหญ 

และภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน เพ� อแยกผูปวยออกจาก

ประชาชนทั่วไป นําเขาสู

ร ะบบการรั กษา ได เ ร็ ว 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายแพทยนเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา 

นายแพทยสาธารณสุขจั งหวัด

สมุทรปราการ กลาวเพิ่มเติมกรณีมี

การเตรียมความพรอมระบบบริการ

สุขภาพใหพรอมรับสถานการณ โรค

โควิด 19 ทั้งการคัดกรองเชิงรุกใน

คนไทย และแรงงานตางชาติวา การ

คนหาผูสัมผัสโรค การปองกัน และ

ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 

รวมทั้งการดูแลรักษา และสงตอผูปวยอยาง

เปนระบบ ตลอดจนดําเนินการฉีดวัคซีนให

กลุมเส่ียงครอบคลุมกลุมเปาหมายเส่ียงสูง 

และประชาชนท่ัวไป รวมถึงกลุมเด็กนักเรียน 

ในภาพรวมสามารถฉีดวัคซีนไดวันละ 

20,000 กวาโดส ในสวนพื้นที่สีฟา ขณะนี้

มีการเรงรัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ใหกับ

เจาหนาที่แลว โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 25 

มกราคม 2565 ท่ีผานมา เปาหมาย 25,000 คน 

ขณะนี้ฉีดวัคซีนได 6,472 ราย (รอยละ 

25.88) และขอเนนย้ําใหประชาชนเวน

ดร.พาหุรัตน  คงเมือง  ทัยสุวรรณ 

ระยะหาง สวมหนากากอนามัย และหม่ันลางมือ 

ดาน ดร.พาหุรัตน  คงเมือง  ทัยสุวรรณ  

ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการโครงการพระราชดําริ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ และโครงการท่ีเก่ียวเน� องกับ

พระบรมวงศานุวงศ กรมควบคุมโรค เผยวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรม

วงศานุวงศทุกพระองค ทรงหวงใยพสกนิกร

ชาวไทย โดยเฉพาะเร� องสุขอนามัย ซึ่งใน

ชวงการระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวง

สาธารณสุขไดรับพระราชทานรถเก็บ

ตัวอยางชีวนิรภัย ทั้งหมด 

37 คัน และรถพวง 6 คัน 

พรอมทั้ งมอบหมายให

กรมควบคุมโรคกระจาย

ใ ห สํ า นั ก ง า นป อ ง กั น

ควบคุมโรคทั่วประเทศ 

และหน�วยงานที่เกี่ยวของ

ดูแล และใชประโยชนใน

การคัดกรองคนหาผูปวย

โควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่

ตอไป 

นายแพทยนเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา 

นายวันชัย  คงเกษม  

ผูวาราชการจังหวัด

สมุทรปราการ

 คดีหมายเลขดําที่ สว.๑/๒๕๖๑
  ศาล     แพง   
 วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
 ความแพง
 นายธนวรรธน บําเทิง ที่ ๑ ,นายรัฐ เนติวรรณ ที่ ๒  โจทก
ระหวาง
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) จําเลย
ชื่อที่อยูคูความฝายโจทก 

๑.นายธนวรรธน บําเทิง อายุ ๓๒ อยูบานเลขที่ ๕/๑ หมูที่ ๖ ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง อางทอง จังหวัด
อางทอง

๒.นายรัฐ เนติวรรณ อายุ ๖๐ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
ชื่อที่อยูทนายฝายโจทก

๑.นายรัฐ เนติวรรณ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
๒.นายธนะสิทธิ์ จิราสิตธนวัชร อยูบานเลขที่ ๙๘/๒๕๘ หมูที่ ๔ ถนนบานกลวย-ไทรนอย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๓.นายเสฏฐณัติ สอนจันทร อยูบานเลขที่ ๘๙/๑ หมูที่ ๙ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

ชื่อที่อยูจําเลย
๑.บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) อยูบานเลขที่ ๘๘๘/๑๖๐-๑ อาคารมหาทุน พลาซา ชั้น ๑๘ ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ดวยโจทกทั้งสองไดยื่นฟองจําเลยวา โจทกทั้งสองและสมาชิกของกลุมไดรับความเสียหายจากกลิ่นของกาซ
คารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถันจากกระบวนการผลิตของโรงงานจําเลย ทําใหรูสึกเดือดรอน
รําคาญและมีอาการแสบคอ แสบจมูก วิงเวียนศีรษะ ไมสามารถใชชีวิตไดโดยปกติ ขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
เสียหายแกโจทกที่ ๑ เปนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท แกโจทกที่ ๒ เปนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกทั้งสอง แกผูเขารวม
เปนโจทกฟองคดีนี้ทั้ง ๑๐๕ คน เปนเงินในอัตราคนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนปที่แตละคนพักอาศัย พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ให
จําเลยปองกันหรือกระทําการไมใหกลิ่นเคมีจากกระบวนการผลิตของโรงงานของจําเลยตามฟองฟุงกระจายออก
สูภายนอกโรงงานและกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกโจทกทั้งสองและราษฎรทั่วไป

และโจทกทั้งสองยื่นคํารองพรอมคําฟองวา โจทกทั้งสองกับสมาชิกกลุมตามรายชื่อที่เสนอมาเปนผูเสียหาย
จาการกระทําละเมิดของจําเลยที่มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลผูทําละเมิดรายเดียวกันจากการกระ
ทําของจําเลยอันถือเปนมูลละเมิดเดียวกัน โดยความเสียหายดังกลาวมาจากขอเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน 
มีสภาพแหงขอหา คําขอบังคับ และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาที่เหมือนกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุม
บุคคลเหมือนกัน อีกทั้ง ยังเปนผูมีสิทธิมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขโดยใหจําเลยระงับการกระทําอันเปนการละเมิด
รวมกัน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมอีกดวย การฟองคดีผูเสียหาย
โดยผูเสียหายทุกคนเปนโจทกรวมกันยอมทําใหไมไดรับความสะดวก โจทกทั้งสองเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมครบ
ถวนในการเปนตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินคดีนี้แทนสมาชิกของกลุม ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนิน
คดีแบบกลุม โดยมีโจทกทั้งสองเปนผูแทนกลุม 

ศาลชั้นตนไตสวนแลวมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมไดโดยกําหนดขอบเขตสมาชิก คือ 
บุคคลที่มีภูมิลําเนาพักอาศัยและทํากินอยูในพื้นที่หมูที่ ๑ ถึงที่ ๓, ๖, ๙ ตําบลจําปาหลอ หมูที่ ๗ ตําบลบางงิ้ว 
หมูที่ ๔,๗ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง (ที่ถูก อําเภอเมืองอางทอง)จังหวัดอางทอง และหมูที่ ๑ ตําบลปาโมก หมู
ที่ ๒ ถึง ๔ ตําบลนรสิงห อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ชวงเวลาตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๖๑
จําเลยอุทธรณ 

ศาลอุทธรณแผนกคดีสิ่งแวดลอมตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วาอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมแตแกไขขอบเขตสมาชิกกลุมเปนวา  ขอบเขตสมาชิกกลุมคือ บุคคลผู
ไดรับผลกระทบจากกลิ่นเคมี จําพวกคารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถัน จากการประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมของจําเลยที่ตั้งอยูเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๒ ถนนอยุธยา –อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัด
อางทอง และเลขที่ ๕๑/๑ หมูที่ ๓ ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ชวงเวลา
ตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึงป ๒๕๖๑ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งศาลชั้นตน คาฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณใหเปนพับ

สิทธิในการเปนสมาชิกกลุม 
(๑) สมาชิกกลุมมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอศาลภายใน

ระยะเวลาที่ศาลกําหนด และใหถือวาสมาชิกกลุมดังกลาวๆไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงค
นั้นตอศาล

หากพนระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดแลวสมาชิกจะออกจาการเปนสมาชิกกลุมไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
ตอศาล และคําสั่งของศาลใหเปนที่สุด

 (๒) เขาฟงการพิจารณาคดี
 (๓) รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอดการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิก

กลุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕)
(๔) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนความ หรือขอคัดสําเนาเอกสารเหลานั้น
(๕ ) จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุมตามมาตรา ๒๒๒/๑๙ วรรคสอง 
(๖) รองขอแทนที่ของโจทกโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายบัญญัติ
(๗) คัดคานการรองขอแทนที่ของโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๒๕ การ

ที่โจทกขอถอนฟองตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหง
คดีตามมาตรา๒๒๒/๒๙ และการที่คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๒๒๒/๓๐ 

(๘) ตรวจและโตแยงคําขอชําระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๐ 
ในการดังกลาวทั้งหมดสมาชิกกลุมจะแตงตั้งทนายความก็ได
กําหนดวันเพื่อใหบุคคลแจงความประสงคเขาเปนสมาชิกกลุมคือภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับคําบอก

กลาวหรือวันที่ประกาศ 
ผลของการออกจากการเปนสมาชิก
บุคคลที่ออกจาการเปนสมาชิกกลุมแลว จะรองขอกลับเขาเปนสมาชิกกลุมอีกไมได และสมาชิกกลุมและ

บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะรองสอดเขามาดําเนินคดีแบบกลุมไมได
สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันที่โจทกยื่นฟองอีกไมได 
ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันของสมาชิกกลุม
คําพิพากษาของศาลมีผลเปนการผูกพันคูความและสมาชิกกลุมและในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาชนะคดี ให

โจทกหรือทนายความโจทกมีอํานาจในการดําเนินคดีแทนโจทกและสมาชิกกลุม
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 
 ผูออกคําบอกกลาวและประกาศ

 

สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 

ประกาศศาลแพง
เรื่อง การขออนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เวียดนามเลิกจำากัดไฟลต์ต่างประเทศ 15 ก.พ.

ฮานอย • รอยเตอร์อ้างรายงานของหนังสือพิมพ์ต๋วยแจ๋ของ

ทางการเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ว่า เวียดนาม

จะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ท่ีใช้กับเท่ียวบินโดยสาร

ระหว่างประเทศในทุกตลาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดย

ไม่มีการจำากัดเที่ยวบินอีกต่อไป ดิ่ญ เวียด ซอน รองผู้

อำานวยการสำานักงานการบินพลเรือนของเวียดนาม กล่าวว่า 

เวียดนามจะยกเลิกมาตรการจำากัดเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ความถี่ของเที่ยวบินจะกลับมา

เท่ากับระดับเดียวกับก่อนการระบาดของโควิด-19 และได้

แจ้งเรื่องน้ีกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องถึงนโยบายใหม่น้ีแล้ว มีเพียง

จีนชาติเดียวที่ยังไม่ตกลงว่าจะกลับมาให้บริการเที่ยวบิน

พาณิชย์กับเวียดนามเท่ากับระดับเดิมหรือไม่ ก่อนหน้านี้

เวียดนามเริ่มทยอยกลับมาฟื้นเที่ยวบินระหว่างประเทศกับ 

15 ตลาดเมื่อต้นปี พร้อมกับผ่อนคลายมาตรการกักตัว โดยผู้

โดยสารที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วให้กักตัวแค่ 3 วัน เวียดนาม

มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมเกือบ 2.5 ล้านคน เสียชีวิตราว 

39,000 คน ประชากรเวียดนามเกือบ 98% ของประชากรทั้ง

ประเทศ 98 ล้านคน ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

ชายป่วยจิตโดนม็อบปากีสถานขว้างหินดับ

อิสลามาบัด • เอเอฟพีรายงานการแถลงทางโทรทัศน์ของ

ทาฮีร์ อัชราฟี ผู้แทนพิเศษด้านความปรองดองทางศาสนา

ของนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน ของปากีสถาน เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุม็อบที่

โกรธแค้นรุมใช้หินขว้างใส่ชายที่ป่วยโรคจิตจนเขาเสียชีวิตที่

หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในแคว้นปัญจาบ เหตุเพียงจากข้อ

กล่าวหาว่าชายคนนี้เผาบางหน้าของคัมภีร์อัลกุรอาน ตำารวจ

จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 20 คน และกำาลังติดตามผู้ต้องสงสัย

ว่าจะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่อีกหลายร้อยคน ครอบครัว

ของชายที่เสียชีวิตเผยว่า เขาป่วยเป็นโรคจิตมาแล้ว 10-15 

ปี ไม่ใช่เพิ่งป่วยไม่นาน ปากีสถานเกิดเหตุผู้จัดการโรงงาน

ชาวศรีลังกาถูกม็อบรุมตีเสียชีวิตในเมืองซิอัลโกต แคว้นปัญ 

จาบ เมื่อกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดการคนนี้ถูกกล่าวหาว่า

ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เจ้าหน้าที่กีวีเปิดเพลงไล่ชุมนุมหน้าสภา

เวลลิงตัน • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ผู้ชุมนุมคัดค้าน

การบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 และมาตรการคุมเข้มโควิด-19 

ด้านอื่น ยังปักหลักชุมนุมหน้ารัฐสภานิวซีแลนด์เป็นวันท่ี 6 ใน

วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าท่ีนำามาตรการใหม่มาใช้ 

หวังว่าผู้ชุมนุมจะสลายตัวด้วยการเปิดเพลงของแบร์รี แมนิ

โลว์ ศิลปินอเมริกันทศวรรษ 1990 กับเพลง “Macarena” เพลง

แดนซ์ของศิลปินสเปน ความยาวรวมกัน 15 นาที เปิดวน

ซ้ำา ด้านผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยเพลง “We’re Not Gonna Take 

It” แนวเฮฟวีเมทัลของวง Twisted Sister วันเดียวกันพายุ

ไซโคลนเข้าถล่มกรุงเวลลิงตัน ถนนหลายสายใช้การไม่ได้

จากโคลนถล่มและน้ำาท่วม.

วิกฤตยูเครนไม่แผ่ว

การทูตยังติดมุมอับ

าพถ่ายทางอากาศชุดน้ีบอกเล่าถึงการระดมพลคร้ัง

สำาคัญของรัสเซีย...อันเป็นเหตุของความตึงเครียด

ในวิกฤตยูเครนวันนี้ที่ยังไม่ลดอุณหภูมิลง

ผมเฝ้าข่าว “วิกฤตยูเครน” ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้วยใจระทึก

ไม่ได้ระทึกว่ารัสเซียจะบุกยูเครนหรือเปล่า

แต่ลุ้นว่าจะมีทางออกทางการทูตอย่างไรมากกว่า

เพราะผมไม่เชื่อว่ารัสเซียต้องการจะเปิดศึกสงคราม 

และสหรัฐฯ ก็คงไม่โง่พอที่จะก่อให้เกิดการสู้รบจนทำาให้

ยูเครนกลายเป็น “กับดัก” ใหม่ของกองกำาลังทหารของตน

บทเรียนเวียดนาม, อิรัก, อัฟกานิสถาน คงจะยังไม่หาย

ไปจากแนวทางวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษาทั้งด้านการเมือง

และทางทหารของโจ ไบเดน

แต่ไม่ติดตามข่าวให้ต่อเนื่องก็ไม่ได้

เพราะข่าวแต่ละชิ้นที่ออกมาจากสหรัฐฯ และอังกฤษ

ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นั้น ล้วนแล้วแต่สร้างความเครียดให้กับ

ผู้คนที่เกาะติดสถานการณ์อย่างสูง

เช่นคำาเตือนของประธานาธิบดีไบเดนให้คนอเมริการีบ

อพยพออกจากยูเครน

ถึงกับบอกว่าสถานการณ์ที่นั่นอาจจะเสื่อมทรุดลงได้

อย่างรวดเร็วแบบ “บ้าคลั่ง” กันเลยทีเดียว

มิหนำาซ้ำา “แหล่งข่าวในทำาเนียบขาว” ที่สื่อสหรัฐฯ อ้าง

ก็ยกระดับความตึงเครียดตลอดเวลา

เช่นข่าวที่บอกว่ารัสเซียมีกองทหารพร้อมที่จะบุกยูเครน 

“เมื่อใดก็ได้” 

และขอให้พลเมืองอเมริกันควรออกจากยูเครนภายใน 

48 ชั่วโมง

ข่าวอ้างทำาเนียบขาวว่า การบุกรุกอาจเริ่มต้นด้วยการ

วางระเบิดทางอากาศ ซึ่งจะทำาให้การเดินทางออกยากและเป็น

อันตรายต่อพลเรือน

แต่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ก็ย้ำาแล้วย้ำาอีกว่าไม่จริง 

ตนไม่มีแผนจะบุกยูเครน เพียงต้องการให้สหรัฐฯ และนาโตเลิก

แผนการที่จะให้ยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเท่านั้น

แล้วทหารรัสเซียกว่า 100,000 นายที่ประชิดติดชายแดน

ยูเครนล่ะ?

ปูตินบอกว่าเป็นการซ้อมรบตามวงรอบปกติกับเพื่อนบ้านเบลารุส

แต่สำานักข่าวสหรัฐฯ อ้างคำาพูดของแหล่งข่าวทำาเนียบขาวว่า

“ข่าวกรองสหรัฐฯ ยืนยันว่าปูตินได้ตัดสินใจจะบุกยูเครนแล้ว”

จะไม่ให้ต้องคอยติดตามข่าวจากวอชิงตัน, มอสโก, เคียฟ, 

ลอนดอน และเบอร์ลินกับปารีสได้อย่างไร

เพราะอีกหลายประเทศก็ได้ออกประกาศให้พลเมืองของตน

ออกจากยูเครน 

ไม่ว่า

จะเป็นสหราช

อาณาจักร 

แคนาดา เนเธอร์ 

แลนด์ ลัตเวีย 

ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

กระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาประเทศตะวันตกว่า

เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

“เหยี่ยว” ตัวสำาคัญด้านตะวันตกน่าจะเป็นเจค ซัลลิแวน ที่

ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ 

ท่ีให้สัมภาษณ์ต่อเนื่องว่า ขณะน้ีกองกำาลังของรัสเซีย “อยู่ใน

ฐานะท่ีจะสามารถใช้เปิดปฏิบัติการทางทหารคร้ังใหญ่ได้แล้ว” 

“เห็นได้ชัดว่าเราไม่สามารถทำานายอนาคตได้ เราไม่รู้

แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรข้ึน แต่ตอนน้ีความเส่ียงสูงพอแล้ว และ

ภัยคุกคามก็เกิดข้ึนได้แบบฉับพลันทันทีได้เช่นกัน” เขากล่าว

ซัลลิแวนบอกว่ารัสเซียกำาลังมองหา “ข้ออ้าง” ที่จะ

เปิดปฏิบัติการทางทหาร 

และอาจเริ่มต้นด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศที่รุนแรง

เพื่อปูทางสู่การรุกใหญ่

รัสเซียเดินหน้าซ้อมรบทางทหารในทะเลดำาที่นัก

วิเคราะห์บางค่ายบอกว่า เป็นปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่

ที่สุดตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามเย็นเมื่อปี 1989 

คนที่มาเพิ่มน้ำาหนักให้กับคำาเตือนนี้คือรัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ที่บอกว่าการระดม

ทหารรัสเซียที่ชายแดนติดกับยูเครนเป็น “สัญญาณที่น่า

หนักใจอย่างยิ่ง ทำาให้เห็นว่ารัสเซียจงใจจะยกระดับความ

รุนแรงขึ้น”

และยังโยงจังหวะการรุกทางทหารของรัสเซียกับการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งอีกด้วย

“เราอยู่ในช่วงเวลาที่การบุกรุกสามารถเริ่มต้นได้ตลอดเวลา 

ซึ่งรวมถึงระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 20 

กุมภาพันธ์)” 

ไบเดนคุยกับผู้นำายุโรปตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

วางแนวปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อกดดันปูตินหากรัสเซียบุกยูเครนจริง

อเมริกาเตรียมส่งทหารอีก 3,000 นายจากฟอร์ตแบรกก์ รัฐ

นอร์ทแคโรไลนา ไปยังโปแลนด์ คาดว่าจะไปถึงในสัปดาห์หน้า

ไบเดนย้ำาว่า ทหารอเมริกันจะไม่ถูกส่งไปสู้รบในยูเครน 

แต่เป็นการแสดงออกถึงการ “รับประกัน” ว่าวอชิงตันพร้อม

จะป้องกันพันธมิตรของสหรัฐในวิกฤตยูเครนครั้งนี้

ผู้นำายูเครนบอกว่ารัสเซียพยายามจะปิดทางออกทะเล

รัสเซียบอกว่าการซ้อมรบกับเพื่อนบ้านเบลารุสเป็นเรื่อง 

“วงรอบ” ของกิจกรรมทางทหารปกติ และเป็นสิทธิอันชอบ

ธรรมที่จะมีกิจกรรมทางทหารภายในดินแดนของตน

แต่ภาพดาวเทียมที่ฝรั่งตะวันตกนำาเสนอต่อสื่อหลาย

ชุดตอกย้ำาว่า การเคลื่อนไหวทางทหารของรัสเซียครั้งนี้ “ไม่

ธรรมดา”

ผู้นำาฝรั่งเศสมาครงพยายามจะเล่นบท “ผู้ไกล่เกลี่ย” 

ด้วยการใช้ “การทูตวิ่งรอก” ไปเจอผู้นำารัสเซีย, ยูเครน, 

โปแลนด์ และอื่นๆ

แต่เขาก็ยอมรับว่าเพียงแค่บินโฉบไปมา และนั่งประชุม

กันไม่กี่ชั่วโมงคงจะไม่สามารถจะแก้วิกฤตอันสลับซับซ้อนนี้ ได้

ทุกรายละเอียดและทุกความเคลื่อนไหวขณะนี้อยู่ใน

ความสนใจของทั้งโลก

เพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพล่ียงพล้ำา หรือ “ประเมิน

สถานการณ์ผิดพลาด” อาจจะเกิดอุบัติเหตุท่ีนำาไปสู่สงครามรอบใหม่

ที่ไม่มีใครต้องการ

แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าทางออกคืออะไรเช่นกัน

หวังว่าจะคุ้มกับการอดหลับอดนอนของผมในสัปดาห์ที่

ผ่านมาเพื่อเกาะติดทุกสื่อของตะวันตกและรัสเซีย

หวังว่าปูตินกับไบเดนจะ “ฉลาดพอ” ที่จะหาทางออกที่

วันนี้ยังมองไม่เห็น

เพราะหากหาทางออกจาก “ทางตัน” ไม่ได้จริงๆ โลก

วุ่นวายแน่.

ภ

สหรัฐ-พันธมิตรตีปี๊บสงคราม
วอชิงตัน/มอสโก • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ต่อสายคุยประธา นาธิ

บดีวลาดิมีร์ ปูติน นานกว่าช่ัวโมง แต่ไม่ได้ความคืบหน้า เผยไบเดน

ขู่ปูตินบุกยูเครนจะเจอผลลัพธ์ท่ีฉับพลันและรุนแรง อีกด้านส่ังถอน

ทหารอเมริกันเกือบหมดและลดจำานวนเจ้าหน้าท่ีทูตในกรุงเคียฟ 

กว่า 10 ประเทศตื่นตูมสงคราม ส่ังพลเมืองอพยพพ้นยูเครนทันที

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย

เตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ผู้นำาสหรัฐ

และรัสเซียดำาเนินความพยายาม

เพ่ือบรรเทาความเป็นปฏิปักษ์ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน โดยได้สนทนาทาง

โทรศัพท์นานราว 1 ช่ัวโมงเมื่อ

วันเสาร์ หน่ึงวันหลังจากสหรัฐและ                                                         

บรรดาชาติพันธมิตรเตือนว่า กอง                                                     

ทัพรัสเซียซ่ึงวางกำาลังทหารมาก 

กว่า 100,000 นายใกล้ชายแดน

ยูเครน อาจรุกรานเพื่อนบ้านฝ่ัง

ตะวันตกชาติน้ีได้ทุกเมื่อ และทำา                 

ให้ยูริ อูชาคอฟ ท่ีปรึกษาด้านนโย 

บายต่างประเทศของทำาเนียบเครม

ลิน ตอบโต้ว่า อาการฮิสทีเรียของ

สหรัฐพุ่งถึงจุดสุดยอดแล้ว 

รัฐบาลท้ังสองฝ่ายไม่ได้

กล่าวถึงความคืบหน้าใดๆ จากการ

เจรจาระหว่างไบเดนและปูติน ท่ี

เจ้าหน้าท่ีอาวุโสในรัฐบาลสหรัฐ

กล่าวว่ามีสาระสำาคัญและเป็นมือ

อาชีพ แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลง

โดยพ้ืนฐานใดๆ ส่วนทำาเนียบเครม

ลินกล่าวว่า ปูตินแจ้งต่อไบเดนว่า                                     

สหรัฐไม่ใส่ใจความห่วงกังวลหลักๆ 

ของรัสเซีย และรัสเซียไม่ได้รับคำา

ตอบท่ีเป็นเน้ือเป็นหนังในประเด็น

สำาคัญ อาทิ การขยายของนาโต                                                 

และการวางกำาลังเชิงรุกในยูเครน 

ในคำาสนทนาทางโทรศัพท์

กับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มา 

ครง ของฝร่ังเศสในช่วงบ่ายวันเสาร์ 

ปูตินโจมตีคำากล่าวอ้างของตะวัน

ตกท่่ีว่ารัสเซียกำาลังมีแผนรุกรานว่า

เป็น “การคาดเดาท่ีย่ัวยุ” ซ่ึงอาจ

นำาไปสู่ความขัดแย้งในยูเครน 

ทำาเนียบขาวแถลงว่า ไบ

เดนได้กล่าวเตือนปูตินไปอีกคร้ัง

ว่า หากรัสเซียรุกรานยูเครนมาก

ย่ิงข้ึน สหรัฐพร้อมกับพันธมิตร

และหุ้นส่วนของเราจะตอบโต้อย่าง

เด็ดขาด และก่อความเสียหายท่ีฉับ

พลันและรุนแรงต่อรัสเซีย 

อีกทางหน่ึง แอนโทนี บลิง                                                     

เคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ 

พูดคุยกับเซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐ 

มนตรีต่างประเทศรัสเซีย ด้วยใน

วันเสาร์ บลิงเคนกล่าวว่า ไม่ควร

ประหลาดใจหากรัสเซียกระตุ้นให้

เกิดเหตุการณ์หรือการย่ัวยุ แล้วใช้

เป็นเหตุผลในการปฏิบัติการทาง

ทหารตามที่วางแผนมาตลอด 

รัฐบาลรัสเซียกล่าวด้วย

ว่า ได้ถอนเจ้าหน้าท่ีทูตบางส่วน

ออกจากกรุงเคียฟในวันเสาร์ โดย

กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า                                              

การตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากความ

หวาดกลัว “การย่ัวยุท่ีเกิดข้ึนจาก

รัฐบาลเคียฟ” 

สหรัฐและประเทศยุโรปอีก                                                

มากกว่า 10 ประเทศ อาทิ เยอรมนี, 

โปรตุเกสและเบลเยียม รวมถึง

อิสราเอลและออสเตรเลีย ก็อ้าง

ภัยคุกคามท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรุกราน

ของรัสเซีย และขอให้พลเมืองของ

ตนออกจากยูเครนโดยเร็วท่ีสุด 

กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐกล่าวว่า ได้ถอนเจ้าหน้าท่ีทูต

เกือบท้ังหมดออกจากยูเครน และ

ได้ย้ายการปฏิบัติงานไปท่ีเมืองล

วิฟท่ีอยู่ใกล้ชายแดนโปแลนด์ เช่น

เดียวกับแคนาดาและออสเตรเลีย 

ขณะท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

ประกาศถอนกำาลังครูฝึกทหารประ 

มาณ 150 นาย หรือเกือบท้ังหมด

ท่ีอยู่ในยูเครน ไปประจำาประเทศ

อื่นในยุโรป เพื่อความปลอดภัย

และสวัสดิภาพของทหารอเมริกัน

ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน ท่ีพยายาม

ปัดเป่าความตื่นตระหนก กล่าวว่า 

ตอนน้ีศัตรูตัวฉกาจของประชาชน

คือความตื่นตระหนก

เวลาเดียวกัน สำานักงาน

นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ กล่าวว่า 

ได้เตรียมแผนอพยพฉุกเฉินสำาหรับ

ประชากร 3 ล้านคนในเมือง

หลวงแห่งนี้แล้ว เพื่อป้องกันไว้

ก่อน.

ตำารวจฝรั่งเศสยิงแก๊สน้ำาตาสลายคาร์ม็อบ

ปารีส • ขบวนรถประท้วงมาตร                                                     

การควบคุมไวรัสโคโรนาและค่า                                              

ครองชีพท่ีสูงข้ึน ฝ่าการสกัดของ

เจ้าหน้าท่ีเข้ามาถึงใจกลางกรุงปา 

รีสได้สำาเร็จเมื่อวันเสาร์ ตำารวจ

ยิงแก๊สน้ำาตาสลายการชุมนุม จับ

ผู้ชุมนุม 54 คน และมีผู้ถูกใบ 

สั่งหลายร้อยคน 

เอเอฟพีรายงานว่า ชาว

ฝร่ังเศสหลายพันคนจากท่ัวประ 

เทศท่ีเดินทางมาด้วยรถชนิดต่างๆ 

ท้ังรถยนต์, รถตู้, รถบ้านและรถ

บรรทุก ฝ่าการสกัดของเจ้าหน้าท่ี

รวมตัวกันชุมนุมใจกลางกรุงปารีส

เมื่อวันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ การ

ชุมนุมครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาล

ใจจาก “ขบวนรถแห่งเสรีภาพ” 

ของม็อบรถบรรทุกชาวแคนาดา

ท่ีขับรถมาประท้วงการบังคับให้

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลางกรุง

ออตตาวา 

ตำารวจฝร่ังเศสประกาศคำา                                            

ส่ังก่อนหน้าน้ีว่าห้ามการชุมนุม

ของขบวนรถในกรุงปารีส ตำารวจ

พยายามสกัดไม่ให้รถของผู้ประ 

ท้วงเข้ามาประท้วงย่านใจกลางเมือง 

และออกใบส่ังรถท่ีเข้าร่วมการ

ประท้วงท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

แต่มีรถของผู้ประท้วงมาก                                                   

กว่า 100 คัน ฝ่าการสกัดของ                                                  

ตำารวจขับมาถึงถนนช็องเซลิเซ                                                      

กลางกรุงปารีสได้สำาเร็จ ทำาให้

ตำารวจต้องยิงแก๊สน้ำาตาเพื่อสลาย                                                                               

การชุมนุม เป็นภาพการชุมนุมท่ี                                             

คล้ายกับการชุมนุมของเส้ือก๊ัก

เหลืองต่อต้านรัฐบาลในปี 2561-

2562 

เฌราร์ ดาร์มานอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝร่ัง 

เศส ทวีตว่า การชุมนุมเมื่อวัน

เสาร์มีผู้ถูกจับกุมตัว 54 คน และ

มีผู้ได้รับใบส่ัง 337 คน

การชุมนุมคาร์ม็อบครั้งนี้ 

ผู้ชุมนุมคัดค้านบัตรผ่านวัคซีน

โควิดที่บังคับให้แสดงเมื่อเข้าใช้

บริการสถานท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ 

แต่ผู้ชุมนุมบางคนเพิ่มข้อเรียก

ร้องในเรื่องราคาพลังงานและ

อาหารที่สูงขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยฝร่ัง 

เศสแถลงว่า มีผู้ชุมนุมต่อต้าน

บัตรผ่านวัคซีนโควิด-19 ท่ัวกรุง

ปารีสเมื่อวันเสาร์มากกว่า 7,600 คน 

มีการระดมกำาลังตำารวจ

เกือบ 7,200 นาย พร้อมรถยาน                                     

เกราะและรถฉีดน้ำาแรงดันสูง 

เพื่อควบคุมการชุมนุมในกรุงปา 

รีสเมื่อวันเสาร์ 

รัฐบาลฝร่ังเศสแถลงก่อน

หน้าน้ีว่า มีแผนท่ีจะผ่อนคลาย

มาตรการบังคับสวมหน้ากากในวัน                                                  

ท่ี 28 กุมภาพันธ์ และจะยกเลิก

บัตรผ่านวัคซีนในช่วงปลายเดือน

มีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน.

เตรียมพร้อม • พลเมืองชาวยูเครนฝึกทหารโดยทหารผ่านศึก ที่กองพันอาซอฟในกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการ “อย่าตื่นตระหนก จงเตรียมพร้อม” เพื่อรับมือภัยคุกคามจากการรุกรานของรัสเซีย.
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ตรังจัดวิวาห์ใต้สมุทร 2022 เพียง 14 คู่

ตรัง • วันท่ี 13 ก.พ.65 เวลา 14.00 น. ท่ีอนุสาวรีย์พระ

ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ถนนตรัง-พัทลุง อ.เมืองตรัง 

นายภูวนัฐ สมใจ รอง ผวจ.ตรัง, นายสัญญา ศรีวิเชียร 

นายกเทศมนตรีนครตรัง, นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ ประธาน

หอการค้าตรัง และหน่วยงานร่วมพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุ

ประดิษฐ์ฯ อดีตเจ้าเมืองตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็น

ขวัญกำาลังใจในการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2022 คร้ังท่ี  25 

ซ่ึงปีน้ีหอการค้าตรัง, ททท., อบจ.ตรัง, สำานักงานท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรังได้ร่วมกันจัดข้ึนระหว่างวัน

ท่ี 13-15 ก.พ. โดยจะให้คู่บ่าวสาวดำาด่ิงสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อรด

ทรายสังข์และจดทะเบียนสมรส บริเวณหินก้อนเดียวหน้า

ถ้ำามรกต อ.กันตัง โดยปีน้ีมีคู่บ่าวสาวร่วมพิธี 14 คู่ ส่วนการ

บวงสรวงมีการต้ังโต๊ะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  เทวดาฟ้าดินและ

ดวงวิญญาณของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ  มีการนำาส่ิงของ

เซ่นไหว้นานาชนิดท้ังคาวหวาน ดอกไม้ และทำาพิธีพราหมณ์ 

รวมท้ังการบวงสรวงพวงมาลัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซ่ึง

จังหวัดจะจัดพิธีบวงสรวงก่อนเร่ิมพิธีวิวาห์ใต้สมุทรทุกปี

รวบโจรลักทรัพย์ห้างดังสำาโรงเหนือ

สมุทรปราการ • วันท่ี 13 ก.พ.65 พ.ต.อ.อาทิตย์ ซ้ิมเจริญ  

ผกก.สภ.สำาโรงเหนือ สมุทรปราการ, พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ  

รอง ผกก.สส. สภ.สำาโรงเหนือ พร้อมฝ่ายสืบสวนได้ร่วมกัน

จับกุมตัวนายพัชรพงศ์ สุขเจริญ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาทุบกระจก

เข้าไปลักทรัพย์ภายในห้างชื่อดังย่านสำาโรงเหนือ  พร้อมของ

กลางนาฬิกาข้อมือ 36 เรือน พระเครื่อง 29 องค์  เครื่องมือ

ซ่อมนาฬิกา 1 ชุด และทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำานวนมากนับร้อย

รายการ โดย พ.ต.อ.อาทิตย์เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 

10 ก.พ.65 ประมาณ 06.00 น. ห้างบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาสำาโรง 2 ถูกคนร้ายทุบกระจกด้านหลังห้างแล้วเข้าไป

ลักทรัพย์ในห้าง มีทรัพย์สินสูญหายไปจำานวนหลายรายการ 

นาฬิกาข้อมือประมาณ 103 เรือน พระเครื่อง  300-400 

องค์ โดยท่ี รปภ.ของห้างไม่พบเห็น แต่กล้องวงจรปิดบันทึก

ภาพไว้ได้ และเวลา 01.00 น. มีชาย 1 คนเข้าไปก่อเหตุลัก

ทรัพย์สินตามร้านค้าต่างๆ ท่ีอยู่ภายในห้างจำานวนมาก ตำารวจ

ชุดสืบสวนใช้ข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดและทราบชื่อผู้ก่อ

เหตุคือ นายพัชรพงศ์ จึงกระจายกำาลังออกสืบสวนจนพบ

ตัวผู้ต้องหากำาลังป่ันรถจักรยานอยู่ภายในซอยสุขุมวิท 115 

ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ ตรวจค้นบ้านพักพบส่ิงของ

ท่ีลักมาจำานวนมากจึงยึดเอาไว้เป็นของกลาง ก่อนคุมตัวมาส

อบสวนท่ี สภ.สำาโรงเหนือ.

กระเตง

การทำางานของสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงรายงาน

ข่าวแจ้งว่า ในช่วงหน่ึง พล.อ.ประยุทธ์ เปรย

ว่าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นายกฯ มีทางเลือก

ไม่มาก โดยนายอนุทินกล่าวสวนข้ึนมาว่า 

“ท่านนายกฯ มีทางเลือกเดียวคืออยู่ครบ

เทอม และไม่ต้องห่วงจำานวน ส.ส.ในสภา 

หากมีการซักฟอกฝ่ายค้านจะรวมเสียงได้ไม่

ถึงก่ึงหน่ึง และเสียงสนับสนุนนายกฯ ม่ันใจ

ว่าจะสามารถหาได้ไม่น้อยกว่า 260 เสียง

อย่างแน่นอน” รายงานข่าวระบุ 

มีรายงานด้วยว่า วงหารือดังกล่าว 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นำากระดาษที่

มีการจดจำานวน ส.ส.ของฝ่ายค้านและ

ฝ่ายรัฐบาลที่พกติดตัวออกมาแสดงให้                          

นายกฯ ดูด้วยว่าจำานวน 260 เสียงมาจาก

ส่วนใดบ้าง โดยไม่ได้นับรวมกับเสียงของ

พรรคเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งแยกตัวออกไป

จากพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้ การบริหาร

เสียงในสภาของพรรคภูมิใจไทยเคยมีผล

งานให้เห็นแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เมื่อเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา ที่สามารถหา

เสียงสนับสนุนให้กับนายอนุทินและนาย

ศักดิ์สยามมากที่สุดจำานวนถึง 269 เสียง

มาแล้ว

สำาหรับจำานวนเสียง ส.ส.ในสภา 

ปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ขณะนี้มีทั้งหมด 

475 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 267 คน 

ฝ่ายค้าน 208 เสียง เสียงกึ่งหนึ่งของ

องค์ประชุมสภาคือ 238 เสียง เมื่อหัก 

ส.ส.เศรษฐกิจไทย และ 3 ส.ส.พลังประชา

รัฐเดิมที่ถูกขับออกแต่ยังไม่สังกัดพรรคใหม่ 

เช่น นายเอกราช ช่างเหลา นายสมศักดิ์ 

พันธ์เกษม ออกไป 21 เสียง ทำาให้ ส.ส.ฝ่าย

รัฐบาลเหลือเสียงในสภา 246 เสียง เกิน

องค์ประชุมไม่ถึง 10 เสียง ส่งผลให้ช่วง

ที่ผ่านสภาล่มหลายครั้ง เนื่องจากองค์

ประชุมไม่ครบ เพราะฝ่ายค้านใช้กลยุทธ์

ไม่ร่วมแสดงตน

นายประภัตร  โพธสุธน  รมช.เกษตร

และสหกรณ์  ในฐานะเลขาธิการพรรค

ชาติไทยพัฒนา  ให้สัมภาษณ์ถึงเสถียรภาพ

พรรคร่วมรัฐบาล หลังเกิดสภาล่มบ่อยครั้ง

ว่า เรื่องสภาล่ม เรื่องนับประชุม เป็นเรื่อง

บังเอิญมากกว่า ไม่มีใครอยากให้สภาล่ม 

แต่ฝ่ายค้านเองอาจจะอยากประลองกำาลัง

จริงๆ ส่วนวันพฤหัสบดีเป็นการตอบกระทู้ 

ไม่เคยมีการนับองค์ประชุม ส.ส.ส่วนใหญ่

จึงซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน เพราะคิดว่า

ไม่มีอะไร ฉะนั้นการที่เสียงขาดไป 10 คน 

ไม่ได้มีเจตนาจะขาด เพราะถ้ามีเจตนาจะ

เบี้ยว  จะขาดมากกว่านี้

“ส่วนเรื่องที่ถามกันมากว่าพรรคร่วม

รัฐบาลมีปัญหาอะไรกันหรือไม่นั้น ยืนยัน

ว่าไม่มี เพราะไม่มีใครอยากจะให้ยุบสภา 

อันนี้ผมกล้าท้าได้ในฐานะผู้อาวุโสทางการ

เมือง เพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น มัน

ยากและลำาบาก และการแก้ไขปัญหาช่วงนี้

ยิ่งจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา ดังนั้น ถ้าคิดว่า

จะมีการยุบสภา ไม่มีใครได้ประโยชน์เลย 

ชาวบ้านลำาบากไปอีกอย่างน้อย 1 ปี กว่า

จะมีการเลือกตั้ง กว่าจะมีรัฐบาล ทุกอย่าง

จะนิ่งหมด ปัญหาต่างๆ ทั้งราคาพืชผล

การเกษตร ราคาข้าวของแพง ซึ่งเรื่องของ

แพงยอมรับว่ามันแพงตามกระแส แต่ขณะ

เดียวกันต้องยอมรับว่านายกฯ และรัฐบาล

มีความตั้งใจจริงที่จะพยายามทำาทุกวิถีทาง 

โดยเฉพาะเรื่องที่ทุกคนบอกว่าดี นายกฯ ก็

รับฟังแก้ไขให้” นายประภัตรบอก

นายประภัตรยังกล่าวถึงการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติตาม มาตรา  152  

ในวันท่ี  17-18  ก.พ.ว่า เป็นธรรมดาท่ีฝ่าย

ค้านจำาเป็นจะต้องรุกไล่ หาจุดอ่อนของ

รัฐบาล เพื่อจะผสมผสานกับเรื่องท่ีทำาให้

เกิดการเลือกต้ัง แต่ข้อมูลท่ีฝ่ายค้านจะพูด

น้ัน นายกฯ และรัฐมนตรีทุกคนเต็มใจท่ีจะ

ตอบ เพราะเป็นโอกาสเดียวท่ีจะช้ีแจงให้

ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง ส่วนตัวคิด

ว่าดี ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างกรณีเรื่องท่ีจะ

ถูกอภิปรายเรื่องโรคลัมปีสกิน ท่ีมีการต้ังข้อ

สังเกตว่า เหตุใดการจ่ายเงินเยียวยาจึงล่าช้า

น้ัน จะได้ช้ีแจงให้เห็นว่า ข้ันตอนเป็นอย่างไร 

ยืนยันว่ากรมปศุสัตว์ติดตามให้อยู่ตลอด

เมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวของ

พรรคเศรษฐกิจ ไทยจะส่งผลกระทบต่อ

รัฐบาลหรือไม่  นายประภัตร กล่าวว่า เท่า

ที่ได้สัมผัสกับพรรคเศรษฐกิจไทย เขาบอก

ว่ายังยินดีสนับสนุนรัฐบาลอยู่ ไม่เห็นมี

อะไร อย่างการนับองค์ประชุมคราวก่อน

เขาก็สนับสนุนรัฐบาล

เมื่อถามว่า  ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว

ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะต่อรองขอเก้าอี้ 

รัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนา  นาย

ประภัตรกล่าวว่า  ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับ

เรา แต่เรื่องการปรับ ครม. อยู่ที่นายกฯ                                                        

และต้องย้อนกลับไปด้วยว่าเราไม่ได้มา

แบบเขาให้มา เพราะตอนตั้งรัฐบาลเสียง

มีไม่พอ ตอนนั้นพรรคชาติไทยพัฒนามี 

ส.ส.กว่า 10 คน นายกฯ เลยให้กำาลังใจมา 

อีกทั้งเราทำางานไม่แพ้พรรคอื่น รัฐมนตรี 2 

คนทำางานไม่หยุดเลย

เมื่อถามย้ำาว่า หากเขาจะมาขอ

โควตาคืนจะทำาอย่างไร นายประภัตร

หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ก็ต้องมาคุยกัน แต่

ตอนนี้คิดว่าทุกคนรู้แล้วว่าสถานการณ์ที่

จะต้องช่วยกัน เรื่องที่จะมาขัดกัน ไม่มีใคร

อยากทำา บอกตรงๆ เพราะอยู่กันปีที่ 3 แล้ว 

ถ้ามันแตก มันต้องไปนานแล้ว

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่อ้างว่าเป็น

หัวหน้าทีมกลุ่ม 16 กล่าวว่า กลุ่ม 16 จะ

มี ส.ส.มากกว่าหรือน้อยกว่า 16 คนไม่ใช่

เรื่องสำาคัญ มั่นใจจะสร้างความกดดันให้

รัฐบาลได้ จำานวนคนเป็นเรื่องเล็ก ยืนยัน

การเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่มีข้อต่อรองผล

ประโยชน์ใดๆ หรือเรียกร้องกล้วย ไม่ใช่

การเคลมตัวเลข หรือตั้งกลุ่มกำามะลอ 

นายพิเชษฐกล่าวว่า ส่วนการเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในเดือน 

พ.ค.นี้ ส.ส.กลุ่ม 16 จะลงมติไม่โหวตให้

กับรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ต้องรอฟังคำาชี้แจง

ของแต่ละคนก่อน ถ้าข้อมูลฝ่ายค้านมีหลัก

ฐานชัดเจนถึงการทำาให้ประเทศเสียหาย 

รัฐบาลตอบไม่ได้ กลุ่ม 16 ก็คงยกมือไว้

วางใจให้ไม่ได้ แม้จะเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐก็พร้อมสวนมติพรรค 

จะไม่ยกมือให้ ถ้ารัฐมนตรีตอบคำาถามไม่

ได้ ถ้าไปตะแบงยกมือไว้วางใจ ก็ไม่ควร

มาเป็นผู้แทนฯ 

วันเดียวกันนี้ ศูนย์สำารวจความคิด

เห็นนิด้าโพล (NIDA Poll) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำารวจ

ของประชาชน เรื่องสภาล่ม ทำาการ

สำารวจระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ.2565 จาก

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุก

ภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และราย

ได้ทั่วประเทศ รวม 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

จากการสำารวจเมื่อถามถึงความคิด

เห็นของประชาชนต่อบุคคล/กลุ่ม ที่ควร

รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สภาล่ม ผลสำารวจ

ร้อยละ 43.44 ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล, 

ร้อยละ 42.37 ระบุว่ารัฐบาล และร้อยละ 

37.94 ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน,  ร้อยละ 32.60 

ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี, ร้อยละ 14.66 ระบุว่านายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ร้อย

ละ 12.60 ระบุว่านายนิโรธ สุนทรเลขา 

ประธานวิปรัฐบาล, ร้อยละ 11.83 ระบุว่า

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน, 

ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ควรมีใครต้องรับ

ผิดชอบ, ร้อยละ 7.10 ระบุว่าเฉยๆ, ไม่

ตอบ, ไม่สนใจ     

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อ

สาเหตุที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์สภาล่ม ร้อย

ละ 49.85 ระบุว่าเป็นเกมการเมืองของ

กลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล, ร้อยละ 31.98 

ระบุว่ามี ส.ส.จำานวนหนึ่งไร้สามัญสำานึกใน

การทำาหน้าที่ภายในรัฐสภา, ร้อยละ 16.03 

ระบุว่าวิปรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ, ร้อย

ละ 11.91 ระบุว่ามี ส.ส.จำานวนหนึ่งขี้เกียจ

สันหลังยาว, ร้อยละ 8.17 ระบุว่ารัฐบาล

ต้องการเตะถ่วงกฎหมาย, ร้อยละ 4.89 

ระบุว่าวาระการประชุมไม่ดึงดูดใจให้เข้า

ประชุม, ร้อยละ 4.35 ระบุว่าวิปฝ่ายค้าน

ไม่มีประสิทธิภาพ, ร้อยละ 2.82 ระบุว่าสภา

ล่มเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด,  ร้อย

ละ 2.29 ระบุว่า ส.ส.จำานวนหนึ่งมีภาระ

หน้าที่อื่นที่สำาคัญกว่าต้องทำา

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อ

วิธีแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สภาล่มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 30.15 ระบุว่า

ลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ ส.ส.ที่ขาด

ประชุมสภาเกินกว่าที่กำาหนดโดยไม่มีเหตุ

จำาเป็น, ร้อยละ 22.82 ระบุว่าลงโทษ

ตัดสิทธิทางการเมือง ส.ส.ที่ขาดประชุม

สภาเกินกว่าที่กำาหนดโดยไม่มีเหตุจำาเป็น, 

ร้อยละ 22.29 ระบุว่าลงโทษไล่ออกจาก

ตำาแหน่ง ส.ส. ในกรณีที่ขาดประชุมสภา

เกินกว่าที่กำาหนดโดยไม่มีเหตุจำาเป็น, ร้อย

ละ 17.71 ระบุว่าลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุก

ครั้งที่ ไม่เข้าร่วมประชุม, ร้อยละ 16.03 

ระบุว่าลงโทษประจานชื่อผู้ขาดประชุม

สภาต่อสาธารณะ, ร้อยละ 14.20 ระบุ

ว่า ลงโทษยุบพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ขาด

ประชุมสภาเกินกว่าที่กำาหนด, ร้อยละ 

12.60 ระบุว่าไม่มีวิธีใดที่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ และร้อยละ 2.98 ระบุว่าเฉยๆ, 

ไม่ตอบ, ไม่สนใจ.

21 ส.ส.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมี

การประชุมในวันที่ 14 ก.พ. เพื่อพิจารณา

คำาร้องที่มีผู้ยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบ

มติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและ 

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ลงมติ

ขับ 21 ส.ส. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ว่า ส.ส.ใน

กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัสมีการไปหารือกันที่ภูเก็ต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากนั้นก็แยกย้าย

และมีการพูดคุยเรื่องนี้กันบ้าง แต่ไม่ได้

เป็นกิจจะลักษณะอะไร เพราะส่วนใหญ่

เชื่อว่าการลงมติเมื่อวันที่ 19 ม.ค. ไม่ได้

มีปัญหาข้อกฎหมายอะไร จึงไม่ได้เตรียม

การแผนสำารองอะไรไว้ และมองว่าคงไม่

เกิดอุบัติเหตุการเมืองอะไร

“การย้ายเข้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

มีกระบวนการสำาคัญที่ตรวจสอบยืนยัน

ข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นทางการ

ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับสำานักงาน 

กกต. ไม่ว่าจะเป็นการที่สำานักงาน กกต.

ได้มีการทำาหนังสือถึงสภา ที่แจ้งผลว่าได้

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

จากระบบข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามี 

ส.ส.สมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย 

18 คนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ก็ถือว่า 

กกต.รับรองแล้ว อีกทั้งหลัง กกต.ทำาหนังสือ

ดังกล่าว ประธานสภาฯ ก็แจ้งที่ประชุมว่า 

18 คนได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจ

ไทยแล้ว ถือว่า กกต.รับรองพวกผมไป

แล้ว มีผลอย่างเป็นทางการไปแล้ว ส่วน

คนที่ ไปร้องให้ตรวจสอบ ก็เป็นสิทธิเขา 

แต่ผลทางกฎหมายมันชัดเจนแล้ว  ส่วน

การเตรียมแถลงข่าวเปิดตัวพรรคจะมีขึ้น

หลังวันจันทร์นี้เลยหรือไม่ เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้

ประสานงานคงกำาลังพิจารณาอยู่ แต่ขณะ

นี้ยังไม่ได้รับแจ้ง” นายสมศักดิ์ระบุ  

มีรายงานว่าในการประชุมพรรค

ภูมิใจไทย  (ภท.)  เมื่อวันที่  10  ก.พ. ได้

มีการหารือถึงเรื่องสถานการณ์ทางการ

เมือง รวมทั้งยังได้แนะนำาสมาชิกใหม่ที่

จะมาอยู่กับพรรค ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

ซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมกับพรรคครั้ง

นี้จำานวน  5  คน ด้วย  อาทิ นางนวลนภา  

สมชัย  ภรรยานายอิสสระ  สมชัย  อดีต  

ส.ส.อุบลราชธานี  พรรคประชาธิปัตย์  

และอดีตแกนนำา กปปส. ที่ถูกศาลอาญา

พิพากษาจำาคุก พร้อมทั้งให้ตัดสิทธิเลือกตั้ง

เป็นเวลา 5 ปี  คดีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี  

2556-2557 นอกจากนี้ ยังมี  ส.ส.พิษณุโลก  

2  คน  และ ส.ส.อุดรธานีอีก  1  คนด้วย

ขณะเดียวกัน นายกรณ์ จาติก

วณิช หัวหน้าพรรคกล้า เปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ส.เขต 1 พระนคร-สัมพันธวงศ์-ป้อม

ปราบฯ คือ นายปรัชญา อ้ึงรังษี หรือต๋อง 

นักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นำาเข้า

สินค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

ร่วมกับธุรกิจภาคบริการ โรงแรมช้ันนำา 

ด้านนายปรัชญากล่าวว่า ชื่นชอบ

คุณกรณ์ตั้งแต่อยู่เจพีมอร์แกน เมื่อทราบ

ว่ามาตั้งพรรคกล้า จึงเสนอตัวเข้ามาเป็น

ผู้สมัครเขต 1 และถ้าไม่ใช่พรรคกล้าก็คง

ไม่เล่นการเมือง

ส่วนที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 

ราชา ออคิด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

แกนนำาและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคต

ไทย พร้อมด้วยนายสุพล ฟองงาม ผู้ร่วม

ก่อตั้งพรรค และนายวัชระ กรรณิการ์ 

กรรมการประสานงานพรรค ร่วมกันเปิด

ตัว น.อ.วิชัย ราชานนท์ อดีตนักมวยที่เคย

ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 โดยนายสนธิรัตน์ 

กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทยเป็นพรรค

ที่ตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาประเทศ โดยเฉพาะ

กับความขัดแย้งของสังคม จะเป็นพรรค

ที่จะไม่สร้างความแตกแยก พรรคสร้าง

อนาคตไทยจึงจะเป็นทางออกให้กับคน

อีสาน ที่จะมีส่วนช่วยกันที่จะไม่นำาพา

ประเทศไปสู่ความขัดแย้ง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า พรรคสร้าง

อนาคตไทยเป็นพรรคที่รวบรวมผู้คนที่เป็น

มือเศรษฐกิจระดับประเทศ ถือว่าเป็นทีม

เศรษฐกิจที่มีความพร้อมมากที่สุดในการ

ที่จะสรรหาบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นนายก

รัฐมนตรี โดยต้องเป็นคนดี ไม่มีประวัติของ

การคอร์รัปชัน ไม่ทำาลายชาติ และต้องเป็น

คนที่ผู้คนยอมรับในระดับนานาชาติด้วย 

ซึ่ง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหนึ่งใน

บุคคลที่มีคุณสมบัติของพรรคที่ตั้งไว้ แต่

ขณะนี้ ดร.สมคิดยังไม่ได้รับปากและท่าน

เองก็อยู่ระหว่างการพิจารณา  

ที่ศูนย์ประชุมไบเทค คุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย พร้อมด้วยกลุ่ม Builder ร่วมงาน 

Thailand Friendly Design Expo 2022 

: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรม

สุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวล ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์

ประชุมไบเทคบางนา โดยคุณหญิงสุดา

รัตน์กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยมีหลัก

แนวนโยบายดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจน

แก่ โดยให้ความสำาคัญกับความทัดเทียม

ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้

พิการ ที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.

เชียงใหม่ • วันที่ 13 ก.พ.65 พล.ต. 

นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กองกำาลังผาเมือง 

เปิดเผยว่า กองกำาลังผาเมือง/กอง

อำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังคงจัดกำาลังสกัด

กั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้น

ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใน

พื้นที่ 24 อำาเภอชายแดน 6 จังหวัด

อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาความไม่

สงบในประเทศ เมียนมาและปัญหา

แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบ

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาฝั่งไทยต่อ

เนื่อง  โดยกลุ่มขบวนการยังคงมีความ

พยายามนำาพาแรงงานต่างด้าวชาว

เมียนมาลักลอบเข้ามาในประเทศไทย

เพื่อมาทำางานมากขึ้น  เพราะเชื่อว่าจะ

สร้างอนาคต ที่ดีให้ครอบครัวได้จึงยอม

เสี่ยง   ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ สามารถ จับกุม ได้

ต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่   ต.ค.64 ถึงปัจจุบัน 

มีผลการปฏิบัติ จำานวน 116 ครั้ง 

สามารถจับกุมผู้ลักลอบได้ 1,380  คน 

และผู้นำาพา 53 คน โดยเปรียบเทียบ

ช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 65 

สามารถจับกุมได้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน

มีคดีผู้นำาพา 43 คดี ถึงที่สุดแล้ว 18 

คดี อยู่ระหว่างการดำาเนินคดี 28  คดี 

ผบ.กกล.ผาเมืองกล่าวอีกว่า ที่

ผ่านมาได้รับการสนับสนุนกำาลังกอง

ร้อยสกัดกั้นฯ 2 กองร้อย เสริมกำาลัง

ด้านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  

พื้นที่เพ่งเล็ง สำาคัญ  และนำาเทคโนโลยี

มาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย การเฝ้าระวัง การ

ปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อแจ้งเตือน

การลักลอบกระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมาย การสกัดกั้น

แรงงาน ในพื้นที่ล่อแหลม ทั้งกล้อง

วงจรปิด, กล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียน

รถยนต์อัตโนมัติ และกล้องอำาพราง

แบบเคลื่อนที่  เพื่อเพิ่มศักยภาพตาม

แนวชายแดน  และสำาคัญ คือความร่วม

มือของประชาชน.

กกล.ผาเมืองโชว์สกัดจับแรงงานผิดกม.

รวบหมอเสริมความงามเถื่อน
หนองคาย • จากกรณีท่ีมีคนร้าย

ชายหญิงร่วมกันก่อเหตุหลอกลวง

ร้านทองศรีรุ่งเรือง เลขท่ี 365 ถ.มีชัย 

ต.ในเมือง  อ.เมืองหนองคาย โดยฝ่าย

ชายทำาทีขอซ้ือทองไปฝากญาติ  ส่วน

ฝ่ายหญิงแยกไปธนาคารนำาเช็คเข้า

บัญชีให้ร้านทอง แต่เป็นการเคลียริง

เช็ค จำานวน 2.9 ล้านบาท ก่อนท่ีร้าน

ทองจะเอาทองรูปพรรณน้ำาหนักรวม 

100 บาทให้คนร้ายชายหลบหนีไป 

เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 10 ก.พ.65 ตามท่ี

ได้เสนอข่าวไปแล้วน้ัน

ความคืบหน้าเมื่อวันท่ี 13 ก.พ. 

พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ ผกก.สส.ภ.จว.

หนองคาย เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบ

ฝ่ายหญิงท่ีนำาเช็คไปติดต่อท่ีธนาคาร 

จนสามารถยืนยันตัวบุคคลเป็นท่ี

แน่ชัดแล้ว พงส.จึงได้ขออำานาจศาล

จังหวัดหนองคายอนุมัติออกหมาย

จับ น.ส.พิชชาภา ครณรงค์ อายุ  

47 ปี เลขท่ี 86/12 ต.หนองยาว 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใน

ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็น

คนอื่น และออกเช็คเพื่อชำาระหน้ีท่ี

มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย 

โดยในขณะท่ีออกเช็คน้ันไม่มีเงินอยู่

ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้และ

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และ

ศาลจังหวัดหนองคายได้อนุมัติหมาย

จับ ท่ี จ23/2565 ลงวันท่ี 12 ก.พ.

65 ซ่ึงเป็นคดีอาญา อายุความ 10 ปี 

โดยได้ประสานตำารวจทุกพ้ืนท่ีหาก

พบบุคคลตามหมายจับให้จับตัวส่ง

ตำารวจหนองคาย

ส่วนผู้ต้องหาชายตำารวจกำาลัง

พิสูจน์ทราบ เบ้ืองต้นมีลักษณะคล้าย

สาวประเภทสอง จากการตรวจสอบ

กล้องวงจรปิดคาดว่าอาจจะมีผู้ร่วม

ขบวนการ 3 คน โดยมีคนขับรถใช้

รถฮอนด้า เอชอาร์วี สีขาว พาผู้หญิง

ไปส่งท่ีธนาคารภายในห้างอัศวรรณ 

จากน้ันขับรถพาผู้ชายไปยังร้านทอง 

ซ่ึงหากจับกุมผู้หญิงได้ก็จะเชื่อมโยง

เพื่อนร่วมแก๊งได้.

ตร.รู้ตัวหญิงสาว

แก๊งหลอกซื้อทอง

ร้านจ.หนองคาย

กรุงเทพฯ • ตำารวจ ปคบ.รวบสาวอ้าง

เป็นหมอเสริมความงาม ใช้ใบประกอบ

วิชาชีพแพทย์หญิงรายอื่นสวมรอยสมัคร

งานคลินิกเสริมความงามหลายแห่ง 

ก่อนหน้านี้กระทำาผิด 4 คดี อ้างทำางาน

อย่างอื่นไม่เป็น

วันที่ 13 ก.พ.65 พล.ต.ต.อนันต์ 

นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.พร้อมด้วย 

พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ.

แถลงผลจับกุม น.ส.ณัฐชานันท์ (สงวน

นามสกุล) อายุ 30  ปี ผู้ต้องหาตาม

หมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 77/2565 ลง 

วันที่ 8 ก.พ.65 กรณีสวมรอยเป็นหมอ

รับจ้างทำางานในคลินิก โดยกล่าวหาว่า 

“ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับ

อนุญาต, ใช้คำาหรือข้อความที่แสดงให้ผู้

อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม, ฉ้อโกง โดยการแสดงตนเป็น

บุคคลอื่น เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน และ

เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือ

ประชาชน”

ก่อนหน้านี้ น.ส.ณัฐชานันท์มี

พฤติกรรมหลอกลวง  โดยนำาใบประกอบ

วิชาชีพแพทย์ผู้อื่นมาสวมรอยเป็นแพทย์

เข้าทำางานในคลินิกหลายแห่ง จนถูก

ตำารวจ กก.4  บก.ปคบ.จับกุมดำาเนินคดี 

และอยู่ระหว่างได้รับการประกันตัว แต่

ตำารวจยังได้รับการร้องเรียนจากแพทย์

หญิงเอ (นามสมมุติ) ว่าได้ถูกผู้ต้องหานำา

ใบประกอบวิชาชีพและเอกสารสำาคัญไป

แอบอ้างเข้าทำางานคลินิกย่านบางบอน 

กรุงเทพฯ  1 แห่ง และคลินิกในจังหวัด

ปทุมธานี 2 แห่ง ทำาให้ได้รับความเสีย

หาย จึงดำาเนินการเพิกถอนการประกัน

ตัวและออกหมายจับ กระทั่งวันที่ 10 

ก.พ.65 ติดตามจับกุมตัวได้บริเวณถนน

ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ผู้ต้องหารับสารภาพว่ากระทำา

ความผิดจริง โดยได้นำาสำาเนาใบประกอบ

วิชาชีพของแพทย์หญิงจำานวนหลายท่าน

ที่ได้จากการที่ตนโพสต์กระทู้ในเว็บไซต์

ต่างๆ อ้างว่าจะเปิดสถานเสริมความ

งาม และต้องการรับสมัครแพทย์มาทำา

งาน โดยให้ส่งเอกสารสมัครงานมาให้

ทางไลน์ จากนั้นได้นำาเอกสารไปใช้สมัคร

งานในสถานเสริมความงามในกรุงเทพฯ 

และนำาสำาเนาใบประกอบวิชาชีพของ

แพทย์หญิงเอ (นามสมมุติ) สวมรอย

เป็นแพทย์ทำางานในคลินิกทั้งหมด 3 

แห่งอีกด้วย

เบื้องต้นเป็นความผิดฐาน “เอา

ไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่

น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น” โดย

พนักงานสอบสวนจะเรียกคลินิกดังกล่าว

มาสอบสวนปากคำาและรวบรวมพยาน

หลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อ

ไป จากนั้นได้นำาตัว น.ส.ณัฐชานันท์ไป

ฝากขังต่อศาลอาญาธนบุรี

ทั้งนี้ น.ส.ณัฐชานันท์อ้างว่า

ต้องการเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน 

และตนทำาอย่างอื่นไม่เป็นจึงต้องหวน

กลับมากระทำาความผิดในลักษณะเช่น

เดิมอีก และจากการตรวจสอบพบว่า

มีคดีซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน ไปจนถึง

ส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ และรอการ

พิจารณาคดีในชั้นศาลอีก 4 คดี.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

‘สาธิต’

22,436 ราย โดยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ

สะสมอยู่ในลำาดับที่ 30 ของโลก

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 13 ก.พ.2565 พบที่ กทม. 2,920 ราย, 

สมุทรปราการ 948 ราย, นนทบุรี 826 ราย, 

ชลบุรี 714 ราย, ภูเก็ต 462 ราย, นครปฐม 

394 ราย, นครราชสีมา 384 ราย, ราชบุรี 

376 ราย, นครศรีธรรมราช 375 ราย และ

ปทุมธานี 338 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีน

เพิ่มเติมวันที่ 13 ก.พ. รวม 270,440 โดส 

ทำาให้มียอดฉีดวัคซีนสะสมของไทย รวมทั้ง

สิ้น 119,733,753 โดส 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                      

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์วาเลนไทน์ ปลอดภัย 

“รักอย่างไร ไม่ติดโควิด” ในเทศกาลวัน

วาเลนไทน์ปีน้ี ซ่ึงยังอยู่ในช่วงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 และไม่แน่ชัดว่าจะ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติเม่ือใด จึงฝากทุกคน

ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่แบบ 

New Normal รับมือกับการแพร่ระบาด 

โดยในวันวาเลนไทน์น้ี ขอให้คู่รักเลือกใช้

วิธีแสดงความรัก เว้นระยะห่างระหว่าง

กัน และลดการออกนอกบ้าน เป็นต้น หาก

จำาเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ใช้มาตรการ

ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขอให้แสดงความรักให้

เหมาะสมและปลอดภัย อาทิ 1) ส่งของขวัญ

ให้กัน บอกรักผ่านวิดีโอคอล 2) ให้กำาลังใจ

กันเสมอ 3) อยู่บ้านหยุดเช้ือเพื่อคนรัก 4) 

Social Distancing และ 5) แชร์ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรักห่วงใย 

หรือบอกรักผ่านสื่อออนไลน์ เชื่อว่าทุกคู่รัก

จะคอยเป็นกำาลังใจซ่ึงกันและกัน

“นายกฯ ยังหวังให้ทุกคนแสดงความ

รักที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมีความรับผิดชอบส่วน

ตัวเพื่อส่วนรวม ซึ่งสิ่งที่หวังให้เกิดขึ้นใน

มากที่สุดในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้  คือ

การแสดงความรักความสามัคคีของคนไทย

ทั้งประเทศ โดยอยากเห็นทุกคนมีความ

ห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 เพื่อประเทศไทย

และเราทุกคนจะชนะวิกฤตโควิด-19 ครั้ง

นี้ ไปด้วยกัน” นายธนกรระบุ

ส่วนความคืบหน้ากรณีที่กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เตรียมพร้อมที่จะปรับให้

โรคโควิด-19 ออกจากสิทธิเจ็บป่วยวิกฤต 

มีสิทธิรักษาทุกที่ หรือยูเซป ในวันที่ 1 มี.ค.

65 โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องรักษาตาม

สิทธิสุขภาพของตนเอง ซึ่งทำาให้เกิดคำาถาม

มากมายในสังคม เช่น หากติดเชื้อแล้วจะ

ต้องใช้สิทธิบัตรทองในต่างจังหวัดอย่างไร 

หากติดเชื้อแล้วจะมีระบบดูแลจากที่บ้าน

หรือไม่นั้น

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 

ขณะนี้ด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอน และการผ่อนคลาย

มาตรการทางสังคม ทำาให้ประเทศไทย

พบการติดเชื้อในช่วงขาขึ้น ยังเห็นตัวเลข

รายวันหลักหมื่นราย ยังไม่นับรวมผู้ป่วย

เข้าข่ายที่ผลการตรวจ ATK เป็นบวก ซึ่ง

มีความคิดเห็นที่จะนำาเรื่องดังกล่าวหารือ

ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในการ

เลื่อนการประกาศให้ โรคโควิด-19 ออก

จากยูเซป เป็นวันที่ 1 เม.ย.65 ทั้งนี้ เพื่อ

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

และเตรียมพร้อมในการปรับตัว

รมช.สาธารณสุขกล่าวว่า ในช่วง

ที่เคสกำาลังขึ้น แล้วมีการปรับเรื่องระบบ

ประเด็นสิทธิรักษา ดังนั้น ต้องมีระยะเวลา

เพื่อสื่อสารความเข้าใจกับประชาชน อีกทั้ง

ยังต้องหารือกับกรมการแพทย์ด้วย เพราะ

มีประเด็นเพิ่มมาว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มี

โรคร่วม เช่น มะเร็ง โรคปอด เป็นต้น ซึ่ง

ยังมีความจำาเป็นต้องใช้ศักยภาพของเตียง

ผู้ป่วยมากขึ้น โดยต้องรวบรวมเตียงจาก

โรงพยาบาลเอกชนมารวมกันด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงและทำาความ

เข้าใจว่า ผู้ติดเชื้อที่ ไม่มีอาการสามารถ

รักษาที่บ้านได้ ซึ่งสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีระบบสายด่วน 

1330 ที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้ว โดยหลาย

คนก็อยากรักษาที่บ้าน (Home Isolation) 

มากกว่าที่ต้องไปอยู่ใน รพ.หรือในฮอสพิ

เทล (Hospitel) ดังนั้นเราต้องคงระบบนี้ ไว้

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ 

การสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า ขณะน้ียังไม่มีการปลด

โควิด-19 ออกจากภาวะฉุกเฉินตามพระ

ราชบัญญัติสถานพยาบาล แต่หากมีการ

ประกาศออกมา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

ไม่รักษาแล้ว ดังน้ัน การท่ีใช้คำาว่า “หมด

สิทธิรักษาฟรี” จึงไม่ถูกต้อง ขอยืนยันว่ายัง

รักษาฟรี และรักษาฟรีทุกโรค ไม่เฉพาะแค่

โควิด โดยเม่ือเจ็บป่วยจะได้รับการรักษา

พยาบาลตามสิทธิท่ีตัวเองมี เช่น สวัสดิการ

ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง ฯลฯ 

และหากมีอาการฉุกเฉิน ผู้ป่วยสามารถเข้า

รับบริการในหน่วยบริการท่ีใกล้บ้านท่ีสุดโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน 

“สายพันธุ์หลักที่ระบาดในขณะนี้

คือ สายพันธุ์ โอมิครอน ซึ่งผู้ป่วย 80-90% 

แทบไม่มีอาการ สามารถรักษาตัวที่บ้านใน

ระบบ Home Isolation ได้ หรือมีเวลาเดิน

ทางไปโรงพยาบาล ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ไม่มีเหตุที่ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

ดังนั้น หากมีการประกาศให้ โรคนี้ ไม่เป็น

ภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยก็สามารถไปรับการ

รักษาพยาบาลได้ตามระบบปกติ เช่น หาก

ใช้สิทธิบัตรทอง จะมีหน่วยบริการประจำาที่

ลงทะเบียนไว้ ผู้ป่วย

สามารถไปรับบริการได้ โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย หรือหากเข้าระบบการดูแลแบบ 

Home Isolation สปสช.ก็ยังดูแลค่าใช้จ่าย

ให้เหมือนเดิม ดังนั้น ไม่ว่าจะประกาศว่า

ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน ประชาชนก็ยังได้รับ

การรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะบัตร

ทองรักษาทุกโรคอยู่แล้ว” นพ.จเด็จระบุ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงวัน

มาฆบูชาท่ีจะถึงน้ี คาดว่าจะมีประชาชนเข้า

วัดทำาบุญ เวียนเทียนเป็นจำานวนมาก จึง

ขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมิน

ตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 

2 Plus ด้วยหลัก COVID Free Setting 

เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยให้

กับประชาชน ซ่ึงขณะน้ีมีศาสนสถานท่ีได้

ประเมินตนเองแล้ว จำานวน 2,997 แห่ง ผ่าน

เกณฑ์ 2,797 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่

ผ่านเกณฑ์ 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.70

 ทั้งนี้ การจัดงานในวันมาฆบูชา ต้อง

เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting 

โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ 

กำาหนดระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ

ช่วงฟังเทศนาธรรม ทำาบุญถวายสังฆทาน 

พิธีเวียนเทียน มีการจัดอาหารแบบแยกชุด 

รวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่ 

และให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี 

ส่วนประชาชนที่ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วย

หลัก UP-DMHTA พร้อมทั้งคัดกรองความ

เสี่ยงตนเองทุกวันผ่านระบบ “ไทยเซฟ

ไทย”  สำาหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง

สูง แนะนำาให้หลีกเลี่ยงการทำาบุญที่วัด ให้

ทำาบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น 

ทำาบุญผ่าน QR Code (e-Donation) และ

เปลี่ยนเป็นการเวียนเทียนออนไลน์แทน.

พาณิชย์ดักคอ

อย่างใกล้ชิด และเห็นว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแล

ราคาน้ำามันดีเซลอยู่แล้ว ไม่น่าจะปรับเพ่ิมข้ึน 

คงจะอยู่ในระดับ 30 บาทต่อลิตร ซ่ึงทำาให้

ต้นทุนสินค้าไม่ปรับเพ่ิมไปมากกว่าน้ี จึงเบาใจ

ในเรื่องต้นทุนน้ำามันท่ีจะกระทบต่อต้นทุนการ

ผลิตสินค้า ส่วนต้นทุนในด้านการขนส่ง กรม

ได้ติดตามเช่นกัน พบว่ามีผลกระทบมากน้อย

ต่างกันแล้วแต่ชนิดสินค้า แต่ภาพรวมไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

“เพื่อดูแลราคาสินค้าไม่ให้ส่งผลกระ

ทบกับผู้บริโภค กรมได้เชิญสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย, สมาคมการค้า, ผู้ผลิตสินค้าและ

ผู้ประกอบการ มาหารือเป็นรายกลุ่มสินค้า

แล้ว เพื่อประเมินสถานการณ์สินค้าแต่ละ

รายการ และได้แจ้งขอความร่วมมือในการ

ตรึงราคาสินค้า เพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่มี

นโยบายให้ปรับข้ึนราคาในช่วงน้ี ยกเว้นผู้                                                                

ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้จริง 

ก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยมีหลักคือ

ผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อนจนเกินไป และผู้                          

ผลิตต้องอยู่ได้” นายวัฒนศักย์ระบุ

นายวัฒนศักย์กล่าวอีกว่า แนวโน้ม

ราคาสินค้าพบว่าหลายรายการมีแนวโน้ม

ปรับตัวลดลง เช่น ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นต้นทุน

สำาคัญในการทำาการเกษตร โดยราคาแม่

ปุ๋ยยูเรียลดลง 17% จากราคาในเดือน ธ.ค.

2564 อยู่ที่ 953 ดอลลาร์ต่อตัน เหลือ 

790 ดอลลาร์ต่อตัน ฟอสเฟตลดลง 5% 

จากราคา 908 ดอลลาร์ต่อตัน เหลือ 859 

ดอลลาร์ ส่วนโปรแตชเพิ่มขึ้น 8% จาก 

665 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 724 ดอลลาร์ 

ซึ่งที่ใช้เยอะคือยูเรีย ซึ่งจะทำาให้แนวโน้ม

ราคาปุ๋ยในประเทศปรับตัวลดลง ขณะ

ที่สินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคได้ขอความ

ร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาได้แล้วหลายกลุ่ม 

เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, น้ำาอัดลม, บะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูป, ซอสปรุงรส, นมและผลิตภัณฑ์

จากนม รวมทั้งอาหารกระป๋อง ส่วนอาหาร

สด เช่น ไข่ไก่, เนื้อไก่ และเนื้อหมู ล่าสุด

หลังจากตรึงราคาหน้าฟาร์มส่งผลให้ราคา

ทรงตัว และปัจจุบันเริ่มปรับตัวลดลงแล้ว

“การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม กรม

ได้ติดตามสถานการณ์ ใกล้ชิด เบื้องต้น

ประเมินว่าหากปรับจริงก็ส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนทำาอาหารปรุงสำาเร็จไม่มาก ต้นทุน

เพิ่มขึ้นต่อจาน/ชามแค่หลักสตางค์ แต่ตอน

นี้ยังไม่มีการปรับขึ้น ก็ขอแจ้งเตือนไปยังผู้

ค้า อย่าใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคา” 

นายวัฒนศักย์กล่าว

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยารังสิต กล่าว

ว่า สินค้าและบริการใดที่มีต้นทุนสูงขึ้น 

โดยเฉพาะจากราคาน้ำามันและพลังงาน

ที่สูงขึ้น พณ.ควรให้ปรับราคาเพื่อให้

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่ฉวยโอกาส

ขึ้นราคา หากไม่ให้ปรับขึ้นราคาตามต้นทุน

จะทำาให้เกิดภาวะการขาดแคลนสินค้าได้ 

ส่วนสินค้าและบริการจำาเป็นพื้นฐานนั้น 

รัฐบาลควรเข้ามาอุดหนุนหรือแทรกแซง

กลไกราคาไม่ให้ราคาสูงเกินจนประชาชน

ไม่สามารถซื้อหาได้ และเกิดความเดือด

ร้อนในการดำารงชีวิต 

“ความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์ขน 

ส่งขอเสนอให้ปรับขึ้นราคาขนส่งนั้น ควร

ให้ปรับขึ้นได้ แต่ควรปรับเพิ่มค่าขนส่งไม่

เกิน 5-10% หากปรับสูงถึง 20% จะกระทบ

อัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าและบริการ

มากเกินไป” รศ.ดร.อนุสรณ์กล่าว.

กมธ.เปลี่ยนเป้า

ได้รับงานใน สจล. และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่นายสุชัช

วีร์เป็นบอร์ด กฟผ.ในเวลานั้น มีการเอื้อ

ประโยชน์ให้บริษัทคนใกล้ชิดได้รับงานจริง

หรือไม่ ขณะนี้มีผู้ส่งข้อมูลทั้งผู้ประสงค์

และไม่ประสงค์ออกนามมาให้ กมธ.จำานวน

มาก ทุกทิศทาง จะนำามารวบรวมและเรียก

ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อไป

“ขณะน้ีกำ า ลังรอ ข้อ มูลจากกรม

สรรพากรและ สจล. ท่ี กมธ.ขอข้อมูลไป

ก่อนหน้าน้ี ยังไม่สามารถบอกได้ว่าพยาน

หลักฐานมีน้ำาหนักแน่นหนาเพียงใด เพราะ 

กมธ.เพ่ิงสอบไปเพียงไม่ก่ีนัด ยังมีประเด็นท่ี 

กมธ.ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ส่วน

ประเด็นตรวจสอบความร่ำารวยผิดปกติของ

นายสุชัชวีร์น้ัน คงต้องให้เป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบโดยตรง ไม่น่า

จะเก่ียวกับอำานาจของ กมธ. และเมื่อ กมธ.

สรุปข้อเท็จจริงในการสอบสวนได้อย่างไร 

จะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำาเนินการต่อไป” นาย

ประเดิมชัยกล่าว

วันเดียวกัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                          

กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือน ธ.ค.2564 มีข่าว                                                              

เก่ียวกับบัญชีทรัพย์สินของนายเดชอิศม์                                                           

ขาวทอง หรือนายกชาย ส.ส.พรรคประ 

ชาธิปัตย์ (ปชป.) ออกมา แต่ไม่มีการนำา

รายละเอียดของรายได้มาลงไว้ด้วย ทำาให้

ย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินของนายเดชอิศม์ที่

ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำาแหน่ง ส.ส.เมื่อ

วันที่ 25 พ.ค.2562 ซึ่งมีข้อสังเกตคือ ไม่มี

การแจ้งเงินประจำาตำาแหน่ง ส.ส.ไว้ด้วยแต่

อย่างใด กรณีจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบต่อ

ไปว่ามีการนำารายได้ไปเสียภาษีให้ถูกต้อง

ครบถ้วนหรือไม่

นายเรืองไกรกล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณี

ดังกล่าว กรมสรรพากรอาจยังไม่ได้ตรวจ

สอบเร่ืองน้ี ดังน้ัน จึงมีเหตุท่ีควรแจ้งให้

นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาส่งเรื่อง

กรมสรรพากรตรวจสอบต่อไปว่ารายได้ของ

นายเดชอิศม์และคู่สมรส มีการนำาไปเสีย

ภาษีโดยครบถ้วนถูกต้องทุกๆ ปีหรือไม่ โดย

ในวันท่ี 14 ก.พ. จะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 

EMS ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม เพื่อขอให้ตรวจสอบต่อไป.


